
 

ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

ครั้งท่ี ๓๑ 

(สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) เปนพิเศษ 

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

 

Admin
QR Unlimit



 

สารบัญ 

รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

คร้ังที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) เปนพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

____________________ 

 

                              หนา 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทูถาม  ไมมี            ๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม          ๒ 

ไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจํานวน ๒ เร่ือง        

 ๑. รับทราบเร่ืองการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ          ๒ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒสิภา           ๒ 

   ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเสนอตอ 

คณะรัฐมนตรีดาํเนินการตามที่สภามีมตใินการออกเสียง 

ประชามติเก่ียวกับความเห็นของประชาชนตอการจัดทํา 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม  

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ                      ๓ 

ไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 

 ๑. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎรขอขยายเวลาการพิจารณา      ๓ 

เร่ืองรองเรียนจริยธรรม เร่ืองรองเรียนที่ ๔๑ และ ๔๒ ออกไปอีก ๑๓ วัน  

นับต้ังแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 ๒. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎรขอขยายเวลาการพิจารณา      ๔ 

เร่ืองรองเรียนจริยธรรม เร่ืองรองเรียนที่ ๓๐ ออกไปอีก ๒๑ วัน  

นับต้ังแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 



๒ 

หนา 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  ไมมี          ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ไมมี         ๔ 

 

เร่ืองดวน                ๔ 

 - พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกัน         ๔ 

และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  

พ.ศ. ๒๕๖๖  

  ผูอภิปราย   

  - นายสมศกัด์ิ เทพสุทิน            ๕ 

  - นายสุทศัน เงินหม่ืน          ๘ ๒๒ ๒๔  

  - นายชลนาน  ศรีแกว                             ๘      

  - นางสาวภัคอร จันทรคณา                 ๒๘ 

  - พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ           ๓๑ ๓๒ 

  - พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตตปิระภัสร        ๓๓ 

  - นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ            ๔๐ ๔๒ 

  - นายนิยม เวชกามา                  ๔๔ 

  - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน                 ๔๗ 

  - นางสาวเพชรดาว โตะมีนา                 ๔๙ 

  - นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ                 ๕๒ 

  - นายจุลพันธ อมรวิวัฒน            ๕๓ ๕๕  

  - นายชาดา ไทยเศรษฐ                  ๕๕ 

  - นางอมรัตน โชคปมิตตกุล                ๕๗ ๕๘ ๖๑  

              ๖๒  

  - นายจิรายุ หวงทรัพย            ๕๘                

  - นายกองตร ีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ        ๖๒ 

  - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน            ๖๓ ๗๙ 

  - นางสาวละออง ติยะไพรัช         ๖๗ 



๓ 

หนา 

  ผูอภิปราย 

  - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม          ๖๙ 

  - นายสุรวิทย คนสมบูรณ         ๗๑ 

  - นายณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ         ๗๓ 

  - นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ            ๗๕ ๗๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองที่คางพิจารณา  ไมมี          ๘๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอใหม  ไมมี         ๘๐ 

  ผูอภิปราย 

  - นายจิรายุ หวงทรัพย             ๘๐ ๘๑  

  - นายชลนาน  ศรีแกว                  ๘๑ ๘๒ ๘๓      

  - นายชินวรณ บุณยเกียรติ                       ๘๓ 

      

____________________ 
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รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

คร้ังที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) เปนพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

----------------------- 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๔ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดท่ีลงช่ือไวเมื่อเลิกประชุม ๓๔๒ คน  

 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  เรียนทาน

สมาชิกครับ ขณะนี้ไดมีทานสมาชิกมาลงชื่อประชุมจํานวน ๑๑๔ ทาน ถือวาครบองคประชุม

แลวนะครับ ผมขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑ กระทูถาม ไมมี 

 

- ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         อุทัยวรรณ ๒/๑ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม ซึ่งไมปรากฏในระเบียบ

วาระจํานวน ๒ เร่ือง  

   เร่ืองแรก รับทราบเร่ืองการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   ดวยได มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๐ คน และไดมีทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลาออก 

จากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง จํานวน ๒ คน ดังน้ี ๑. นายประสิทธ์ิ มะหะหมัด  

พรรคพลังประชารัฐ  ๒. นายชัยวัฒน เปาเปยมทรัพย พรรคพลังประชารัฐ  ๓. นายสาธิต 

อุยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ  ๔. พันตํารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคพลังประชารัฐ  

๕. นายรณเทพ อนุวัฒน พรรคพลังประชารัฐ  ๖. นายสมบัติ อํานาคะ พรรคพลังประชารัฐ 

๗ . นายสมพงษ  โสภณ พรรคพลังประชารัฐ  ๘.  นางสาววชิ ราภรณ  กาญจนะ  

พรรคประชาธิปตย โดยทั้ง ๘ ทาน มีผลนับตั้งแตวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  ๙. นายพยม 

พรมเพชร พรรคพลังประชารัฐ  โดยมีผลนับ ต้ังแต วัน ท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖   

๑๐. นางสาวฐิติภัสร โชติเดชาชัยนันต พรรคพลังประชารัฐ โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๖  ๑๑. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ขอลาออกจากการเปนสมาชิก 

พรรคประชาธิปตย โดยมีผลนับต้ังแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  ๑๒. นายศาสตรา  

ศรีปาน ขอลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ ๒๗  

กุมภาพันธ ๒๕๖๖ จึงเปนผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง ๑๒ คน  

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) และ (๘) ดังน้ันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด

เทาท่ีมีอยูและปฏิบัติหนาที่ไดมีจํานวนท้ังหมด ๔๐๕ คน องคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงคือ 

๒๐๓ คน จึงขอแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ  

   เร่ืองที่ ๒ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 

   ดวยประธานวุฒิสภาไดมีหนังสือแจงวาในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๒๖ 

สมัยสามัญประจําป คร้ังท่ี ๒ วันอังคารที่  ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ท่ีประชุมวุฒิสภา 

ไดพิจารณาและลงมติไมเห็นชอบใหมีการออกเสียงประชามติตามญัตติดวน เร่ือง ขอให 

สภาผูแทนราษฎรพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียง

ประชามติเก่ียวกับความเห็นของประชาชนตอการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม (นายณัฐพงษ 

เรืองปญญาวุฒ ิและนายจุลพันธ อมรวิวัฒน เปนผูเสนอ) จึงขอแจงใหท่ีประชุมรับทราบ 



๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         อุทัยวรรณ ๒/๒ 

 

  (ที่ประชุมรับทราบ) 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  เรียนทาน

สมาชิกครับ กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระตอไป ผมขอปรึกษาที่ประชุม

เพื่อขอนําระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอื่น ๆ ซ่ึงยังไมไดบรรจุในระเบียบวาระ จํานวน ๒ เร่ือง

ขึ้นมาพิจารณากอน ซึ่งคงจะใชเวลาไมมากนัก จะมีทานสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น

หรือไมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ถาไมมีถือวา

ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการตามน้ีนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

   ซึ่งยังไมไดบรรจุในระเบียบวาระ จํานวน ๒ เร่ือง 

   ๑. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎรขอขยายเวลาการพิจารณา 

เร่ืองรองเรียนจริยธรรม เร่ืองรองเรียนที่ ๔๑ และ ๔๒ ออกไปอีก ๑๓ วัน นับตั้งแต 

วันที่ ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๖  

   ดวยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือขอขยายเวลา 

การพิจารณาเร่ืองรองเรียนจริยธรรม เร่ืองรองเรียนที่ ๔๑ และ ๔๒ เน่ืองจากอยูในระหวาง

ยื่นคําชี้แจง ทําใหคณะกรรมการจริยธรรมไมสามารถพิจารณาเร่ืองรองเรียนใหแลวเสร็จ

ดังน้ันจึงไดมีมติขอขยายเวลาการพิจารณาเร่ืองดังกลาวออกไปอีก ๑๓ วันนับตั้งแต 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎร 

และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในการทํางานของคณะกรรมการ  

จะมีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

            - ๓/๑ 

 

 



๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ไอดา ๓/๑ 

 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ถาไมมี

สมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการจริยธรรม 

สภาผูแทนราษฎรขยายเวลาการพิจารณาเร่ืองรองเรียนออกไปตามที่รองขอนะครบั 

  ๒. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎรขอขยายเวลาการพิจารณา 

เร่ืองรองเรียนจริยธรรม เรื่องรองเรียนที่ ๓๐ ออกไปอีก ๒๑ วัน นับต้ังแตวันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๖๖  

  ดวยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือขอขยายเวลา 

การพิจารณาเร่ืองรองเรียนจริยธรรม เรื่องรองเรียนท่ี ๓๐ เน่ืองจากอยูในระหวางการพิจารณา

แสวงหาพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริยธรรม ดังนั้นจึงไดมี

มติขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม

๒๕๖๖ ตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ เพ่ือประโยชนในการทํางานของคณะกรรมการ จะมีสมาชิกทานใด 

เห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ถาไมมี

สมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการจริยธรรม 

สภาผูแทนราษฎรขยายเวลาการพิจารณาเร่ืองรองเรียนออกไปตามที่รองขอ 

  ระเบียบวาระที่ ๓  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

  ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเสร็จ  ไมมี 

  เร่ืองดวน 

  พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คณะรัฐมนตรี  

เปนผูเสนอ) 

 

 

 

 











๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ไอดา ๓/๒ 

 

  ในการนี้ผมไดอนุญาตใหผูแทนจากหนวยงานที่ เก่ียวของเขารวมชี้แจง

ขอเท็จจริงตอที่ประชุม ตามขอบังคับ ขอ ๗๖ ตอไปผมขอเชิญผูมีรายชื่อดังตอไปน้ี เขารวม

ชี้แจงตอท่ีประชุมนะครับ  ๑. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   

๒. นางสาวนรีลักษณ แพไชยภูมิ ผูอํานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ในฐานะ

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย  

๓. พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ๔. พลตํารวจโท 

นิรันดร เหลื่อมศรี ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ๕. พลตํารวจโท ไตรรงค ผิวพรรณ  

ผูบัญชาการสํานักกฎหมายและคดี สํานักกฎหมายและคดี เชิญผูชี้แจงเขาประจําที่เลยนะครับ 

  (ผูแทนจากหนวยงานภายนอกเขาชี้แจงตอที่ประชุม) 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ตอไปขอเชิญ

ทานผูเสนอไดแถลงเหตุผล เชิญทานรัฐมนตรีครับ 

  นายสมศักด์ิ เทพสุทิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม)  :  ทานประธาน 

ที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม ขอเสนอพระราชกําหนดแก ไขเพิ่มเ ติมพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  

โดยขอนําเรียนดังน้ี 

  กระทรวงยุติธรรมไดผลักดันกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทําใหบุคคลสูญหาย โดยเร่ิมตั้งแตป ๒๕๕๐ จนกระทั่งเม่ือวันท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใชบังคับ เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

กระทรวงยุติธรรมในฐานะผูรับผิดชอบพระราชบัญญัติมีความพรอมและมีความต้ังใจจริง 

 

           - ๔/๑ 

 

 

 



๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         ประไพพิศ ๔/๑ 

 

ในการผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ไมวาจะเปนการจัดตั้ง

คณะกรรมการขับเคล่ือน พ.ร.บ. เพื่อจัดทําระเบียบแนวทางการดํา เ นินงานตาม

พระราชบัญญัติ การเขาพบหนวยงานที่เ ก่ียวของ การจัดทําคูมือการตีความและคูมือ 

การปฏิบัติงาน รวมทั้งการสรางการรับรูแกทุกภาคสวน อยางไรก็ตามกระทรวงยุติธรรม 

ไดรับหนังสือจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับใชพระราชบัญญัติ

ในหมวด ๓ ออกไปกอน เน่ืองจากมีเหตุขัดของ ๓ ประการ คือ ๑. ขาดงบประมาณและ

อุปกรณในการปฏิบัติงาน  ๒. ขาดความพรอมของบุคลากร และ ๓. ความไมชัดเจนและ 

ขาดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงาน ดวยเหตุนี้จึงไดพิจารณาถึงขอขัดของของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติรวมถึงหนวยงานที่มีอํานาจบังคับใชกฎหมายอื่น ๆ ถึงผลรายที่อาจตามมา

หากปลอยใหเจาหนาที่ดําเนินการดวยความไมพรอม ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความปลอดภัย 

ในชีวิตรางกายของประชาชนโดยตรงและสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจาก

จะทําใหการเฝาระวังและการเก็บรวบรวมและบันทึกพยานหลักฐานในระหวางการควบคุมตัว

ของเจาหนาที่มีความไมสมบูรณ ทําใหเกิดประเด็นโตแยงในชั้นการดําเนินคดีตอผูกระทํา

ความผิด สงผลใหการจับมิชอบ การบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพและไมบรรลุ

วัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด ซึ่งจะเปนผลรายแรงตอ

สังคมและความปลอดภัยสาธารณะ อีกทั้งเจาหนาที่ของรัฐท่ีไมมีทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ยังตองเสี่ยงตอการถูกดําเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอีกดวย จากขอเท็จจริงดังกลาว 

ถือวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ซึ่งเปนไปตาม 

มาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองจัดทําพระราชกําหนด

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล 

สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบดวย ๕ มาตราดังนี้  

  มาตรา ๑ ชื่อพระราชกําหนด 

  มาตรา ๒ วันใชบังคับพระราชกําหนด 

  มาตรา ๓ กําหนดใหขยายเวลาบังคับใชมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ ออกไป

จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

  มาตรา ๔ ใหคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติและหนวยงานที่มีหนาที่

ควบคุมตัวเรงเตรียมความพรอมใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  



๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         ประไพพิศ ๔/๒ 

 

  มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 

  อยางไรก็ตามขอเรียนตอทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาการตรา

พระราชกําหนดน้ันเปนการขยายกําหนดระยะเวลาบังคับใชมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕  

เพียง ๔ มาตราออกเปนการชั่วคราว ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หรือประมาณ ๗ เดือน 

เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ไดเตรยีมความพรอมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทานั้น ------- 

 

 - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      ปทมา ๕/๑ 

 

สําหรับฐานความผิดและบทลงโทษทั้งกรณีทรมาน การกระทําที่โหดรายและการบังคับบุคคล

ใหสูญหายยังคงอยู และมีผลใชบังคับอยางเต็มที่ตั้งแตวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ แลว  

โดยหากมีกรณีที่เจาหนาท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ เจาหนาท่ีผูนั้นจะตองถูก

ดําเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย มิไดเปนการอนุญาตใหเจาหนาที่กระทําความผิดหรือ 

งดเวนการลงโทษผูกระทําความผิดแตอยางใด อีกทั้งปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ไดเรง

เตรียมการและขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน กระผมจึงขอกราบเรียนทานประธาน

เพื่อใหท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอไป  

ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ทานผูเสนอพระราชบัญญัตไิดแถลงหลักการและเหตุผลไปเปนที่เรียบรอย ตอไปก็จะเปนการ

อภิปรายแสดงความเห็นของทานสมาชิกที่มีความสนใจที่จะรวมอภิปราย วันนี้ก็มีท้ังหมด

ประมาณ ๑๐ ทาน อันดับแรกขอเชิญคุณหมอชลนาน ศรีแกว เด๋ียวนะครับ ทานชลนาน

สักครูครับ ทานสุทัศนมีอะไรไหมครับ ทานมีชื่อที่จะตองอภิปรายอยูแลว แตวาทานมีอะไร

หารือครับ 

  นายสุทัศน เงินหม่ืน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กระผมยกมือเพื่อจะอภิปราย  

แตขออนุญาตเรียนทานชลนานกอนครับ ทานผูนําฝายคานครับ  

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ทานมีชื่อ 

อยูแลวครับ เชิญคณุหมอชลนานครับ  

  นายชลนาน ศรีแกว (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานประธาน 

ที่เคารพ กระผม นายชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนาน พรรคเพื่อไทย 

ในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ทานประธานที่เคารพครับ กระผมมีความจําเปน

อยางยิ่งที่ตองขออนุญาตทานประธานลุกขึ้นเพื่อท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นในวาระ 

ที่ทานประธานกรุณาบรรจุเขาสูระเบียบวาระคือการพิจารณาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

พระราชกําหนดท่ีทางคณะรัฐมนตรีสงมาใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา กอนที่ผมจะลง 

รายละเอียดและเหตุผล ผมขอกราบเรียนทานประธานวาพระราชกําหนดน้ีเปนพระราชกําหนด 



๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      ปทมา ๕/๒ 

 

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล 

สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ พระราชกําหนดออกป ๒๕๖๖ พระราชบัญญัติผาน

รัฐสภามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ก็เปนไปตาม พ.ศ. .... น้ัน เน้ือหาสาระ

ในพระราชบัญญัติก็ระบุชัด ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหสูญหาย

หรือการอุมหาย ประวัติความเปนมาของกฎหมายฉบับน้ีถาจะดูยอนหลังไป ปดสมัยนี้

อภิปรายก็ไมหมด มันยาวนานมากเปนสิบ ๆ ป ประเด็นท่ีผมจะขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานเปนเบ้ืองตนเลยนะครับ เพื่อจะใหทานประธานไดติดตามได เพื่อจะบอกกับ

เพื่อนสมาชิกในการที่จะพิจารณา เพราะวาระนี้เปนวาระการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือ 

ไมอนุมัติพระราชกําหนดฉบับนี้ เพราะฉะน้ันการท่ีจะอนุมัติหรือไมอนุมัติตองมีเหตุมีผลที่ให

สภาผูแทนราษฎรของเรา สมาชิกของเราท่ีเปนผูใชอํานาจแทนพี่นองประชาชน เรื่องของ

อํานาจนิติบัญญัติไดรับรูรับทราบและเขาใจ --------------------------------------------------------- 

 

           - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ        สมร ๖/๑ 

 

และผมเชื่อวาเพื่อนสมาชิกเราหลายทานก็เตรียมการเพื่อที่จะอภิปรายกับทานประธาน 

บอกไปยังเพื่อนสมาชิกเพื่อจะตัดสินใจ แตประเด็นสําคัญการอภิปรายใหเหตุใหผลของเรา

ระหวางฝายท่ีเห็นดวยกับไมเห็นดวย หมายถึงฝายอนุมัติกับฝายที่ไมอนุมัติมันมีผล 

มีความสําคัญตอพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะผูที่มีความเก่ียวของโดยตรง ไมวาจะเปน 

ฝายเจาหนาที่ในฐานะที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ฝายของพี่นองประชาชนผูท่ีจะตองไดรับ

การคุมครองสิทธิ ฝายพี่นองประชาชนโดยรวมที่เห็นวาเร่ืองสิทธิเสรีภาพของพี่นองประชาชน

เปนเรื่องสําคัญ เปนเร่ืองระดับโลก เพราะฉะนั้นในการพิจารณาขณะนี้ผมดวยความเคารพยิ่ง 

อยากใหทานประธานใหความสําคัญกับเพื่อนสมาชิกไดเปดโอกาสไดพูดคุยกันอยางเต็มท่ี  

ไดแสดงความเห็นกันอยางเต็มที่ ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพวาหลังจากที่

ทานรัฐมนตรีไดกรุณาแถลงหลักการเหตุผลของตัวพระราชกําหนดแลว ในนามของ

คณะรัฐมนตรี ผมตองขอบคุณทานรัฐมนตรี ทานสมศักดิ์ เทพสุทิน ขออนุญาตเอยนามทาน 

ทานทําหนาท่ีหนักมาก ทานใหความสําคัญกับสภามาตลอด นี่คือตัวอยางของรัฐมนตรี 

ที่มีความรับผิดชอบตอสภาตอพี่นองประชาชนในบทบาทหนา ท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงใกลหมดสมัยประชุม ไมมีรัฐมนตรีทานใด

ใหความสําคัญเร่ืองน้ีเลย มีทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ที่แสดงภาพชัด มาตอบกระทู มาเสนอ

กฎหมาย มาแสดงความรับผิดชอบตอสภา อันน้ีคือตัวอยางของรัฐมนตรีที่แสดงความ

รับผิดชอบ ผมไมไดชมแตอยากจะสะทอนภาพของรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งของพ่ีนอง

ประชาชนกับท่ีมาจากการแตงตั้งจากผูมีอํานาจความรับผิดชอบมันตางกัน แตน่ันไมไดเปน

ประเด็นที่จะเปนเหตุเปนผลที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด จากแถลงหลักการและ

เหตุผลของ ฯพณฯ รัฐมนตรีไดอางถึงตัวบทสาระสําคัญ ถึงตัวบทท่ีแถลง แลวก็อางเหตุผล 

ที่จะตราพระราชกําหนดน้ี ผมขออนุญาตทวนสอบในเรื่องที่เปนสาระสําคัญสักนิดหนึ่ง 

เพื่อแสดงความเขาใจรวมกัน สาระสําคัญของพระราชกําหนดฉบับนี้โดยสรุป  ๑. เปนเร่ือง

การขยายกําหนดระยะเวลาในการใหมีผลบังคับใชตามมาตราตาง ๆ โดยเฉพาะมาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ จากเดิมจะตองมีผลบังคับใช ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ เปนตนไป วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ยอนหลังไป ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันที่มีการ

ประกาศการบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา นับมา ๑๒๐ วัน เพราะในมาตรา ๒ เราเขียนไว 

ใหทานวาใหมีผลบังคับใชหลังจากประกาศไป ๑๒๐ วัน ก็ครบวันที่ ๒๒ แตทานมาขอขยาย 



๑๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ        สมร ๖/๒ 

 

๓ มาตราน้ี ใหไปใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นับจากน้ีไปก็ ๘ เดือนกวา ๆ วันท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๖ ก็คอืปงบประมาณใหม เร่ิมตนของปงบประมาณป ๒๕๖๗ ทานประธานครับ 

๓-๔ มาตราน้ีสําคัญอยางไร เปนมาตราท่ีสําคัญเพราะวากฎหมายบัญญัติใหมีการคุมครอง

สิทธิของผูที่ถูกจับกุมคุมขัง หรือผูที่ถูกตองคดีในการจะถูกควบคุมตัว ในการที่จะสอบสวน 

  

 - ๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ           ธมนธรณ ๗/๑ 

 

สรุปงาย ๆ ก็คือวาตองมีหลักฐานบันทึกท้ังภาพและเสียง บันทึกภาพและเสียง และมีการ

รายงานเหลาน้ีตอเจาหนาที่เพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได ใหสอดรับกับชื่อรางพระราชบัญญัติ

ปองกันการทรมานและการกระทําใหสูญหายหรืออุมหาย เพราะฉะนั้นสาระสําคัญตรงนี้ 

เขาเลยบอกทุกขั้นตอนในการควบคุมตัวของผูที่ถูกจับกุมคุมขังของเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบ

ตองบันทึกภาพและเสียงอยางตอเน่ือง ในขณะที่มีการจับกุมและควบคุมตัว จนกระทั่งสงตัว

ใหพนักงานสอบสวนหรือปลอยตัวบุคคลดังกลาวไป น่ีคือมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ ในการ

ควบคุมตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองบันทึกขอมูลเก่ียวกับผูถูกควบคุมตัว มาตรา ๒๒ 

ภาพและเสียง มาตรา ๒๓ คือขอมูล มาตรา ๒๔ ตองมีการระบุการเขาถึงขอมูลของผูถูก

ควบคุมตัว และมาตรา ๒๕ เก่ียวกับเร่ืองการไมเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูถูกควบคุมตัวกรณี 

อยูภายใตการคุมครองตามกฎหมาย เกิดผลรายตอบุคคลหรือเปนอุปสรรคตอการสืบสวน

สอบสวน ๔ มาตรานี้ทานเลื่อนไป พออานสาระบัญญัติแลว อานเหตุผลแลว ผมกราบเรียน

ทานประธานดวยความเคารพครับ ในฐานะที่ผมเปนฝายนิติบัญญัติทําหนาที่เปนผูตรา

กฎหมายใหรัฐบาลโดยใชบังคับ และใชบังคับกับพ่ีนองประชาชนโดยรวมตามหลักนิตินัย  

ไมเลือกปฏิบัติกับใครคนใดคนหนึ่ง ผมกราบเรียนทานประธานเลยวาผมเองจากการปรึกษา 

หารือ โดยเฉพาะพรรครวมฝายคานของเราท้ังหมด เราไมเห็นดวยกับการตราพระราชกําหนด 

ฉบับน้ีออกมาใชบังคับ พูดตรง ๆ ก็คือไมอนุมัติครับ เราจะลงมติไมอนุมัติ แนนอนครับ  

ถาสภาแหงน้ีลงมติไมอนุมัติดวยเสียงขางมากของสภาน้ี พระราชกําหนดฉบับนี้ตกไปทันที 

ทานนายกรัฐมนตรีก็นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับหลังจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป นั่นหมายถึงวาสิ่งที่ทาน 

ขอมาวาจะขอขยายระยะเวลาออกไปที่ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๒๒ วันที่ ๒๓ วันที่ ๒๔  

ถึงวันน้ี ตรงนั้นทานใชบังคับได แต ณ วันที่ทานประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถัดจากวันน้ันไป

ใชบังคับไมได ก็คืนสภาพผลบังคับใชตามกฎหมายที่เราออกไปใหในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ ก็มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๒ ตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป อะไรที่

ทานทํามากอนหนานั้นก็ถือวาใชบังคับไปไมเปนไร อันนี้ผมกราบเรียนดวยความเคารพ  

ถาเราไมอนุมัติถือวาพระราชกําหนดน้ีตกไปทันที แตใหมีผล ณ วันท่ีประกาศ เพราะฉะน้ัน

มันจะสรุปจบไดทันที ถาความเห็นของสภาแหงนี้ เห็นวาเราไมเห็นควรอนุมัติแลวแตเหตุ 

แตผล ซ่ึงผมจะขออภิปรายสนับสนุนทานประธานตอไปวาเหตุที่ผมไมอนุมัติเพราะอะไร  



๑๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ           ธมนธรณ ๗/๒ 

 

ไมไดเก่ียวกับผูปฏิบัติ โดยเฉพาะทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทางพี่นองที่จะตองไดรับ

เงื่อนไขใหเปนผูปฏิบัติตามกฎหมาย น่ีผมสงสารมาก ไมอยากจะไปทําอะไรใหกับพี่นอง

ตํารวจมีความลําบากใจ เพราะยุคนี้เปนยุคที่ตํารวจเปนองคกร เปนบุคคลที่นาเห็นใจท่ีสุดเลย 

นาเห็นใจท่ีสุด หลายคนบอกจะเปลี่ยนจากสีกากีไปเปนสีเทาเปนการดูถูกดูแคลนเขามาก  

แตเขาไมไดบอกวาตํารวจจะเปลี่ยนตัวเอง เขาบอกผูบริหารสูงสุดขณะน้ีพฤติกรรม  

การบริหารราชการแผนดินของผูบริหารสูงสุดขณะน้ี แลวเปนผูกํากับดูแล เปนประธาน 

ก.ตร. อยูขณะนี้ การกระทําของเขาเองมันทําใหทุกวงการเขามองวาสีกากีกําลังจะถูก

เปล่ียนเปนสีเทา อันนี้เปนคําถามนะครับ ------------------------------------------------------------ 

 

                    - ๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      ฐานวีร ๘/๑ 

 

ตามไปดูวามันจริงหรือเปลา ถาจริงก็ตองปรับปรุงแกไข อยาไปทํารายพี่นองตํารวจถึงขนาดน้ันเลย 

ทานประธานครับ ในทางกลับกันวันนี้ถาสภาแหงน้ีอนุมัติ ผมทราบขาววาวุฒสิภาเองก็เฝารอ 

เพราะวาวันน้ีเปนวันสุดทายของสมัยประชุมสภา สมัยประชุมของรัฐสภา ถาเราอนุมัติ 

ชวงเชาน้ีไดวุฒิสามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาตอทันที ในชั้นธุรการก็วากันไป ก็สงใหทัน  

วุฒิสามารถหยิบขึ้นมาพิจารณา แลวก็ถามีความเห็นเปนแนวทางเดียวกันก็คือวุฒิก็อนุมัติ

พระราชบัญญัตินี้ก็ถือวาไดรับอนุมัติจากรัฐสภา ก็มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ีทานประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา คือทานประกาศวันท่ี ๑๙ ก็มีผลต้ังแตวันที่ ๒๐ เปนตนมาก็ใชบังคับไป 

เวนแตวุฒิไมเห็นชอบ ไมอนุมัติ ซึ่งในความเห็นผมไมนาเปนไปได ถาผูแทนอนุมัติ แลววุฒิ 

ไมนาจะมีความเห็นตาง แตน่ันคือสิ่งที่เปนประเด็นมันผานไปได เวนแตเหตุการณที่เลวราย

ที่สุดก็คือวุฒิไมอนุมัติตองกลับมาที่เราอีกเพ่ือจะยืนยัน ถายืนยันมากกวากึ่งหน่ึงถึงถือเปน

การอนุมัต ิอันน้ันเปนข้ันตอนที่ผมยกขึ้นมาพูดเพราะอะไร วันนี้เปนวันสุดทายถามีเหตุการณ

อันน้ันเกิดข้ึนตองกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานนายกรัฐมนตรีเลยวาทานตองขอให

สภาแหงนี้เปดวิสามัญ ผมใชคําวาตองเลยนะครับ ทานจะไปใชเงื่อนไขวามีเหตุการณอยางน้ี

ก็ปลอยลากยาวไปถึงรัฐบาลยุคหนา สภายุคหนาเพื่อมาใหความเห็นชอบอีกทีหน่ึง ทานอยา

กระทําอยางน้ัน เพราะวาคนรองเขาเตรียมการยกรางคํารองไวเรียบรอยแลววาทานจงใจ 

ฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ครม. ท้ังคณะ จากเหตุผลท่ีทานรัฐมนตรีแถลงประกอบกับ

การตราพระราชกําหนด ผมสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ อยู ๔-๕ เร่ือง  

   เรื่องที่ ๑ ทานอางเรื่องความไมพรอมของเคร่ืองไมเคร่ืองมือและอุปกรณ  

โดยเขียนมาในเหตุผลชัดท่ีแนบทายพระราชกําหนด ทานใชคําพูดวาหนวยงานอื่นที่มีหนาที่

รับผิดชอบการควบคุมตัวยังมีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความพรอมดานงบประมาณ  

การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใชบังคับตัวพระราชบัญญัติ

ดังกลาว อางเร่ืองงบประมาณ อางเรื่องเคร่ืองไมเคร่ืองมือ เรื่องอุปกรณ ทานประธานครับ

ดวยความเคารพเลย ชวงที่มีการตราพระราชบัญญัติเรามีกรรมาธิการที่มาจากซีกของรัฐบาล

ซึ่งเปนเสียงขางมาก จริงอยูผมเพิ่งทราบจากทานผูบริหารสูงสุดของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ทานบอกวาตัวพระราชบัญญัติท่ีเขียนออกมาบังคับใชเขียนลึกลงไปถึงขนาดวา 

ทุกคดีที่ทําใหทานตกใจมากวาทุกคดีตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๒  มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  

มาตรา ๒๕ น่ันหมายความวาการจับกุม คุมขังทุกคดีจะตองมีหลักฐานการบันทึกภาพและเสียง 



๑๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      ฐานวีร ๘/๒ 

 

อยางตอเน่ือง ตองมีรายงานขอมูล ตองมีการเขาถึงขอมูล ตองไมมีการเปดเผยขอมูลอะไร

ตาง ๆ ทานบอกทุกคดีมันทําใหทานตองเอามือกายหนาผากเลย เพราะบังคับใชตุลาคม 

งบประมาณท่ีใชทั้งหมดไมวาจะเปนกลองติดตามตัวตํารวจ ๑๑๗,๐๐๐ กวาตัว กลองติดตามรถ 

ที่ทานเขียนตัวเลขมาชัดที่ผมดูจากตรงน้ี ๓,๐๐๐ กวาตัว แลวก็ติดตามหองควบคุมอีก 

๖,๐๐๐ กวาตัว เม็ดเงินที่ใช ๓,๐๐๐ กวาลานบาท เอาตัวเล็กกลม ๆ เพราะผมไมมีเวลาลง

รายละเอียดให ทานบอกมีปญหาเร่ืองงบประมาณ เพราะออกกลางปไมมีการตั้งงบประมาณ

ป ๒๕๖๖ เอาไว จะพรอมเมื่อมีงบประมาณป ๒๕๖๗ --------------------------------------------- 

 

- ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    ณิชากร ๙/๑ 

 

ทานประธานครับ กฎหมายเราพิจารณามาเปนปกวาจะเสนอ ครม. ครม. อนุมัติ มิถุนายน 

๒๕๖๕ เขาสภา สภาใหความเห็นชอบตุลาคม ทอดระยะเวลา ๑๒๐ วัน มันก็เลยตอบคําถาม

กับพ่ีนองประชาชนยากมากวาทานไมไดเตรียมพรอมตรงน้ี เพราะขาดงบประมาณ ขาดเคร่ืองไม

เครื่องมือ ขาดอุปกรณ ทานมีตัวเลขชัด บอกวาขณะน้ีไดงบกลางมา ๔๐๐ กวาลานบาท 

จะไปเตรียมการจัดซื้อจัดจางเพื่อทําใหทัน จะทําอีบิดดิง (e-Bidding) เพ่ือใหทัน ถาเอา

เหตุผลน้ีมาเปนขออางขอที่ ๑ มาดูเหตุผลขออางขอที่ ๒ ทานบอกวาเร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ือง

ละเอียดออน ถานํามาใชบังคับในขณะที่ไมพรอม ในการเฝาระวังและติดตาม รวบรวมและ

บันทึกขอมูลพยานหลักฐานที่ไมสมบูรณ มันจะทําใหเกิดความเสียหายกับผูถูกจับกุมคุมขัง

และที่สําคัญทานหวงภาระหนาท่ีของเจาหนาที่ ก็คือเจาหนาท่ีรัฐที่ไปทําหนาที่ตรงน้ี  

ไมวาจะเปนตํารวจหรือใครก็แลวแต เส่ียงตอการถูกดําเนินคดีทั้งทางแพงและอาญา และวินัย 

กรณีถามีการฟองรอง มีการฟองคดีหรือกลาวหาวาเจาหนาที่กระทํามิชอบ นี่คือเหตุผล 

ที่ทานมาอางกับสภาวาดวยเหตุผลเหลาน้ี ทานก็ไปเอารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ มา มันเปน

ความปลอดภัยสาธารณะ มันจะสรางความเสียหายตอสังคมอยางใหญหลวง ไปตีความ 

เอาความไมพรอมของทานไปใสในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหน่ึง ในการตราพระราช

กําหนด ในการตราพระราชกําหนดก็เขียนไวชัดอยูแลววาเพื่อประโยชนในการท่ีจะปองกัน 

ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ ปองปด

ขจัดภัยพิบัติ ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวามีความจําเปน มีความเรงดวน ฉุกเฉินจําเปนเรงดวน 

มันมี ๒ คํา ฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ก็ตราพระราชกําหนดมาใชบังคับได ตองถามวา 

มันฉุกเฉินตรงไหน คําวาฉุกเฉินคือสิ่งที่ปรากฏข้ึน ถาทานไมแกไขจะเกิดความเสียหายทันที 

ทันทีนะครับ น่ีทันทีมาตั้งแตกฎหมายออกก็คือตุลาคม ป ๒๕๖๕ ทานจะมาทันทีตอนใกลปด

สมัยประชุมนี่หรือครบั เสนอเขามาถึงสภา ๑๖.๐๔ นาฬิกา ของวันท่ี ๒๓ ที่เรามีการประชุม 

เขาใจวาจะเปนวันสุดทาย พวกเราเตรียมการที่จะยืนข้ึนรับฟงพระบรมราชโองการปดสมัย

ประชุม พอมีหนังสือทานเขามา จําเปนตองมานัดดวนประชุมวันน้ี ซึ่งเปนวันสุดทายดวย 

ตามกําหนดสมัยประชุมของเรา นี่คือความทันทีของทาน แมแตเจตนาการย่ืนพระราช

กําหนดเขามา มันก็อดคิดไมไดวาทานมีเจตนาแอบแฝงอะไรหรือเปลา แอบแฝงอะไร 

หรือเปลา คาดวาไมทันจะไดขามไปสมัยหนาจะไดมีเวลาใชบังคับไปเต็มที่ วิธีคิดอยางน้ี  

มันทําใหพี่นองประชาชนเขาอดสงสัยไมได โดยเฉพาะพวกผมเปนตัวแทนพี่นองประชาชน 



๑๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    ณิชากร ๙/๒ 

 

ก็ตองสงสัยดวย ก็ตองมาถามทานตรงน้ีแหละวาทําไม ตอนแรกก็บายเบ่ียงจะไมสง 

ดวยพรรครวมฝายคานเราออกแถลงการณ เรียกรองวาทานตองสง ถาไมสงมีคนย่ืน ป.ป.ช.  

กลาวหาทานจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ไมสงสภาในคราวประชุมคราวแรก

เพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว ในการประชุมคราวตอไปทานตองยื่นเลย และใหวันสุดทาย 

ไปดวย ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษ คือ เดตไลน (Dateline) ไวดวยวาวันศุกรถาไมย่ืน จะมี 

ผูยื่น ป.ป.ช. เอาผิดทาน ไมรูทานกลัวคําขูนี้หรือเปลา ทานตาลีตาเหลือกสงมาวันสุดทาย

ของสมัยประชุมที่เราจะประชุมกันเม่ือวันที่ ๒๓ ก็ขอบคุณครับทานที่รับฟงอยู อยางนอย

พวกเราก็ไดมาดูใหวามันเห็นควรหรือไม อยางไร --------------------------------------------------- 

 

 - ๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     วีรุทัย ๑๐/๑ 

 

ทานประธานที่เคารพครับ เหตุผลท่ีทานอาง อางวามันเปนความปลอดภัยของสาธารณะ  

มันมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม คิดมุมกลับสิทานประธาน คิดมุมกลับถาเราไมมีเครื่องไม

เคร่ืองมือเหลาน้ีมันจะเปนความปลอดภัยของสาธารณะ เปนผลกระทบตอสังคมมากนอย

ตางกันอยางไร เอามาชั่งนํ้าหนักสิทาน ถาชั่งน้ําหนักแลวพี่นองประชาชนอยูอีกซีกหน่ึง  

๖๗ ลานคนกับเจาหนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวของท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายผมตีให ๑ ลานคนเลย ไมถึงหรอกแตตีให เลย  

๑ ลานคน ทานกําลังช่ังคน ๖๖ ลานคน กับ ๑ ลานคน อันไหนมันหนักกวากัน สิทธิเสรีภาพ

ของพ่ีนองประชาชน ๖๖ ลานคนมันยอมสําคัญกวา ถาทานย่ิงขยายออกไปการคุมครองสิทธิ

ของเขาก็ย่ิงถูกทําลายออกไป ดวยความเคารพทานประธานครับ กฎหมายไมไดระบุเลยวา

ทานตองไปซื้อกลองย่ีหออะไร ทุกคดีที่ดําเนินการสามารถใชเคร่ืองไมเครื่องมือที่สามารถใช

รวมกันไดหรือไม อันนี้เปนวิธีการปฏิบัติงานของทาน หนึ่งจังหวัดผมเชื่อวาไมมีคดีท่ีโรงพัก

เหมือนคนไขมาตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลแนนอน แลวหวงเวลาของการควบคุมตัว  

การจับกุมคุมขังก็ไมใชเฉพาะหนาตลอดเวลา ทานสามารถท่ีจะกําหนดเวลาไดเลยวาคนนี้ 

จะมาสอบสวนเม่ือไร จะคมุตัวเมื่อไร ๑ จังหวัด มี ๑ ชุด ผมก็วา ๗๗ ชุด ทําภายใน ๒ เดือน

มันก็ยังทําได อันนี้ผมคิดแบบโง ๆ ของผม สมองโง ๆ คิดอยางนี้ แตสมองฉลาด ๆ จะคิด

อยางไรผมไมรู เทคโนโลยีสมัยใหมทานอางวาจะเอาขอมูลข้ึนคลาวด (Cloud) มันตองใช

เวลาถึง ๘ เดือนหรือ ถึงขึ้นคลาวด (Cloud) ได แลวเครื่องไมเคร่ืองมือสมัยนี้เพียงแตทาน

รับรองวามันใชไดกลองมือถืออันเดียวก็ทําไดท้ังหมด เพราะฉะน้ันการอางวาไมมีเครื่องไม

เคร่ืองมือจะตองไปซื้อกลอง ๓,๐๐๐ กวาลานบาท ใชเงิน ๓,๐๐๐ กวาลานบาท ก็ดวยความ

เคารพครับทาน กลิ่นแรงมากในเร่ืองการจัดซื้อจัดจางในวงการ ผมไมอยากมองอยางน้ันนะ 

อยาใชความทุกขยาก อยาใชความลําบาก อยาละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่นองประชาชน 

เพื่อไปแสวงหาอะไรที่เปนความชอบธรรมใหกับตัวเอง ดวยความเคารพครับ ผมรักชอบกับ

ทาน ผบ.ตร. มาก เพราะเปนคนเหนือดวยกัน ผมชื่นชมชื่นใจทานมากท่ีทานไดมีโอกาสมา

ดูแลประเทศชาติบานเมือง แตสิ่งที่ทานไดรับจากการเอื้ออํานวยกับการทําหนาที่ของทาน

โหดรายมาก ทานเปน ผบ.ตร. ท่ีถูกกระทําแบบโหดรายที่สุด จะแกลงทานหรือเปลา 

ผมไมแนใจ ทุกอยางมันปะทุมาชุดน้ีหมดเลย ทุนจีนสีเทา คนไทยสีดํา บอนโนนบอนนี้  

และท่ีสําคัญเขาเปดโปงกันมีนายตํารวจระดับผูใหญเปนอดีต ผบ.ตร. เขาไปเก่ียวของ 



๑๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     วีรุทัย ๑๐/๒ 

 

เรื่องเว็บ (Web) พนันมูลคาพัน ๆ ลานบาทมันจริงหรือเปลา อยางไร อยางนี้ลูกหลานผม 

ที่กําลังจะเรียนอยางอ่ืนผมจะใหไปสอบเปนตํารวจ ทุกคนตรงน้ีจะใหลูกหลานไมเปนตํารวจ

เพราะคํานวณแลวมีรายไดมหาศาล มันปลูกฝงกันอยางนี้บานเมืองมันเลยดวยความรันทน

จริง ๆ ครับ มันปลอยปละละเลยกันถึงขนาดนี้ ถามวารัฐบาลชุดกอน ๆ มีไหม เวลาเรา

อภิปรายในสภาแหงน้ีทานก็บอกเร่ืองน้ีมันต้ังแตรัฐบาลชุดกอนแลว โทษกลับ ไมเคย

รับผิดชอบ แลวก็ไปบอกในการหาเสียงวาทําแลว ทําลายประชาธิปไตยทําแลว ---------------- 

 

- ๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                       ชญาภา ๑๑/๑ 

 

ทําใหตํารวจพังทําแลว เปลี่ยนสีตํารวจจากกากีเปนเทาทําแลว ทานประธานครับ ผมพูด 

ตรงนี้ผมพูดดวยความสงสาร ดวยความเห็นใจคนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ  

พวกผมเองอาจจะมีสวนคลาดเคลื่อน แตการคลาดเคลื่อนของพวกผมในการตรากฎหมาย 

เราถามทานตลอดวา ๑๒๐ วันพอไหม ถาทานไมดูเชิงลึกวาทุก ๆ คดีตองทํา ถาทุกคดีผมขอ 

๑๘๐ วัน สภาแหงนี้ไมปฏิเสธหรอกครับ เพราะเขาตองดูความพรอมของทานเหมือนกัน  

ก็ดวยความเคารพครับ ดวยเหตุผลที่ทานใหมาและเม่ือคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของพ่ีนอง

ประชาชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ แมจะรักใคร

ชอบพอกันและเห็นใจพ่ีนองตํารวจผูปฏิบัติงานมาก ผมก็อนุมัติพระราชกําหนดใหไมได  

และการไมอนุมัติพระราชกําหนดผมมองในมุมกลับมุมดีจะเปนการเรงรัดหนวยงานที่

เก่ียวของ ไมวาจะเปนสํานักงบประมาณ นายกที่มีงบกลางกองอยู ใหเขามาชวยเหลือดูแล

สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการที่จะรองรับปฏิบัติตาม

กฎหมายฉบับน้ีใหรวดเร็วข้ึน ไมใชการบริหารแบบต๊ิงหนอง ติ๊งหนอง ติ๊งหนอง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖ ๗ ๘ ๙ หลายอยางทําคูขนานกัน มือ ๑๐ นิ้วยกขึ้นไปพรอมกันไดถึงเปาหมายเหมือนกัน

เขาจะไดคิดอยางนั้น พี่นองเจาหนาที่ รัฐที่ปฏิบัติตามกฎหมายก็มีกําลังใจที่จะทํางาน  

การไมอนุมัติพระราชกําหนดในสภาแหงน้ีถือเปนการชวยทานทํางาน ชวยทานทํางานได 

เร็วขึ้น ทุกฝายเห็นความสําคัญของทานเขามาชวยเต็มที่ สุดทายที่ผมขออนุญาตกราบเรียน

กอนจบ ผมดูแลวแนวโนมพวกเราจะไมอนุ มัติ  แตถ า มีการพลิก เกมวาจะอนุ มัติ 

และคาดการณตอไดเลยวา ส.ว. ก็อนุมัติดวย พระราชกําหนดน้ีมีผลใชบังคับก็ปฏิบัติตาม 

ที่ทานออกไป เหตุผลสุดทาย พวกเราตองการยับย้ังกฎหมายฉบับนี้ ถาสภาอนุมัติภายใน

อาทิตยน้ีอาจจะมีการเรียกประชุมวิสามัญและใหวุฒิเขาพิจารณา หรือวุฒิพิจารณาวันน้ีเลย 

ก็จบ สภาพบังคับเกิดขึ้นทันทีกับการที่พวกผมอาจจะตองพิจารณาวาจะยับยั้งไมใหมีการ 

ใชบังคับพระราชกําหนดฉบับน้ีไดอยางไร มันมีอีกชองทางเดียวครับ แมพวกเราไมอยากทํา 

เพราะทําแลวเขาทางทาน เขาทางอยางไรครับ ถาเราเห็นวาสภาแหงน้ีจะอนุมัติเราแลก 

ดวยการใชอีกชองทางหนึ่งเปนการระงับยับย้ังไมใหมีการอนุมัติในวันน้ี โดยการยื่นศาล

รัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอน ทานอาจจะสบายใจวาอยางนอยมี  

๒ เดือน มีเวลาทาํงาน ๒ เดือน แต ๒ เดือนที่พวกผมไดมากับการอนุมัติแลวบังคับใชไดทันที

พวกผมก็ยอมนะครับ แมจะใชเวลาอีก ๒ เดือน เราย่ืนศาลรัฐธรรมนูญใหทานประธานเลย 



๒๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                       ชญาภา ๑๑/๒ 

 

ทานประธานตองสงใหศาลภายใน ๓ วัน ศาลมีเวลาวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน เราจะยอมแลก

ตรงน้ัน เพราะเราเชื่อมั่นวาเหตุผลท่ีทานใหมาไมไดชอบดวยวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗๒ เลย  

เราก็อยากจะดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน ไมอยากใชนะครับทานประธาน ไมอยากใช

จริง ๆ แตถาปลอยใหมีการอนุมัติวันนี้พระราชกําหนดผานทุกอยางก็จบ ผมพูดอยางนี้ไมได

หมายความวาเราจะยื่น แตดูทวงทํานอง แลวผมก็ม่ันใจไมตองย่ืนหรอก เพราะวันน้ีหลายคน

หลายทานเพื่อเปนการชวยใหทางสํานักงานตํารวจแหงชาติไดทํางาน ไปเรงรัดคนที่เก่ียวของ

ที่มีอํานาจโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ทานออนเลยชวงน้ีเขาสูฤดูกาลที่จะขอ

คะแนน -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         สุพิชชาย ๑๒/๑ 

 

ผมเช่ือวางบกลางที่ทานมีใหทานได และกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานผูบังคับบัญชา

ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พวกเราฝายนิติบัญญัติทํางานประสานใกลชิดกันมาก

ในพ้ืนที่ พวกเราเปนพี่เปนนองกัน ความสัมพันธสวนตัวเรามี ความรักสนิทสนมพวกเรามี 

ทานอยาใชกลไกน้ีมาบีบบังคับใหพวกเราเปนศัตรูกัน ทําใหพวกเรามองหนากันไมได อยาทํา

เปนอันขาด อยาทําเปนอันขาด ผมขอรองครับ เพราะตางฝายตางทําหนาที่ การทําหนาท่ี

คํานึงถึงประโยชนสุดของพี่นองประชาชน ๑ ลานคนอยูในตาชั่งนี้ กับ ๖๖ ลานคนที่ผม

ยกตัวอยางไปแลว ทานเห็นภาพชัดแลว อยาไดคิดเพื่อตัวเอง กลัววาตัวเองจะถูกจับกุมคุมขัง

เพราะทําหนาที่ไมชอบ ถาทาน ผบ.ตร. คิดอยางน้ันผมก็อาจจะตองถอนคําพูดที่ผมบอกวา 

ผมเคารพศรัทธาทาน เพราะมันเปนการเขาขางตนเอง ซึ่งไมควรพูดในสภาแหงนี้ดวย  

และเหตุผลทานเขียนมาทานเขียนอยางนั้นจริง ๆ ทานประธานท่ีเคารพครับ สุดทายครับ 

พรรครวมฝายคานมีมติชัดเจนครับ ไมเห็นชอบกับการที่จะอนุมัติพระราชกําหนดฉบับนี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานสุทัศน เงินหม่ืน ตามดวย นางสาวภคอร จันทรคณา และทาน พลตํารวจตรี  

สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เชิญทานสุทัศนครับ 

   นายสุทัศน เงินหม่ืน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

สุทัศน เงนิหม่ืน แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย พรรคผมยังไมมีมติประการใดเกี่ยวกับ

เรื่องอนุมัติหรือไมอนุมัติ ผมขอเรียนเบ้ืองตนประโยคแรกคือผมไมอนุมัติพระราชกําหนด 

ฉบับน้ี ทานประธานครับ กระผมมีเหตุผลท่ีจะขออภิปรายประกอบเหตุผลท่ีผมไมอนุมัติ 

พระราชบัญญัติซึ่งเปนที่มาของพระราชกําหนดฉบับน้ีน้ัน เปนกฎหมายที่ รัฐบาลเสนอ  

เปนกฎหมายที่พรรคประชาธิปตยเสนอ เปนกฎหมายที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สภาแหงน้ีเสนอ เพ่ือที่จะใหเปนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

ผมขออนุญาตเรียนวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีนั้นมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ  

ครบ ๑๒๐ วัน เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ แตการที่ออกพระราชกําหนดฉบับนี้นั้นจะทําให 

มีการเลื่อนการบังคับใชมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ซึ่งเปน

บทบัญญัติกําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจตองบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาที่เขาตรวจคน 

จับกุม ควบคุมตัว และขัง พรอมกับแจงใหฝายปกครองคือนายอําเภอและอัยการทราบ  



๒๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         สุพิชชาย ๑๒/๒ 

 

ทําบันทึกการจับกุม สภาพรางกายและจิตใจของผูถูกจับกุม และควบคุมตัวโดยละเอียด

เพื่อใหญาติและทนายความสามารถตรวจสอบได เพ่ือปองกันการซอม ทรมาน การอุมหาย 

อุมฆา และการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบโดยเจาหนาที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหชะลอ

การบังคับใชออกไปจนถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงยุติธรรมไดเสนอ ซ่ึงกระทรวง

ยุติธรรมไดใหเหตุผลวาสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายแจงวายังมีปญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับความพรอมในดานงบประมาณ  

การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในการบังคับใชพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  - ๑๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    นัชชา ๑๓/๑ 

 

ซึ่งมีความละเอียดออนซับซอน และผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชน ขอขัดของของสํานักงานตํารวจแหงชาติน้ีผมเห็นใจทานผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติทานนี้ ผมรูจักทานตั้งแตทานไปเปนผูบังคับการตํารวจภูธรอํานาจเจริญ ทานเปน 

คนเกงและคนดี ทานมาแบกรับภาระในชวงท่ีทานมารับตําแหนงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 

บทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ีน้ันกอนจะออกเปนพระราชกําหนดมีมาเปน ๑๐ ปแลวครับ 

เร่ิมตั้งแต คสช. มาถึง สนช. ก็ดองอยู ๑ ป แลวมาถึงยุคนี้รัฐบาลก็เสนอ ผมเองประชาธิปตย

ก็เสนอ และเพื่อนสมาชิกหลายคนก็เสนอ เพราะคํานึงถึงการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหวาง

ประเทศ คํานึงถึงการปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีน้ันจะตองมีการเชิญหนวยงานที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายไปชี้แจง หนวยงาน

ที่ถูกเชิญไปชี้แจงกระทรวงกลาโหมใหความเห็นชอบ กระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย ใหความเ ห็นชอบ กระทรวง 

การตางประเทศใหความเห็นชอบ กระทรวงยุติธรรมใหความเห็นชอบ กรมราชทัณฑให 

ความเห็นชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษใหความเห็นชอบ ขออนุญาตถามทานประธาน ผมมี

กําหนดเวลาหรือไมครับ ผมขออนุญาตเอาเวลาของเพื่อนสมาชิกพรรครัฐบาลเพื่อจะได

อภิปรายใหครบองคประกอบครับ 

   นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญครับ 

อนญุาตครับ 

   นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ขอบคุณทานประธานครับ  

ผมเห็นเสียงออดก็เลยคิดวาเปนการเตือน 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  จริง ๆ  

การอภิปรายของทานสมาชิกโดยท่ัวไปน้ันก็กําหนดเวลาทานละ ๕ นาที แตวาในกรณีที่มี

เน้ือหาสาระที่มีความสําคัญจําเปนประธานก็สามารถอนุญาตได เชิญครับ 

   นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณทานครับ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติเห็นชอบ สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นชอบ สํานักงานสภาความมั่นแหงชาติ

เห็นชอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นชอบ สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบ กอ.รมน. 

เห็นชอบ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบ ทุกหนวยงานเห็นชอบ

กอนที่จะมีการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวก็สงสภา กฎหมาย 



๒๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    นัชชา ๑๓/๒ 

 

สมาชิกหลายคนก็สงสภา ผมเองก็ไปเปนกรรมาธิการในชุดนี้  ในการพิจารณาของ

กรรมาธิการน้ันจะเชิญทุกหนวยงานมาถามทุกประเด็น กําหนดระยะเวลา ๑๒๐ วันไมมีใคร

ไมเห็นชอบเลย ไมมีใครโตแยงเลย ไมมีหนวยงานใดทวงติงเรื่องงบประมาณ ไมมีหนวยงานใด 

ทวงติงเร่ืองวิธีปฏิบัติ ไมมีหนวยงานใดขัดของ แตพอมีขาวเมื่อตนเดือนมกราคม มีขาวคราว

วาจะมีการเล่ือนการบังคับใชมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ ออกไป  

ผมในฐานะที่เปนกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ไดเชิญทาน 

ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติมาชี้แจง ทาน พลตํารวจเอก สุรเชษฐ หักพาล มาชี้แจง 

ในฐานะเปนตัวแทนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพราะทานผูบัญชาการไมมา การชี้แจง

ดังกลาวนั้นเราถือวาเปนการช้ีแจงท่ีผูกพัน และจะตองรับผิดชอบตอคําช้ีแจงดังกลาว  

เม่ือชี้แจงแลวจะมาอางวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไมทราบไมได เพราะชี้แจงแลวจะตองไป

รายงานตอผูบังคับบัญชาหนวยเหนือขึ้นไป เมื่อเปนอยางนั้นแลวเราก็มีความม่ันใจ ผมและ

คณะกรรมาธิการไดเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรม ขอบคุณทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ทานกรุณา

กําชับใหหนวยงานกระทรวงยุติธรรมใหความรวมมืออยางดีย่ิง กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ก็บอกวาไมมีปญหาแตประการใด ไมมีหนวยงานใดเลยมีปญหา ไมวาจะดานบุคลากร 

และดานงบประมาณ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 - ๑๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ          พรเทพ ๑๔/๑ 

 

ขณะเดียวกันขอขัดของท่ีสงมาเพื่อจะออกเปนพระราชกําหนดฉบับน้ี ทานผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติสงผานกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพสงถึง

ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์นําสงเขาคณะรัฐมนตรี เลยเปนขอสงสัยแลวตอง

ตั้งคําถามกันทานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสงขอมูลถึงกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพน้ัน

เปนขอมูลที่ถูกตองหรือไม ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์นําขอมูลดังกลาวน้ันไปขอ ครม. อนุมัติเปน

พระราชกําหนดออกมา เปนขอมูลที่สมบูรณหรือไม คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติออกมานั้นได

ตรวจสอบขอมูลชัดเจนแลวหรือยัง ตลอดระยะเวลาตั้งแตกฎหมายฉบับน้ีออกมามีผลบังคับ

ใชต้ังแตตุลาคม กฎหมายสําเร็จ มีผลบังคับใช ๒๒ กุมภาพันธ ชวงระยะเวลาดังกลาวน้ัน 

๑๒๐ วัน สํานักงานตํารวจแหงชาติทําอะไรบาง มีความพรอม เตรยีมการอะไรบาง จึงมาอาง

วาไมมีงบประมาณ แลวเพิ่งมาของบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ ที่ผานมา ความจริงนั้นการใช

กลองเพื่อบันทึกภาพน้ัน ไมจําเปนที่จะตองมีกลองท่ีวิลิศมาหราอะไร กลองมือถือก็ใชได 

บันทึกภาพสงไปหาอัยการ สงไปหานายอําเภอ ก็สงได ถาจะมาบอกวาเกรงวาผูปฏิบัติงาน

จะถูกฟองรองหากการจับกุมไมถูกตอง แนนอนครับ ผูที่เขาถูกจับกุมเขาตองมีชองทาง 

ที่จะตอสูคดีไมวาจะในแงในมุมประการใด ทําไมสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไมอบรม

พนักงาน จึงไมใหคําแนะนําออกระเบียบตํารวจขึ้นมา จริงอยูมีชวงหน่ึงไดออกระเบียบ

เก่ียวกับการจับกุมการบันทึกภาพ ไมใชเร่ืองสาระสําคัญที่ตองถึงกับมาเลื่อนและออกเปน 

พระราชกําหนด องคกรระหวางประเทศจะมีผลกระทบมาก ผมขอยืนยันวาพระราชกําหนด

ฉบับน้ีขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๒ ซึ่งการออก 

พระราชกําหนดตองเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได แตราง 

พระราชกําหนดฉบับน้ีนั้นมิไดเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงได 

แตประการใด ทาน ผบ. ตํารวจแหงชาติไดเคยออกคําสั่ง ท่ี ๑๗๘/๒๕๖๔ ใหเจาหนาท่ี

ตํารวจใชกลองติดตามตัวบันทึกภาพและเสียงขณะทําการตรวจคน จับกุม และสอบสวน 

มาตั้งแตป ๒๕๖๔ แลวครับ การเลื่อนดังกลาวนี้มิใชเปนประโยชนในการท่ีจะรักษาความ

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือเปนการปองกันภัยพิบัติสาธารณะตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๗๒ แตประการใด  

ซึ่งจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไมน้ันคงเปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะดําเนินการวินิจฉัย

หรือพิจารณา ผมเองก็พรอมที่จะรวมลงลายมือชื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ผมยังไดคุย 



๒๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ          พรเทพ ๑๔/๒ 

 

กับทานผูนําฝายคานวาหากทางฝายรัฐบาลไมยื่น ผมจะขออนุญาตไปเซ็นชื่อรวมกับพรรค

ฝายคานย่ืนใหศาลตัดสินวินิจฉัย ทานประธานครับ ผลกระทบจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยแลวสมมุติวาเปนกฎหมายที่ ขัดรัฐธรรมนูญ ถามวาใครจะเปนคนรับผิดชอบ  

มาตรา ๑๕๗ ขาราชการประจํา ละเวนการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานลาชา ทาน ผบ.ตร. 

อาจจะตองถูกย่ืน ป.ป.ช. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๑๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                อุทัยวรรณ ๑๕/๑ 

 

การนําขอมูลอันไมสมบูรณสง ครม. อาจจะโดน ป.ป.ช. สอบในมาตรฐานการขัดมาตรฐาน

ทางจริยธรรม พระราชกําหนดไมใช เรื่องเล็ก ๆ เปนเ ร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีหรือทาน

นายกรัฐมนตรีจะตองถวายคําแนะนําตอเบ้ืองสูง เพ่ือใหทรงลงพระปรมาภิไธย ผมไมแนใจวา

จะคํานึงถึงเรื่องเหลาน้ีกันหรือไม เพราะอดีตที่ผานมาก็เคยมีสงบัญชีรายชื่อผูที่มีปญหา 

กราบบังคมทูลเปนรัฐมนตรี และเม่ือเร็ว ๆ นี้ก็มีการกลาวอางในการปราศรัยในคําพูด 

ที่ไมเหมาะสม สิ่งเหลาน้ีเปนประเด็นท่ีนาเปนหวง ดวยเหตุน้ีสมมุติวารางกฎหมายฉบับน้ี

พระราชกําหนดฉบับน้ีมีผลบังคับใชมาตรา ๒๒  มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ ก็ตอง

ถูกเลื่อนออกไป ผลกระทบตอพี่นองประชาชน ชีวิตทรัพยสินของประชาชนมีอยางมากมาย 

ซึ่งประเทศไทยเรามีพันธกรณีที่ตองใหสัตยาบันอนุสัญญาซีอีดี (CED) หลังจาก พ.ร.บ. 

ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับแลว 

คณะรัฐมนตรีและ สนช. ก็ไดใหความเห็นชอบในการใหสัตยาบัน สหประชาชาติก็แสดงความ

ยินดี กรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยืนยันและเรียกรองใหรัฐบาลบังคับใชกฎหมายตามกําหนด 

การออกพระราชกําหนดเลื่อนใหบังคับใชมีผลตองใหการสัตยาบันซีอีดี (CED) ตองเลื่อนไป 

ซึ่งขัดมติ สนช. ขัดรัฐธรรมนูญ ขัดพันธกรณีอนุสัญญาซีอีดี (CED) ซึ่งกระทรวงการ

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศ กรมองคการ

ระหวางประเทศมีบทบาทภารกิจในการกํากับดูแลในสวนนี้ ทานประธานครับ ขออางขาด

งบประมาณ ขาดความพรอม ขาดความไมชัดเจน ฟงไม ข้ึนครับ แตคนจะวินิจฉัยวา 

ขัดรัฐธรรมนูญหรือไมนั้นก็จะเปนศาลรัฐธรรมนูญ ผมจึงยืนยันอีกครั้งหน่ึงวาผมไมอนุมัติ 

พระราชกําหนดฉบับน้ี ขอบคุณทานประธานครับ  

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญคุณภัครอร ตามดวยทาน พลตาํรวจตรี สุพิศาล เชิญครับ  

   นางสาวภคอร จันทรคณา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนทานประธาน 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวภคอร จันทรคณา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรองหัวหนาพรรค 

ไทยศิวิไลย จะขออภิปรายในมาตรา ๓ ท่ีใหยกเลิกความในมาตรา ๒ ของพระราชกําหนด

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล 

สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีสาระสําคัญในมาตรา ๒๒  มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  

และมาตรา ๒๕ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่ตํารวจตองทําการบันทึกภาพ 



๒๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                อุทัยวรรณ ๑๕/๒ 

 

และเสียงตลอดเวลาที่เขาตรวจคน จับกุม ควบคุมตัวและขัง พรอมกับแจงใหฝายปกครอง 

อําเภอและอัยการทราบ ทําบันทึกการจับกุมพรอมทั้งบันทึกสภาพรางกายและจิตใจของ 

ผูถูกจับและควบคุมตัวโดยละเอียด เพื่อใหญาติและทนายความนั้นสามารถตรวจสอบได  

เพื่อปองกันการซอมทรมาน การอุมหาย การอุมฆาและการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเจาหนาที่ โดย ครม. มีมติใหชะลอการบังคับใชออกไปจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

ตามที่กระทรวงยุตธิรรมเสนอโดยใหเหตุผลวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานหลัก

ในการปฏิบัติการตามกฎหมายแจงวา ยังมีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความพรอม 

ดานงบประมาณ การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการบังคับใช

พระราชบัญญัติดังกลาว -------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๑๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     ไอดา ๑๖/๑ 

 

โดยที่ ครม. อางวาเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน ซับซอน และมีผลกระทบตอความ

ปลอดภัยในชีวิตและรางกายของประชาชนโดยตรง หากมีการใชบังคับกฎหมายขณะที่

หนวยงานยังไมมีความพรอม อาจเกิดผลรายตอสังคมเปนอยางย่ิง ดิฉันในฐานะผูแทน

ประชาชนไมเห็นดวยกับการออกพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ที่ใหชะลอการบังคับใชเปนสิ่งที่ไมสมควร เปนการปกปองเจาหนาที่รัฐที่ใชอํานาจ ใชกําลัง

กับประชาชน ย่ิงในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่มีความรายแรง 

ในทองที่จังหวัดชายแดนภาคใต แลวเจาหนาที่รัฐสามารถจับกุม คุมขัง จัดแตงรูปคดี  

ซอมผูตองหา ทรมานไดตามอําเภอใจ รีดทรัพย ซึ่งแมจะไมใชทั้งหมดแตก็มีมากพอสมควร 

ทานประธานคะ ยากมากที่ประชาชนตาดํา ๆ นั้นจะตอกรกับเจาหนาที่รัฐ ท้ัง ๆ ที่เปนผูจาย

ภาษี เงินเดือนราชการ สวัสดิการอื่น ๆ ใหจนตาย ประชาชนก็คือเจานายขาราชการ ขอจง

อยาลมืคะ 

  ขออนุญาตทานประธานนอกเร่ือง ๑ นาที แตอยูในกรอบ ๕ นาทีคะ ดิฉันทํา

หนาที่ในฝายนิติบัญญัติในชวงสั้น ๆ ในนามพรรคไทยศรีวิไลยไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ....  เพื่อปฏิรูปตํารวจใหยึดระบบอาวุโส ๘๕ เปอรเซ็นต สมรรถนะ  

๑๕ เปอรเซ็นต เพื่อลดการคอรรัปชันในระบบการแตงต้ัง โยกยาย เพื่อจะไดมีเวลาทํางาน 

ใหประชาชน และแกไขพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ....  เพื่อปกปองธุรกิจ

ชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไมใหธุรกิจเจาสัวผูกขาดเกิน ๓๐ เปอรเซ็นตของตลาด ถาเกิน 

มีโทษจําคุก ๕-๑๐ ป 

  สุดทายน้ีดิฉันขอกราบขอบคุณทานประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธาน 

สภาผูแทนราษฎรทั้ง ๒ ทาน ท่ีใหโอกาสในการทําหนาท่ี รวมทั้งขอบคุณเพื่อนสมาชิก 

ขาราชการ เจาหนาที่ในรัฐสภาแหงนี้ สิ่งสําคัญคือดิฉันขอกราบขอบคุณประชาชนคนไทย 

ที่เลือกพรรคไทยศรีวิไลย ที่ชอบ ที่รักพรรคไทยศรีวิไลยในปจจุบันใหมาทําหนาที่เปนปาก

เปนเสียงแทนประชาชน และดิฉันก็ทําหนาที่เต็มความสามารถเพื่อชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนที่ดีข้ึน ประชาชนย้ิมได ตามปณิธานของทานมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท หัวหนา

พรรคไทยศรีวิไลย ซึ่งเปนคนของประชาชนท้ัง ๖๖ ลานคน ขอบคณุทานประธานคะ 



๓๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     ไอดา ๑๖/๒ 

 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทาน พลตํารวจตร ีสุพิศาล ตามดวยทานอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เชิญครบั 

  พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียน 

ทานประธานที่เคารพ ผม พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ แบบบัญชีรายชื่อ มีสไลด (Slide) 

และมีคลิปซาวนด (Clip sound) เด็ดดวยครับ วันน้ีมีคลิป (Clip) ยืนยันวา สตช. พรอม 

กราบเรียนทานประธานครับ ในวาระน้ีเพื่อนผมและผมทุกคนในพรรคไมอนุมัติ เดี๋ยวทาน

หัวหนาผมก็จะมาพูดดวย ขอสไลด (Slide) ดวยครับ ฝายเทคนิค มีสไลด (Slide) นะครบั 

  (เจาหนาที่ดําเนินการเปดคลิปภาพ) 

  พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดิมพวกผมท้ังหลาย

อภิปรายตอนกฎหมายเขา แลวก็ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีหนังสือดวน ไมรูดวนเพราะอะไร 

ดวนหรือฉุกเฉินเพราะตกใจ ดวยความจําเปน ผมคิดวาอยางน้ี ในวาระนี้เปนเร่ืองของการ

ยืนยันวาเราไมเห็นดวย ดวยเหตุผล ๒-๓ ประการ ๑. อยามาเลนมุขตลกในสภาแหงนี้ 

โดยเฉพาะมาเลนเกมทางการเมือง อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเปนของประชาชน สภาเรา 

ก็มีหนาที่ท่ีจะตองวินิจฉัยเหมือนเชนวันนี้ ผมมีเหตุผล ๑,๔๘๔ สถานีพรอมมานานแลวครับ 

  

                 - ๑๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ประไพพิศ ๑๗/๑ 

 

ทานจะเห็นวาทานอางในเอกสาร ในหนา ๑ ใหเหตุผลในเร่ืองจัดหาอุปกรณอะไรพวกนี้ครับ 

ทานไปดูคําส่ังท่ี ตร. ๑๗๘/๒๕๖๔ ๙ เมษายน มีทั้งระเบียบการใชกลองในการจับกุมบันทึก

พนักงานสอบสวนชัดเจน ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๓ แล วเ ร่ืองนี้ ผมมีกระทู ถาม  

เปดกระทูดวยครับ ขอคลิป (Clip) ครับ  

  (เจาหนาที่ดําเนินการเปดคลิปภาพและเสียง) 

  พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่คือตัวแทน

นายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมสถานีละ ๒ ชุด ทานประธานเปนองคประธานครับ ทานอาจจะ 

จําไมได แตผมเอาเทป (Tape) นี้มาใหดู ยืนยันครับ ฯพณฯ รองนายกครับ ทานรัฐมนตรีครับ 

มันชัดเจนครับ น่ันคือตัวแทนนายกรัฐมนตรีมาตอบผมในกระทูถามแยกเฉพาะ แลวเหตุไฉน

จึงมาอางมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญ ทานดูในมาตรา ๑๗๒ รัฐธรรมนูญที่มีขีดเสนใต 

แดง ๆ น่ันคือผมถายมาจากความมุงหมายท่ีเขียนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีตัวแดง ๆ เขียนวา

อยางไร ผมอธิบายใหฟงที่ทานอาง ทานเขียนวาในกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนเรงดวน 

อันมิอาจหลีกเล่ียงได หรือจําเปนท่ีจะตองมีกฎหมายภาษีอากรซึ่งตองทําโดยรีบดวนและเปน

ความลับ น่ีครับมี ๒ ประเด็นเทานั้นเอง โดยกําหนดเงื่อนไขใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุ

สําคัญอันเก่ียวกับความปลอดภัยของประเทศ หรอืความปลอดภัยสาธารณะ หรือความม่ันคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการปองปดภัยพิบัติสาธารณะ เห็นไหมมีเทานี้ครับ รัฐบาล

เอาเหตุผลอะไรมายกความปลอดภัยสาธารณะ ไมใชหรอก ความปลอดภัยของเจาหนาที่สิครับ 

เทานั้นเอง กลับขางครับ เมื่อครูน้ีทานชลนานทานพูดไปแลว เดี๋ยวหัวหนาพรรคผมก็จะมาพูดตอ  

นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมยืนยันวารัฐธรรมนูญในความมุงหมาย มาตรา ๑๗๒ ไมไดบอกเลยครับ 

เหตุฉุกเฉินจําเปนอยางย่ิงอันหลีกเลี่ยง เห็นไหมครับ และความจําเปนที่ตองมีกฎหมาย  

นั่นภาษีอากรมาเก่ียวดวยอีกอัน น่ันมาตรา ๑๗๔  มาตรา ๑๗๒ มีเทานั้น แลวทานเอา

เหตุผลการขัดกฎหมายฉบับนี้มาไดอยางไร มาตรา ๑๗๘ ท่ีทานสุวัฒนลงนามก็เขียนชัดวา

นั่นคือระเบียบของ ตร. ในเรื่องของการบันทึกภาพและเสียงในการจับกุมและพนักงาน

สอบสวน พรอมนะครับ ไมมีเหตุผลเลยครับ ทาน ผบ. คนปจจุบันอาจจะไมไดกลับไปอาน

คําสั่งน้ี กลับไปดูครับ อยาทําใหประชาชนเดือดรอนมากไปกวานี้ ขอบคุณครับ ที่เกินใหผม

นาทีเศษ ๆ  

                 - ๑๘/๑ 



๓๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ   ปทมา ๑๘/๑ 

 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

กอนท่ีทานอาดิลันจะอภิปรายนะครับ ทาน ผบ.ตร ตัวแทนผู ช้ีแจงไดขอชี้แจง ขอเชิญ 

ทาน ผบ.ตร. ครบั  

  พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ)  :  

กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทาน  

ผม พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ขออนุญาตนําเรียน

ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรถึงสาเหตุและความเปนมาของการออกพระราชกําหนดแกไข

เพิ่มเติม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย  

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอที่ประชุมสภา กอนอ่ืนผมขออนุญาตยอนความไปถึง 

การพิจารณาเสนอกฎหมาย พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให

บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้ังแตข้ันตนกอนนะครับ เดิมในการพิจารณา 

ราง พ.ร.บ. น้ีในชวง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีโอกาส

เขาไปรวมประชุมพิจารณา แตปรากฏวาเดิมนั้นไมมีการพิจารณาเก่ียวกับบทบัญญัติในเรื่อง

ของการบันทึกภาพและเสียงอยางตอเนื่อง รวมถึงประเด็นการแจงใหอัยการและฝาย

ปกครองทราบในทันทีตั้งแตชั้นการจับกุม เม่ือไมปรากฏประเด็นเหลาน้ีสํานักงานตํารวจ

แหงชาติเองจึงไมมีโอกาสไดรวมพิจารณาและชี้แจงในประเด็นดังกลาวตั้งแตตน ดังเชน 

ป ๒๕๖๓ น้ันสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

นําสงราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานของกระทรวงยุติธรรมมาใหสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติไดพิจารณาเสนอความเห็นในคราวแรกนั้น รางดังกลาวไมมีบทบัญญัติในการ

บันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุม และแจงอัยการ และฝายปกครองทําการบันทึกควบคุม 

แตอยางใด สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดมีหนังสือลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นดวย

กับหลักการของรางกฎหมายดังกลาว ตอมารางกฎหมายดังกลาวไดมีการประชุมพิจารณา 

ในกระบวนการจนถึงชั้นสภาผูแทนราษฎร จนกระทั่งตอมาเม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ในช้ันสภาผูแทนราษฎรไดมีการเพิ่มในเร่ืองการบันทึกภาพและเสียงในการจับกุมและควบคุม

เขามาในรางกฎหมาย ซึ่งปรากฏวาในชวงพิจารณาประเด็นน้ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไมได 

ถูกเชิญใหเขามารวมช้ีแจงในประเด็นดังกลาวแตอยางใด และทราบวาบทบัญญัติดังกลาว 

ไดถูกเสนอใหตัดออกไป และถูกนําเสนอกลับเขามาใหมอยูหลายครั้ง ทั้งในช้ันการพิจารณา 



๓๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ   ปทมา ๑๘/๒ 

 

ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กระทั่งชวงปลายป ๒๕๖๔ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๕ ก็ยังมี 

การถกเถียงกันในประเด็นเร่ืองการบันทึกภาพและเสียงในช้ันจับกุมและควบคุมอยู มีการ

แกไขเสนอใหตัดหรือไมตัดหลักการของมาตรานี้มาโดยตลอด ซึ่งผมเองก็ไดทราบมาวาในชั้น

กรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร และชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภาก็ไดมีการอภิปรายและ

โตเถียงกันในประเด็นน้ีดวยเชนกัน โดยในคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาไดเคยสอบถาม

สํานักงานตํารวจแหงชาติในประเด็นน้ีเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสํานักงานตํารวจ

แหงชาติไดตอบไปเม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดชี้แจงถึงอุปสรรคขอขัดของและปญหา

ในทางปฏิบัติใหกับทางกรรมาธิการทราบไปสวนหนึ่ง ซ่ึงในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาก็ไดมีการเสนอใหตัดเรื่องการบันทึกภาพและเสียงออก 

อยางไรก็ตามสุดทายทางรัฐสภาก็ไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินี้ออกมา พรอมกับ 

มีบทบัญญัติเก่ียวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุม รวมถึงข้ันตอนการแจงอัยการ

ฝายปกครองและการบันทึกควบคุม และกฎหมายไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 

วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยเริ่มบังคับใชเม่ือพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศ  

ซึ่งก็คือวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที่ผานมา ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติเมื่อเราไดทราบ

ถึงหนาท่ีตามประเด็นขอกฎหมายดังกลาวก็ไมไดนิ่งนอนใจ จึงไดเรงการสํารวจอุปกรณ 

ในการทํางานใหเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติน้ีในทันที ------------------------------- 

 

                 - ๑๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      สมร ๑๙/๑ 

 

ซึ่งทําใหเราไดทราบวาถึงแมวาเราไดมีการซื้อกลองตั้งแตป ๒๕๖๒ ที่ผานมา จนถึงป ๒๕๖๔ 

ป ๒๕๖๕ รวมทั้งส้ิน ๑๐๐,๐๐๐ กวาตัว แตก็มีปญหายังไมเพียงพอ ยังขาดอุปกรณอีก

จํานวนมาก รวมถึงพบปญหาอุปสรรคขั้นตอนในการปฏิบัติอีกหลายประการ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจึงไดทําหนังสือแจงไปยัง ๒ หนวยงานก็คือ ๑. แจงไปยังผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณเม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบกลาง เพ่ือจัดหาอุปกรณ

ในการบันทึกภาพและเสียงใหกับเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศ จนเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ ครม. ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๔๔๔ ลานบาท เพ่ือจัดหาอุปกรณดังกลาวใหกับ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ๒. ไดมีหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมเม่ือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

เพ่ือแจงถึงปญหาอุปสรรคและขอขัดของทางปฏิบัติตามกฎหมายน้ีและผลกระทบ 

ที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะมีผลเสียหายอยางรายแรงตอความปลอดภัยสาธารณะจากขอขัดของ 

ดานวัสดุอุปกรณและข้ันตอนการปฏิบัติที่ยังไมชัดเจน ซึ่งมีทานอภิปรายวามีตัวแทน 

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดไปช้ีแจง โดยทานรองสุรเชษฐได ไปชี้แจงที่กรรมาธิการ 

ซึ่งผมตรวจสอบดูแลว กอนที่จะทําหนังสือฉบับนี้ถึงกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเราไดพบปญหา 

เพิ่มเติมในชวงดังกลาว เราก็เลยทําหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมเม่ือวันที่ ๖ มกราคม 

นอกจากนั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติยังไดทราบจากการประชุมหารือกับหนวยงานตาง ๆ 

หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานก็ยังไมพรอมที่จะดําเนินการตามกฎหมายฉบับน้ี 

โดยในการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน พ.ร.บ. น้ี ซึ่งเปนการประชุมรวมกันระหวาง 

หนวยงานของรัฐ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมอบหมายให พลตํารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี 

ผูชวยผูจัดการสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูจัดการสํานักงานกฎหมายและคดี ซึ่งวันน้ี 

ก็ไดมารวมนั่งเพ่ือรอคําชี้แจงเชนกัน ไดเขารวมประชุมมาโดยตลอดและไดทราบวา 

เกือบทุกหนวยงานในภาคปฏิบัติก็ ยั งมีปญหาและอุปสรรคเชนเดียวกับสํานักงาน 

ตํารวจแหงชาติ ไมวาจะเปนเรื่องอุปกรณบันทึกภาพและเสียง อุปกรณการจัดเก็บขอมูล 

ระบบการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน การจับกุมในกรณีที่มีการขยายผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในคดียาเสพติด หรือตองมีการเดินทางขามจังหวัดที่มีระยะทางไกล หรือตองนําตัวผูจับกุม 

โดยสารเครื่องบินพาณิชย หรือกรณีหนวยงานของรัฐหลายหนวยสนธิกําลังจับกุม ในกรณี 

ที่ยกตัวอยางมานี้ใครท่ีจะมีหนาที่รับผิดชอบ หนวยงานไหนจะตองดําเนินการอยางไร หรือมี 

วิธีการปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตองตามกฎหมายฉบับดังกลาว หรือแมกระทั่งกรณีเหตุสุดวิสัย 



๓๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      สมร ๑๙/๒ 

 

ที่กฎหมายบัญญัติไวนั้นมีขอบเขตอยางไร ยังมีปญหาอื่น ๆ อีกมากมายในทางปฏิบัติ 

ที่ไมสามารถนํามากลาวไดท้ังหมด ย่ิงไปกวาน้ันยังมีประเด็นเรื่องระเบียบกลางซึ่งจนถึง 

ขณะน้ีระเบียบกลางของกฎหมายฉบับน้ีซึ่งจะตองออกมาเปนแนวทางเดียวกันยังทํา 

ไมแลวเสร็จ เนื่องจากมีการโตแยงกันหลายมาตรฐานของแตละหนวยในกระบวนการ

ยุติธรรมตาง ๆ ซึ่งมีหลากหลายแตกตางกันระหวางหนวยงาน ซึ่งอาจสงผลตอความศรัทธา

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมข้ึนอีก แมกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการลาสุดเมื่อ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ปญหาที่ผมยกตัวอยางมาก็ยังไมไดตกผลึก ยังไมลงตัวในหลาย

ประเด็น รวมถึงทุกหนวยงานของรัฐแตละหนวยก็ยังไมเคยมีการซักซอมการปฏิบัติระหวาง 

หนวยจับกุม หนวยรับแจงระหวางกัน ถึงแมวาบางหนวยงานอาจจะมีหนังสือยืนยัน แตวา 

เราไปคุยกับผูปฏิบัติดวยกันเอง ยังมีปญหาปลีกยอยอีกจํานวนมาก ผมขออนุญาตนําเรียน 

ปญหาอีกประการหน่ึงก็คือระบบการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลการบันทึกภาพ 

และเสียง ขอมูลการรับแจง ซึ่งการเก็บขอมูลบันทึกภาพและเสียงเปนเร่ืองใหญและ 

เปนปญหาสําคัญ เพราะตํารวจเราทํางานตลอดเวลา ๗ วันตอสัปดาห ๒๔ ชั่วโมงตอวัน 

มีการจับกุมผูกระทําความผิดในแตละวันเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจจะตองมีการบันทึกภาพ 

และเสียงจํานวนหลายชั่วโมง การจัดเก็บขอมูลใหถูกตองและเปนระบบจึงตองมีการเตรียม 

ความพรอมดานวัสดุอุปกรณเชนกัน เพราะเม่ือบันทึกภาพและเสียงแลวจะตองเตรียมวา 

จะจัดเก็บขอมูลไว ท่ีไหน ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ไดพยายามแกไขโดยขอ 

งบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณและระบบการจัดเก็บ เชน เอ็กซเทอรนัล ฮารดดิสก 

(External Hard Disk) อีก ๖๐ ลานบาท เพราะตอนแรกทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เขาใจวาระบบการจัดเก็บขอมูลตาม พ.ร.บ. น้ี ทางกระทรวงการยุติธรรมจะเปนผูจัดเก็บ 

ในสวนกลาง --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 - ๒๐/๑ 

 

 

 



๓๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         ธมนธรณ ๒๐/๑ 

 

แตตอนน้ีทราบวาใหแตละหนวยงานเปนผูจัดเก็บ ซ่ึงจะตองจัดเก็บไวจนกวาคดีถึงท่ีสุด 

หรือคดีขาดอายุความ ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ไดดําเนินการเร่ืองน้ีอยางเรงดวนอยู  

ผมขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมวาหนวยงานของรัฐหลายหนวยแมวาจะมีหนังสือแจงวา 

มีความพรอมการปฏิบัติก็จริง แตเมื่อลงรายละเอียดในการปฏิบัติจริง ๆ แลวมีหลายหนวย 

ก็ไดพบปญหา เพราะไดพบปญหาวาในทางปฏิบัติ จริง ๆ แลวอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช 

ตาง ๆ ก็ยังไมพรอม โดยเฉพาะบางหนวยงานเปนหนวยงานที่เปนผูแจงดวย เปนผูรับแจงดวย 

ตามมาตรา ๒๒ ขออนุญาตเอยนามทาน ทานบอกวาใหเอยนามทานได คือเมื่อวันเสาร 

ที่ผานมาผมก็ไดคุยกับทานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานก็ยืนยันกับผมวาทานตรวจสอบแลว

ในสวนของกระทรวงมหาดไทยยังมีความไมพรอมดานอุปกรณเชนเดียวกับสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีอํานาจในการจับกุมเชนกัน แลวก็นอกจากนั้นก็มีหนาที่ 

ในการรับแจง ซึ่งจะตองใชอุปกรณจัดเก็บจํานวนมาก ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เปนหนวยหลักในการบังคับใชกฎหมายทั้งการจับกุมและควบคุม มีเจาหนาที่ตํารวจที่เขาไป

เก่ียวของกับการดําเนินการตามกฎหมายน้ีไมนอยกวา ๑๖๐,๐๐๐ คน ไมวาจะเปนสายงาน

ปองกันปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน จราจร แลวก็หนวยควบคุมฝูงชน  

ซึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือตํารวจ ๑ นาย ก็คือ ๑ หนวยของความปลอดภัยสาธารณะ  

เพราะตํารวจทุกคนมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิดเหตุซึ่งหนาไดทันทีและเม่ือเกิดเหตุราย

ผูที่รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยใหกับประชาชนอาจมีคําถามวาทําไมตํารวจไมใช

โทรศัพทมือถือในการบันทึกภาพและเสียงแทนไมไดหรือ เมื่ออุปกรณไมพรอมก็ใช

โทรศัพทมือถือไปพลางกอน ขออนุญาตนําเรียนวาตามยุทธวิธีตํารวจการจับกุมจะตอง

ดําเนินการทันทวงทีและทุกสถานการณ ทุกรูปแบบ ตองใชสองมือในการจับกุมควบคุม  

อาจมีอาวุธมีการยิงตอสูตองมีการควบคุมใสกุญแจมือ ทานลองคิดนึกถึงสภาพ มือหนึ่งตอง

ถือโทรศัพทเพื่ออัดเทป มันไมใชยุทธวิธีตํารวจที่ดี อีกอยางหนึ่งระหวางการบันทึกภาพ 

และเสียงหากมีสายโทรศัพทเขามามีโปรแกรมแจงเตือนตาง ๆ ก็อาจสงผลใหความตอเน่ือง

ในการบันทึกภาพเสียไป โทรศัพทมือถือแตละรุนก็มีระบบการจัดเก็บหนวยความจําหนาที่

แตกตางกัน ท่ีสํ า คัญการจะ จัดเก็บขอ มูลจากโทรศัพท มือ ถือมาเป นของจัด เ ก็บ 

ในสวนกลางก็ทําไมไดงาย ๆ เปนภาระที่จะตองแกปญหาในเร่ืองน้ีอีก ที่กลาวมาทั้งหมด 

ผมก็จะใหทราบถึงปญหาที่เกิดในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงได 



๓๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         ธมนธรณ ๒๐/๒ 

 

เรียนไปยังกระทรวงยุติธรรมและไดเสนองบประมาณไปยังทานรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งทาน

รองนายกรัฐมนตรีวิษณุทานก็ไดรับทราบปญหาเบ้ืองตน ทานก็เลยนัดประชุมกับทาง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานหลักกับกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งไดเห็นปญหา

ดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการออก พ.ร.ก. แกไขขยายเวลาเฉพาะมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ ซึ่งประเด็นอื่นที่สําคัญของ พ.ร.บ. น้ีไมไดมีการเลื่อนบังคับใชท้ังฉบับ

เลื่อนเฉพาะเรงดวนฉุกเฉินกรณีมาตรา ๒๒ ถึง มาตรา ๒๕ ซึ่งจะมีผลกระทบตอเร่ืองการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรมความปลอดภัยของประชาชนโดยสวนรวมเทาน้ัน ซึ่งก็คือ

การบันทึกภาพและเสียงอยางตอเน่ืองระหวางการจับกุมและควบคุมตัว โดยเปนเรื่องของ

อุปกรณและระบบการทํางาน การเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน ซึ่งก็เปนการขอเลื่อนเปนชวง

สั้น ๆ เพื่อเตรียมความพรอม เพื่อสําหรับประเด็นของการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพก็ยังไดรับความคุมครองทุกประการในบทความผิดบทลงโทษที่มีผลบังคับใชแลว  

ในสวนของการสูงสุดก็ไดมีการจัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องราวจากประชาชนและญาติผูถูกกระทํา

แลวจํานวน ๑๑๓ ศูนย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนมีเหตุเก่ียวกับเรื่องซอมทรมานตาง ๆ ก็

สามารถไตสวนฉุกเฉินโดยศาลได ผานทางอัยการ ฝายปกครอง หรือฝายพนักงานสอบสวน 

สุดทายน้ีผมขออนุญาตสรุปภาพรวมเพื่อใหเห็นตัวอยางวาความไมพรอมที่จะเกิดอะไร 

ขึ้นบาง 

  ประเด็นที่ ๑ การสงผลกระทบตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมใน

ภาพรวม เน่ืองจากตํารวจผูปฏิบัติหนาที่น้ันจะไมมั่นใจในการทํางาน ไมใชตํารวจไมกลาจับ 

แตการจับตามกฎหมายหน่ึงและตองตกเปนผูกระทําความผิดตามอีกกฎหมายหน่ึง  

เพราะความไมพรอมเร่ืองอุปกรณ ก็จะตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจวาจะทําใหการทํางาน

จะทําหรือไม อยางไร ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่ มี

ประสิทธิภาพลดลงอยางทันที ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 

ในภาพรวม 

 

                  - ๒๑/๑ 

 

 



๓๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    ฐานวีร ๒๑/๑ 

 

  ประเด็นที่ ๒ กรณีที่เจาหนาท่ีตํารวจไดเขาจับกุมตัวผูตองหาในขณะกระทํา

ความผิดและยึดสิ่งของที่มีความผิด หรือใชในการกระทําความผิด หรือไดมาจากการกระทํา

ความผิด โดยไมมีการบันทึกภาพและเสียงเนื่องจากไมมี อุปกรณดังกลาวครบถวน  

อาจเปนเหตุใหผูตองหาหรือจําเลยยกเปนขอตอสูในชั้นพิจารณาคดีวาการจับกุมและการได

พยานหลักฐานมาโดยมิชอบอาจทําใหพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักนอยลง หรือมีพิรุธนาสงสัย

เปนเหตุใหศาลพิพากษายกฟองได 

   ประเด็นท่ี ๓ ระเบียบกลางที่เปนแนวทางปฏิบัติใหกับทุกหนวยงานของรัฐ

หากยังไมถูกกําหนดขึ้นมาโดยครบถวน ก็จะสงผลใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม

ปฏิบัติแตกตางกัน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากแตละหนวยก็อาจจะตีความและปฏิบัติ

ตางกัน รวมถึงกรณีหนวยงานของรัฐรวมกันปฏิบัติงานใครจะรับผิดชอบอยางไร วิธีการ

ปฏิบัติอยางไร ซึ่งปญหาความชัดเจนนี้ก็อาจจะสงผลถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

  ทั้งหมดน้ีเปนปญหาหลักที่อยากจะนําเรียนตอสภาแหงน้ี อยางไรก็ตามถึงแม

จะมีความไมพรอมสํานักงานตํารวจแหงชาติเองก็ไมไดน่ิงนอนใจหรือเพิกเฉย อยางเชนที่ทาน 

ผูอภิปรายของพรรคกาวไกลไดอภิปรายวามีคําสั่งตํารวจแหงชาติ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งไดมีการสั่งการใหคดีท่ีมีหมายจับหรือคดีที่มีคําสั่งศาล เจาหนาที่ตํารวจ

จะตองทําการบันทึกภาพและเสียงในชั้นตรวจคนจับกุม สวนในช้ันสอบสวนก็ตองมี

บันทึกภาพและเสียงในคดีที่มีอัตราโทษสูง ซึ่งเราไดเห็นความสําคัญการใชกลองบันทึกภาพ

และเสียงการปฏิบัติงานมาอยางตอเนื่องอยูแลว แตทานอาจจะเขาใจผิดวาใชทุกคดี เราใช

เฉพาะคดีท่ีมีการเตรียมการไวลวงหนาคือ เชน คดีท่ีมีหมายจับ แลวก็คดีท่ีมีอัตราโทษสูง 

ในการสอบสวน แตกฎหมายฉบับน้ีไดใหใชในคดีที่ มีการจับกุมและควบคุมตัวทุกคดี 

และตองมีการเก็บรวบรวม แลวก็สงแจงไปยังอัยการกับฝายปกครองนะครับ ซึ่งเปนเร่ือง

เพิ่มเติมมาใน พ.ร.บ. ฉบับน้ีซึ่งก็ทําใหเกิดปญหาดังที่กลาวขางตน นอกจากนั้นในสวนของ

การตั้งจุดตรวจตาง ๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติก็ไดมีหนังสือสั่งการใหกรณีการตั้งจุดตรวจ 

ที่ไดขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาตองมีบอดีแคม (Bodycams) มีกลองที่ติดตัวท่ีจะตองเห็น

การทํางานตั้งแตในข้ันของการตรวจคน ในการเรียกตรวจตาง ๆ ซึ่งเราไมไดเพิกเฉยตอเร่ือง

การทําใหโปรงใส แตวาท่ีเราขอทําหนังสือแจงขอขัดของขอเลื่อนในบางมาตราเปนเรื่องที่มี 

ความจําเปนเรงดวน เปนปญหาตอความสงบเรียบรอย เปนความปลอดภัยของสาธารณะ  



๔๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    ฐานวีร ๒๑/๒ 

 

ของประชาชนโดยอยางแทจริง จึงขอเสนอใหมีการประกาศ พ.ร.ก. เพื่อขอขยายเวลา 

การบังคับใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย 

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  น้ันเปนความตองการของหนวยผูปฏิบัติ ซึ่งของ สตช. ถือวาเปน

หนวยหลักมีผูเก่ียวของเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ คน จึงไดเสนอปญหาและแจงขอขัดของไปยัง

รัฐบาลเพื่อขอขยายเวลา จึงขออนุญาตใชเวลาในการชี้แจงไปยังสภาผูแทนราษฎรเพื่อ 

โปรดทราบ ขอบคุณครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปจะเปนการอภิปรายของทานอาดิลัน ตามดวยทานนิยม เวชกามา และทานพิธา 

ลิ้มเจรญิรัตน เชิญครับ 

   นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (ยะลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ 

ผม อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐนะครับ 

ขออนุญาตอภิปรายตามวาระการพิจารณาเรื่องดวนวันน้ีนะครับ ขออภิปรายเพื่อเปนขอมูล

แกทานสมาชิกทุกทานกอนที่เราจะไดลงมติในวาระน้ี ตัวพระราชบัญญัตินี้เปนความพยายาม

ของทุกภาคสวนที่พยายามผลักดันกฎหมายฉบับน้ีนับตั้งแตป ๒๕๖๒ ผมเองเคยย่ืนกระทู

ทั่วไปในสภาแหงนี้ ถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานสมศักด์ิ เทพสุทิน  

เพื่อขอทราบความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ

การกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  ------------------------------------------- 

 

- ๒๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ           ณิชากร ๒๒/๑ 

 

ซึ่งเคยถูกพิจารณาโดยรัฐบาล คสช. ในสมัยนั้น แตมีการยุบสภาไปกระทั่งป ๒๕๖๒ ในคร้ังนั้น 

ทานรัฐมนตรี ทานสมศักดิ์ทานตอบวาเราอยูระหวางการพิจารณาที่จะเสนอเขามาใหม

ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโดย 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ไดมีการราง

กฎหมายปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายออกมา 

ขณะเดียวกันพรรคการเมืองตาง ๆ ก็พยายามผลักดันกฎหมายฉบับน้ี มีการเสนอกฎหมาย

เพื่อใหมีการบังคับใชในประเทศตามท่ีเราเองไดลงนาม มีการตองอนุวัติกฎหมายเพ่ือให

เปนไปตามขอตกลงที่เราไดลงนามในหนังสือกับนานาชาติไว แตในระหวางการพิจารณา 

ก็ยังไมไดถึงลําดับพิจารณาของสภา เน่ืองจากวามีกฎหมายหลายฉบับที่มีการนําเสนอใน 

สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ ในการดําเนินการทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ไดมีการ

เรียกรองใหรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมาย เสนอกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันกับราง 

พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายของฝาย 

พรรคการเมืองตาง ๆ จนกระท่ังมีการเสนอเขามา ในสวนของเพื่อใหมีกฎหมายตามที่

ประเทศไทยไดลงนามไว และในกรรมาธิการวิสามัญที่ผานมา เราไดมีการปรับปรุงกฎหมาย

ฉบับรางของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จนไดเปนกฎหมายที่มีการประกาศใชเมื่อวันที่ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยเฉพาะผมเองไดมีการตั้งกระทูถามและไดหารือในสภาแหงน้ี 

ไมนอยกวา ๔ คร้ัง เพื่อผลักดันใหมีกฎหมาย ซึ่งผมถือวาเปนกฎหมายที่ดีที่จะยกมาตรฐาน

การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตที่รัฐบาลเองยังคงบังคับใชตัว พ.ร.บ. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก มีการใช

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ป  ๒๔๕๗ และพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับน้ีท่ีเปนท่ีมาของการไดรับขอรองเรียนจาก 

พี่นองประชาชนมาโดยตลอด ทั้งกรณีการควบคุมตัวบุคคลไป แตไมทราบวานําตัวไปไวท่ีไหน

หรือกรณีรองเรียนวามีการทํารายรางกายขณะมีการควบคุมตัว มีการจับกุมตัวหรือ 

มีการวิสามัญ มีการทําลายทรัพยสินของประชาชนในการเขาควบคุมตัวบุคคลหรือ 

มีการบังคับใหรับสารภาพขณะเขาควบคุมตัวหรือกลาวหาวาเปนเจาหนาท่ีหรือพวกของ

เจาหนาท่ีและนําตัวไปทําใหสูญหาย ทําใหหายสาบสูญไปโดยไมทราบชะตากรรม กระทั่ง 

เมื่อเราไดรับ ไดมีกฎหมายที่สามารถปองกัน ปรากฏการณที่ผมนําเรียนเม่ือสักครูนี้แลว  



๔๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ           ณิชากร ๒๒/๒ 

 

ก็คือตัวพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย

ซึ่งถือวาเปนการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในรอบ ๑๐๐ ปก็สามารถที่กลาวไดวา

เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคุมครองสิทธิของพี่นองประชาชน และกฎหมายตัว พ.ร.บ. 

ฉบับน้ี หัวใจของกฎหมายฉบับนี้ท่ีจะเปนการอุดรูร่ัว อุดชองโหวของกฎหมาย เรื่องของ 

การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนก็คือ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  

และมาตรา ๒๕ ที่กลาวถึงกระบวนการในการควบคุมตัว ตองมีการบันทึกภาพ เสียง  

ตลอดระยะเวลาจนกระทั่งมีการสงตัวใหพนักงานสอบสวน หรือมีการปลอยตัวกลับ 

หรือตองมีการตรวจรางกายขณะที่มีการควบคุมตัวหรือปลอยตัวกลับ ตองมีการบันทึก

รายละเอียดวาใครเปนผูควบคุมตัวและนําตัวไปไหน วัตถุประสงคในการควบคุมตัวเพ่ืออะไร 

เหลาน้ีเปนสิ่งท่ีกฎหมายตัว พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให

บุคคลสูญหายไดมีการอุดรูรั่วของการอํานวยความยุติธรรมใหกับพี่นองประชาชนมา 

โดยตลอด ทานประธานครับ ผมขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมในสวนของเน้ือหาสาระที่ผม 

ถือวาเปนประโยชนสําหรับใหกับทานสมาชิกไดรับทราบขอมูลเพ่ือจะเปนประกอบในการ

พิจารณาในการลงมติตอไปครับ ทานประธานครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ก็เพิ่มอีกสัก 

๒ นาทีนะครับ 

    นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (ยะลา)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

ขอมูลในสวนท่ีเราคิดวาเปนประโยชนในการท่ีจะทําใหพี่นองประชาชนไดรับการคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย 

ฉบับน้ี ทาน ผบ.ตร. ไดนําเรียนเม่ือสักครูนี้วาตองมีการบันทึกแลวก็มีการบันทึกเสียงและภาพ

ตลอดเวลาในทุกคดี ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 - ๒๓/๑ 

 

 

 

 



๔๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     วีรุทัย ๒๓/๑ 

 

ไมผิดนะครับ เปนเรื่องถูกตองตามมาตรา ๒๒ แตในขอนี้มาตรา ๒๒ มีขอยกเวนวากรณีที่มี

ความจําเปนอาจจะไมตองบันทึกภาพได บันทึกเสียงได เชน กรณีที่มีการจับกุมความผิด 

ซึ่งหนา เหลานี้แนนอนเปนตํารวจ ๒๔ ช่ัวโมง แตไมจําเปนที่จะตองบันทึกตลอดระยะเวลา 

มีความจําเปนเรงดวน มีเหตุจําเปนไมสามารถจะบันทึกไดเราก็ยังมีขอกฎหมายอยูแลว 

ในมาตรา ๒๒ วรรคสองที่ใหสามารถจะบันทึกความจําเปนที่ไมสามารถจะบันทึกได

เชนเดียวกัน กรณทีี่จะมีการไปควบคุมตัวหรือจับกุมตัว กรณีมีแผนปฏิบัติการเหลานี้ตางหาก

ที่เราคิดวาจําเปนท่ีจะตองมีการบันทึกภาพ เสียง ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ในสวนของ  

๔ มาตราที่รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดเพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับใชนี้ถือวาเปน

หัวใจสําคัญในการที่จะคุมครองพี่นองประชาชน สําหรับเหตุผลที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ

อางความไมพรอมตามหนังสือของ ผบ.ตร. ของเดือนมกราคม ป ๒๕๖๖ มีหลายหนวยงาน 

ที่มีการไดใหขอมูลกับทางคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

วาไดเตรียมความพรอมในการท่ีจะบังคับใชกฎหมายฉบับน้ีแลว ไมวาจะเปนกรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมเอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย พลตํารวจเอก 

สุรเชษฐ หักพาล เอง ทานก็ไดไปชี้แจงกับพวกเราวารูวาตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

๓,๐๐๐ กวาลานบาทดวยซ้ําไปในการท่ีจะตองซื้อเคร่ืองไมเคร่ืองมือ แตสามารถที่จะปฏิบัติ

ตามกฎหมายน้ีไดโดยท่ีไมไดใหเปนอุปสรรควาไมสามารถจะปฏิบัติตามกฎหมายน้ีได  

นี่คือสิ่งที่อยากจะนําเรียนตอที่ประชุมวาในสวนของการที่จะใหมีการขยายระยะเวลาในการ

บังคับใชมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ นั้น ในสวนของผมเองผมยังไมเห็นดวยท่ีจะใหมีการขยาย

เวลาการบังคับใชมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ ตามเหตุผลท่ีคณะรัฐมนตรีได นําเรียน

เชนเดียวกันวาไดกลาวถึงการตราพระราชกําหนดนั้นเพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความ

ปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยของสาธารณะ ผมถือวายังไมไดสัดสวนกับสิ่งท่ีเรา

จะไดจากการบังคับใชกฎหมาย ๔ มาตรานี้ การไดสัดสวนในเร่ืองของการคุมครองสิทธิของ 

พี่นองประชาชนกับการปกปองเจาหนาที่ของรัฐ ผูทํางานโดยสุจริตในการบังคับใชกฎหมาย

ฉบับน้ี กับคนที่มีเจตนาไมสุจริตในการบังคับใช แลวเราจะไปออกกฎหมายโดยเราจะไป

ขยายระยะการคุมครองกฎหมายมาตราน้ี ในการบังคับใช ๔ มาตรานี้ ผมไมเห็นดวยในการ 

ที่จะใหมีการเห็นชอบกับพระราชกําหนดการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและ 

 



๔๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     วีรุทัย ๒๓/๒ 

 

ปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอบคุณ

ทานประธานครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอ ไปเชิญท าน นิยม เวชกามา ตามด วยท านพิ ธา ลิ้ ม เจ ริญ รัตน  และตามด วย 

นางสาวเพชรดาว โตะมีนา  

   นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

ผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย  

ผมขออนุญาตทานประธานไดรวมอภิปรายพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕   

พ.ศ. ๒๕๖๖  ที่ผมอภิปรายเน่ืองจากผมไมเห็นดวยกับพระราชกําหนดฉบับนี้ แตผมเห็นดวย

กับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย  

พ.ศ. ๒๕๖๕  ทําไมผมเห็นดวย ผมมีเหตุมีผลสําหรับพระราชบัญญัติฉบับน้ี ผมตอง 

กราบเรียนวา ๗๑ ปท่ีผานมาเปนความหวังของคนอีสาน ของคนสกลนคร ทําไมผมถึงบอก

เปนความหวัง เพราะมีประวัติศาสตรหนาสีดําเกิดข้ึนในวงการตํารวจแลว ทานตองยอมรับ

ความจริงครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๒๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) เปนพิเศษ                      ชญาภา ๒๔/๑ 

 

อีสานมีผูแทนซึ่งเปนรัฐมนตรี ๔ คน นายจําลอง ดาวเรือง  นายทองอินทร ภูริพัฒน 

นายถวิล อุดล และ ส.ส. บานผม นายเตียง ศิริขันธ ถูกอุมฆา ๓ คนแรกอยูกลางกรุงเทพฯ

สวนนายเตียง ศิริขันธ ถูกอุมฆาแลวหายไปเลย ผมถึงบอกวาพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดข้ึนมา

มันเปนความหวังเราจะไดรูความจริงเสียที ในยุคน้ันไดนายเตียง ศิริขันธ เปนผูแทนสกลนคร 

๕ สมัย เปนรฐัมนตรี ๓ สมัย ปรากฏวาประวัติศาสตรหนาดําเกิดข้ึนเสียหายแกวงการตํารวจ 

ในยุค จอมพล เผา ศรียานนท ขอเอยชื่อทานเพราะเปนประวัติศาสตรท่ีมีในคําพิพากษา 

ศาลฎีกาชัดเจน นายเตียงถูกอุมฆาหายไปจากบานต้ังแต ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๕ หายไปเลย 

ในหนาประวัติศาสตร จนมายุค จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ปฏิวัติยึดอํานาจได ถึงแมเปน 

เผด็จการดวยกัน วันนี้มีในคําพิพากษาศาลฎีกาบอกคนอุมฆาคอือัศวิน แหวนเพชร ผมไมเอย

ชื่อหรอก สุดทายก็ชดใชกรรมในเรือนจําตายในคุก มันเปนเร่ืองบาปกรรม ผมจึงกราบเรียนวา 

ที่ทานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเม่ือสักครูผมต้ังใจฟงทานพูด ทาน พลตํารวจเอก ดํารงศักด์ิ  

บอกวาจับก็ไมได เพราะตํารวจตองใช ๒ มือ จะใชโทรศัพท ไปจับไปถายไดอยางไร  

ผมสงสารทาน รูสึกวาทําอะไรไมไดเลย ถาเปนเรื่องของประชาชนถูกกดข่ีรีดนาทาเรน 

ทําไมไดหมด ทานตองเขาใจนะครับ ประชาชนรอความหวังจากกฎหมายฉบับน้ีที่สําคัญคือ

ตํารวจเปนกระบวนการยุติธรรม ตนนํ้า ถาหากตํารวจไมไดใหความเปนธรรมแกประชาชน 

แลวประชาชนจะอาศัยใครได ผมไมอยากใหทางตํารวจปฏิเสธ เพราะเร่ืองการเทคโนโลยี 

มีสวนสําคัญมีบทบาทในการท่ีจะขยายความจริงวาคุณจับไปแลวทําอะไรอยางไร ผมเปน

นักขาว ๒๐ ป เห็นหลายเร่ืองที่ทานทําไปแลวเสียหาย เอาไปซอมบางอะไรบาง ซึ่งมันไมใช

กระบวนการยุติธรรม ผมอยูมติชน อยูเนชั่น คมชัดลึก ไอทีวี (ITV) ยุคน้ัน ผมเห็นเหตุการณ

แบบน้ี ผมจึงมีความหวังกับกฎหมายฉบับน้ีพระราชบัญญัติปองกันการปราบปรามและการ

ทรมานบุคคลสูญหายมันจะเปนตัวเชื่อม อยู ๆ ทานก็เลื่อนออกไปในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ โดยอางบอกวาความไมพรอมในเร่ืองวัสดุ ทานรูไหมงบกลางที่จัดไว 

๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ทําไมไมเอามาซื้อ เอาไปซื้ออยางอื่น จัดอบรมเยอะแยะมหาศาล  

แต ซ้ืออุปกรณใหตํารวจทําไมได ผมพูดถึงรัฐบาล พูดถึงนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อประยุทธ  

จันทรโอชา วาจัดใหไมไดหรือแค น้ีมันเปนเร่ืองที่ประชาชนเขาแสวงหาความยุติธรรม  

ผมอยากเห็นแบบน้ันทานประธาน ผมไมอยากเห็นการแกตัวบอกทําไมได โนนก็ทําไมได 

งบประมาณมันมีเห็นทานเขียนไวชัดเจนวาก็อนุมัติไปแลว ๔๑๔ ลานบาท เม่ือวันที่ ๒๑  



๔๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) เปนพิเศษ                      ชญาภา ๒๔/๒ 

 

กุมภาพันธที่ผานมา ก็ชัดเจนวาทําไดอยูแลวงบจริง ๆ แลวจะมาอางอยางอื่นไมไดครับ  

ฝากดวยวาประชาชนเขารอความหวังอยู ขอบคุณมากทานประธานครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานพิธา ลิ้มเจรญิรัตน ตามดวยคณุเพชรดาว เชิญครับ  

            

        - ๒๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         สุพิชชาย ๒๕/๑ 

 

  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม พิธา ลิ้มเจรญิรัตน แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล เชานี้ผมอภิปรายยากจริง ๆ ครับ

ทานประธาน อภิปรายยากเพราะวาไมนาเชื่อวาขนาด พ.ร.บ. อุมหายยังโดนอุมหายจากสภา

แหงน้ี พ.ร.บ. อุมหายนาจะเปนฉันทามติเดียวของพรรคฝายคานกับพรรคฝายรัฐบาล  

นาจะเปนฉันทามติเดียวระหวางสภาลาง ส.ส. กับสภาบน ส.ว. จนกฎหมายนี้ผาน แตกลับมา

ตกมาตายดวยเรื่องเก่ียวกับวัสดุ ดวยเร่ืองเก่ียวกับกลอง ชางเปนเร่ืองที่ไมนาเชื่อเลยจริง ๆ 

แลวยังอภิปรายไดยากตอก็คือการหาสัดสวนระหวางผลกระทบของความลาชากับสาเหตุ

หรือวาตนเหตุของความลาชาที่จะตองมี พ.ร.ก. มาเลื่อน มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ ของ พ.ร.บ. น้ี ออกไป ผลกระทบของความลาชาของ พ.ร.บ. อุมหายที่ถูกอุมหาย 

ออกจากสภาแหงน้ี อภิปรายยากครับทานประธาน ผมคิดถึงเพื่อน ๆ ที่อยูท่ี ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต ผมคิดถึงเพื่อน ๆ ชาติพันธุ ผมคิดถึงเพื่อน ๆ ที่อยูที่ชัยภูมิ  ผมคิดถึงเพ่ือน ๆ  

ที่อยูที่สกลนคร ผมคิดถึงครอบครัวของคนท่ีเปนแพะยาเสพติด ผมคิดถึงเพื่อน ๆ ของคนท่ี

อยูนครสวรรค เราเปนผูแทนราษฎรเราตองพูดแทนราษฎร แตมันผลิตซ้ําไมไดกับความ

อํามหิต ความโหดราย คนท่ีไมไดอยู ในครอบครัวของคนที่ถูกอุมหายแลวซอมทรมาน 

ไมเขาใจหรอกวาความรูสึกมันเปนอยางไร ชาไปอีก ๑ นาทีเปนอยางไร ชาไปอีก ๑ วัน 

เปนอยางไร จริง ๆ เปนผูแทนราษฎรอยูในกรรมาธิการนี้ไดฟงหมดรายละเอียด ไดคุยกับ

ภรรยา ไดคุยกับพอแม พี่นอง คุณแมของผูที่มาย่ืนหนังสือเมื่อเชา ได รับฟงหมดวา 

ความโหดรายของการอุมหายและซอมทรมาน การไมไดลาคนที่เรารักความรูสึกมันเปน

อยางไร ผลกระทบมันรุนแรงมากขนาดไหน อภิปรายยากตอก็คือวาเม่ือมาทราบสาเหตุหรือ

สัดสวนที่มันไมไดกับสาเหตุของการเลื่อนฉบับนี้ กฎหมายฉบับน้ีผานสภาวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

ผานเปนราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในน้ีเขียนวาใหเวลาไว ๑๒๐ วันในการ

เตรียมตัว แตนายกรัฐมนตรีของเรา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ใชเวลาไป ๘๑ วันในการ 

ที่จะยื่นขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในมือผมคือหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ตช. ๐๐๑๐.๑๕๑/๖๐๓ 

ถึงเลขานายกรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ หรือ ๑๗ วันที่ผานมา เขียนไวชัดเจนครับ 

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

กฎหมายผานต้ังแต ๒๕ ตุลาคม เพิ่งมาของบ ๑๔ มกราคม วันที่ ๑ ไมไดขอ วันท่ี ๒ ไมไดขอ  

วันที่ ๓ ไมไดขอ วันที่ ๔ ไมไดขอ วันที่ ๑๐ ไมไดขอ วันที่ ๒๐ ไมไดขอ วันที่ ๓๐ ไมไดขอ  



๔๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         สุพิชชาย ๒๕/๒ 

 

วันที่ ๔๐ ไมไดขอ วันท่ี ๕๐ ไมไดขอ วันที่ ๖๐ ไมไดขอ วันที่ ๘๐ ไมไดขอ มาขอเอาวันที่ ๘๑ 

แลวกวาเร่ืองที่จะไปถึง ครม. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๑๗ วันกอนหนานี้เหลือเวลากอนท่ี

กฎหมายจะบังคับใช ๑๒ วัน อันนี้ผมไมรูวาคือความประมาทเลินเลอ อันน้ีผมไมรูวาสาเหตุ

คือความไมใสใจ หรือความเลือดเย็นใหเปนเหตุผลทางการเมืองดวยซ้ํา อันนี้คือสาเหตุ 

ที่ผมไมสามารถที่จะใหผาน พ.ร.ก. ฉบับน้ีได พรรคกาวไกลในภาวะการนําของผมจะควํ่า  

พ.ร.ก. ฉบับนี้ ยังไมรวม อันนี้แค ๑๒๐ วัน อันน้ีคอืพูดตั้งแตตุลาคมจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ 

ระยะเวลาที่คุณมีเวลา ๘๑ วันในการเตรียมตัวแลวคุณไมเตรียม จนกระทั่งเหลือเวลาอีกแค 

๑๒ วันกฎหมายจะบังคับใชเพ่ิงมาผาน ครม. ในระยะกลางอยางที่เพื่อนของผม ส.ส. สุพิศาล 

ไดพูดไว ขออภัยที่ไดเอยนาม ในมือผมแผนการปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมตั้งแต 

ป ๒๕๖๑ เม่ือสักครูที่ทานสุพิศาลเอาใหดูของ ผบ.ตร. สุวัฒน ป ๒๕๖๔ ในมือผมรายงาน

ความคืบหนาแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี ๑๖ หนาที่ ๑๐๗ เขียนวา สํานักงานตํารวจ

แหงชาติขอซ้ือกลองบันทึกภาพเคล่ือนไหวสถานีตํารวจ ๑๒๐,๕๙๗ ชุด อันน้ีคืออะไร ไมใช

แคในระยะเฉพาะหนา แตในระยะกลางคุณก็เตรียมพรอมมาแลว ยังไมนึกถึงระยะยาวอีก 

ที่พี่นองภาคประชาสังคม กับนักการเมือง กับครอบครัวผูท่ีสูญหายพยายามทําเร่ืองน้ีมาเปน 

๑๐ ป เพราะฉะนั้นมองในมุม ๑๒๐ วันก็ดี มองยอนหลังไปตั้งแต ป ๒๕๖๑ ถึงป ๒๕๖๔ ก็ดี 

มองยอนหลังไปถึง ๑๐ ปท่ีแลวก็ดี เราไมสามารถให พ.ร.ก. ฉบับน้ีผานสภาแหงนี้ไปไดครับ 

ขอบพระคุณทานประธานครับ  

 

- ๒๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    นัชชา ๒๖/๑ 

 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบพระคุณครับ 

ตอไปเชิญคุณเพชรดาวนะครับ ตามดวยทานณัฐพล สืบศักดิ์วงศ แลวก็ทานชาดา ไทยเศรษฐ  

   นางสาวเพชรดาว โตะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ ดิฉัน แพทยหญิงเพชรดาว โตะมีนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคภูมิใจไทย ภูมิลําเนาจังหวัดปตตานี ดิฉันขออนุญาตท่ีจะรวมอภิปรายพระราชกําหนด

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล 

สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคร้ังน้ีดวยคะ ถาเปรียบเทียบกฎหมายฉบับน้ีจะเหมือน

แสงสวางของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และหมวด ๓ มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ 

ที่เรากําลังจะพูดถึงวาจะเลื่อนหรือไมเลื่อนน้ี จะเปรยีบเสมือนแสงไฟที่สองไปยังเจาหนาที่รัฐ 

และเปนการปองกันการซอมทรมานและการอุมหาย หมวด ๓ มีอยู ๘ มาตรา และ ๔ มาตรา

ที่ทานใหเลื่อน นั่นเปนหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี ดิฉันไดทราบเร่ืองของการขอเลื่อน  

๔ มาตรานี้เปนระยะ ๆ และพยายามใชทุกชองทางที่มีอยูในการสื่อสารท่ีจะคัดคานการ 

เลื่อนใชจนถึงทุกวันนี้ ความรูสึกของดิฉันรูสึกวาทําไมกฎหมายท่ีมีประโยชนตอประชาชน 

กฎหมายท่ีคุมครองสทิธิของพี่นองประชาชน และปกปองเจาหนาที่รัฐที่ทําถูกกฎหมาย ทําไม

ถึงออกมายากเย็นเข็ญใจขนาดนี้ในประเทศน้ี ๑๕ ปที่ประเทศไทยเปนสมาชิกของอนุสัญญา

การตอตานการทรมาน ๑๐ ปท่ีประเทศไทยลงนามอนุสัญญาการอุมหาย และ ๗๑ ปที่ทาน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขออนุญาตที่เอยนาม ทานนิยม เวชกามา ท่ีรอความคาดหวังของ

ชาวอีสาน และ ๖๘ ปที่ครอบครัวโตะมีนาของดิฉันรอคอยกฎหมายฉบับนี้ และอีกหลายสิบ

ครอบครัว ยกตัวอยาง เชน คุณสมศักด์ิ ชื่นจิต จากปราจีนบุรีท่ีตอสูเรียกรองใหมีกฎหมาย

ฉบับน้ีเพื่อลูกชายที่ตอนนั้นอายุเพียง ๑๘ ป รอคอยกฎหมายกฎหมายฉบับน้ีมา ๑๓ ป  

และเพื่อนสมาชิกท่ีนั่งขางดิฉันจากจังหวัดบุรีรัมยทานสนองก็บอกวาทานไมเห็นดวยท่ีจะ

เลื่อน ๔ มาตรานี้ สภาชุดน้ีผานกฎหมายอุมหายดวยเสียง ๒๘๗ เสียง และประกาศใช 

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  

ที่ผานมา แตทําไมตองมีการขอเลื่อน ๔ มาตราน้ี สมาชิกหลายทานไดพูดถึงในคณะอนุ

กรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนท่ีเชิญหลายหนวยงานมาชี้แจง 

ดิฉันเห็นความกระตือรือรนของหลายหนวยงานที่พรอมท่ีจะใชกฎหมายฉบับนี้ ในชวง  

๑๒๐ วันที่จะรอใหมีผลบังคับใช ดิฉันไดมีโอกาสเขารวมในหลายเวทีในการเสวนา 



๕๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    นัชชา ๒๖/๒ 

 

เร่ืองกฎหมายฉบับนี้ไดรับการกลาวขานวาเปนกฎหมายท่ีทันสมัยที่สุด เปนนวัตกรรมแรก

ของโลก เพราะประเทศไทยไดเอากฎหมายการซอมทรมานและอุมหายเปนฉบับเดียวกัน 

ไดรับการชื่นชมจากสํานักงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงประชาชาติ แลวก็นายกไดรับคําชื่นชม 

แตความยินดีปรีดาที่เราคิดวากฎหมายฉบับน้ีจะไดประกาศใชท้ังฉบับน้ันก็หยุดชะงักไป  

ดิฉันไดฟงทาน ผบ.ตร. ทานไดชี้แจง ดิฉันก็คิดวาดิฉันยังรับไมได ในมาตรา ๒๒ ก็มีระบุวา

เวนแตมีเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถกระทําไดก็ใหบันทึกเหตุน้ันเปนหลักฐานไวในบันทึกการ

ควบคุมตัว ทานประธานที่เคารพคะ นอกเหนือจากมาตรา ๒๒ ที่เราพูดคุยกันเร่ืองของการ

บันทึกภาพและเสียงอยางตอเน่ืองน้ัน มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ --------------------- 

 

 - ๒๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ          พรเทพ ๒๗/๑ 

 

อันน้ีไมตองใชงบประมาณเลยคะ ทําไมตองเลื่อนดวยคะ มาตรา ๒๓ ในการควบคุมตัว 

เจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบตองบันทึกขอมูลเก่ียวกับผูถูกควบคุมตัวโดยอยางนอยตองมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) จนถึง (๗)  ดิฉันมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หลายคร้ังท่ี

ดิฉันตองรับโทรศัพทกลางดึก แมเขาถามมาวาชวยตามหาหนอยวาลูกชายเขาถูกจับตัวไป 

ถูกควบคุมตัวไป ไม รูวาอยูที่ ใด ไมรูชะตากรรม ไม รูวาจะถูกซอมหรือเปลา ดิฉันใช

ความสัมพันธสวนตัวโทรหาผูหลักผูใหญถึงไดทราบวาคนคนนั้นอยูที่ไหน ฉะน้ันในมาตรา ๒๓ 

ทุกวงเล็บมีความสําคัญมาก ไมตองใชงบประมาณสักบาทหนึ่งเลย ดิฉันขออนุญาตใชเวลาน้ี 

ดิฉันคิดวาอยากจะใหเราเห็นความสําคัญในเร่ืองของการใชกลองอยางมาก จากงานวิจัย 

ที่อาจารยปกปอง ศรีสนิท อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานไดเขียน

บทความ แลวก็พูดในหลายเวทีวางานวิจัยของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ ไดศึกษา

จํานวนเรื่องรองเรียนของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่โดยไมเหมาะสมของตํารวจอังกฤษ

และสหรัฐอเมริกาในระยะเวลา ๑๒ เดือนกอนที่จะติดกลองเปรียบเทียบกันกับหลังติดกลอง 

ตํารวจเกือบ ๒,๐๐๐ นาย จาก ๔ แหงในอังกฤษ และ ๒ แหงในสหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัย

สรุปวากอนตํารวจจะติดกลองมีการรองเรียนวาตํารวจกระทําโดยมิชอบ ๑,๕๓๙ เรื่อง 

ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน แตเม่ือมีการติดกลองใหกับเจาหนาที่ตํารวจ ภายในระยะเวลา 

๑๒ เดือนเชนเดียวกัน การรองเรียนวาเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยไมชอบ ลดลงเหลือเพียง ๑๑๓ เร่ือง 

เทากับวาการติดกลองใหเจาหนาที่ตํารวจทําใหการรองเรียนลดลงถึง ๙๓ เปอรเซ็นต ฉะน้ัน

เหตุผลนี้คุมครองประชาชนและเจาหนาที่รัฐท่ีทําถูกกฎหมาย การเลื่อนไปทุกนาที ทุกชั่วโมง 

ทุกวัน มีความหมายกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน การเล่ือน

เปนการซื้อเวลา ความปลอดภัย ความไมปลอดภัยของสาธารณะจะเกิดข้ึนถาเลื่อน ๔ มาตรา 

ของหมวด ๓ นี้ออกไป เหตุผลท่ีอางไมไดฉุกเฉิน ไมไดเรงดวน ไมไดจําเปนในการที่จะเลื่อน 

ดิฉันและพรรคภูมิใจไทยยืนยันวาที่ไมอนุมัติและไมเห็นดวยกับการแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.ก. 

ฉบับนี้ และในวันท่ีคนไทยเสื่อมศรัทธาตอสถาบันตํารวจ ความโปรงใสจริงใจผานการกํากับ

ดูแลดวยกลองติดตัวของเจาหนาที่ตํารวจน้ันอาจจะชวยฟนศรัทธากลับข้ึนมาไดบาง  

แลวดิฉันยังม่ันใจวาภายใตดวงอาทิตยน้ี ไมมีสิ่งใดที่ตํารวจไทยทําไมไดถาอยากทํา ขอบคณุคะ  

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญคุณณัฐพล ตามดวยทานชาดา   



๕๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ          พรเทพ ๒๗/๒ 

 

  นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ ผม นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคกาวไกล 

ขออภิปรายในฐานะเปนกลุมชาติพันธุ กลุมเปราะบาง กลุมชายขอบ ในพระราชกําหนด

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย 

คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ แกไขเพ่ิมเติมจริงครับทานประธาน เพิ่มมาตอน ๔ โมงเย็น  

อาทิตยที่แลว เติมมาหลังจาก ๔ โมงเย็น ก็เปนขอสงสัยวาพระราชกําหนดน้ีฝายบริหาร 

จะมาอุมฝายนิติบัญญัติหรือไม เราไมสูญหายดวยครับ ผมขอเทาความนิดหนึ่งเพื่อใหพี่นอง 

ที่ไมทราบพระราชกําหนดนี้ในสวนที่ ๓ ขอมูลประกอบการพิจารณา ประเทศไทยกับการ

ออกกฎหมายการทรมานและทําใหบุคคลสูญหาย ขออานนิดเดียวนะครับ ในอดีตที่ผานมา

การปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยองคกรหรือเจาหนาที่รัฐตอผูถูกกลาวหา 

บางกรณีจะใชวิธีการพิสูจนความผิดดวยการซอม ทรมาน ---------------------------------------- 

 

- ๒๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                อุทัยวรรณ ๒๘/๑ 

 

ทําไมตองแกไขเพิ่มเติมแค ๔ ขอ ในมาตรา ๒๒  มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ 

สาระสําคัญของ ๔ มาตราน้ีเปนส่ิงที่ตองยืนยันวาน่ันคือการประจักษทั้ง ๒ ฝาย ทั้งผูที่ 

ถูกกลาวหาและผูที่ถูกจับกุม ทําไมตองเลื่อนไป ผมคนหน่ึงไมเห็นดวย และขอควํ่า พ.ร.ก. 

ฉบับนี้ ขอเปนปากเปนเสียงแทนพ่ีนองกลุมชาติพันธุ เนื่องจากวิถีชีวิต วิถีดั้งเดิมที่เราอยูกับ

ธรรมชาติ เราคือคนที่อยูหางไกล อยูในปา ในเขา อยูชายฝงทะเล กลุมชาติพันธุคือกลุมท่ี 

สุมเส่ียงในการถาประกาศและอนุมัติ พ.ร.ก. ฉบับน้ีใช เราสุมเสี่ยงท่ีไมไดเขาถึงความยุติธรรม  

     ประเด็นตอไป เราคอืกลุมที่ไดประจักษแลว ไดสูญเสยี มีสวนไดเสยีกับ พ.ร.ก 

ฉบับน้ี ขอเอยถึงพ่ีนองกลุมชาติพันธุโดยเฉพาะกลุมกะเหร่ียงที่ไกลแผนดิน คุณบิลลี่ถามี 

พ.ร.บ. ฉบับน้ีกอนหนา ๑๐ ป ๒๐ ป ผมเชื่อวาคุณบิลลี่ยังมีชีวิตอยูถึงวันน้ี ถามี พ.ร.บ. ฉบับนี้

ประเทศไทยมีกฎหมายแบบนี้ ไมซอมทรมาน ไมอุมหาย ทนายสมชาย นีละไพจิตร 

จะไมสูญหาย ทนายที่ทรงคุณคาของพี่นองคนจน ผมไดมีโอกาสพบกับครอบครัวหลายทาน

ทั้งที่สูญหายในประเทศและนอกประเทศ ทานประธานครับ คนท่ีเสนอเลื่อนและยกเลิก 

ใช ๔ มาตราน้ี คุณไมเขาใจถึงชีวิตและจิตใจของผูที่สูญหายและอุมซอมทรมาน ไมมีจิตใจ 

ที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเลย ไมใชแตพ่ีนองกลุมชาติพันธุ พี่นองชาวมงเราเองสูญหาย

โดยที่ไมมีชื่อไมใชนอยเลย ทานประธานครับ จะทําอยางไรใหความยุติธรรมเกิดขึ้นใน

ประเทศน้ีในฐานะฝายนิติบัญญัติในสภาแหงน้ี ผมขอเรียกรองเชิญชวนพ่ีนอง ส.ส. ทุกทาน 

ถาเรายังตระหนักวาเราคือผูแทนจากประชาชน ผมคนหน่ึงแมจะอยูในปา อยูในกลุม

เปราะบาง กลุมชายเขาชายขอบ ผมตระหนักและสํานึกในหนาท่ีของผูแทนปวงชนชาวไทย

เสมอวาเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมวาวัฒนธรรมใด กลุมชนใดจะตองไดรับความ

คุมครองจากกฎหมายท่ีเปนธรรมที่สุด และสภาแหงน้ีจะพิสูจนในวันน้ีวาเราใหเกียรติศักดิ์ศรี

เปนมนุษยหรือไม ขอเชิญชวนพี่นอง ส.ส. ทุกทานใชสิทธิใชเสียงที่ประชาชนมอบหมายมา

กําหนดพระราชกําหนดฉบับนี้ เพื่อเห็นแกผูท่ีสาบสูญ สูญหาย ซอมทรมาน เพื่อเปนการ 

ไถโทษ ไถบาปใหกับผูที่สูญหายคร้ังสุดทายดวยครับ ขอบคณุครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ

เด๋ียวกอนท่ีทานชาดาจะอภิปรายนะครับ ทานจุลพันธขอหารอื ทานมีอะไรไหมครับ 

  นายจุลพันธ อมรวิวัฒน (เชียงใหม)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม  

จุลพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิป (Whip) ฝายคาน  



๕๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                อุทัยวรรณ ๒๘/๒ 

 

ไดรับมอบหมายจากนายแพทยชลนาน ศรีแกว ใหมาปรึกษาหารือกับทานประธาน เพราะวา

ไดยินขาวสารวาขณะน้ีมีการย่ืนรางที่รวมลงชื่อกันไปยังประธานสภาเพื่อใหสงไปตีความ 

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการย่ืนไปแลว ซึ่งทานผูนําฝายคานไดอภิปรายในชวงเชาชัดเจน  

ทานบอกวาถาพวกเราลงมติรวมกันควํ่ารางนี้ในสภามันเปนสิ่งซึ่งเราไมควรจะตองย่ืนไป

ตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญ ------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๒๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     ไอดา ๒๙/๑ 

 

เพราะเทากับเราสละสิทธิอํานาจท่ีประชาชนใหเรามาในการไมอนุมัติตัว พ.ร.ก. ไปใหกับสภา

ชุดหนาซึ่งเมื่อไรจะมีมา กวาจะเลือกตั้งเสร็จ กวาจะเสร็จส้ินกระบวนความอีก ๖-๗ เดือน  

ก็เทากับการเล่ือนบังคับใช พ.ร.บ. อุมหายและซอมทรมาน มันจะมีผลบังคับใชทันที ในขณะน้ี 

ฟงในสภาพูดกันเหมือนหาเสียงเลยทุกคนบอกไมเห็นดวย ๆ แลวใครไปลงชื่อ เพราะฉะนั้น

ถาสิ่งน้ีเกิดข้ึนแสดงวาทานมีเจตนาในการเลื่อนบังคับใช ในการที่จะใหรัฐบาลออก พ.ร.ก.  

มาเลื่อนบังคับใช หากมีการอุมหาย ซอมทรมานในชวงนี้ เดือนหนาเดือนตอไปคนลงชื่อ

รับผิดชอบดวย ผมจึงตองมาสอบถามทานประธานวาขณะนี้มีเหตุการณเชนนี้จริงหรือไม 

และดําเนินการถึงไหนแลว ผมขอทราบในเบ้ืองตนกอนครับ 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ทานจุลพันธครับ 

ขาวท่ีทานจุลพันธไดเรียนใหประธานไดรับทราบเมื่อสักครูน่ี ผมขอเรียนดวยขอเท็จจริงวา 

ผมยังไมไดรับทราบอะไร ฉะน้ันถาหากวายังไมมีการรับทราบอะไรเก่ียวกับการย่ืนหนังสือน้ี

การประชุมเราก็ยังดําเนินการตอไป ขอบคณุทานจุลพันธครับ 

  นายจุลพันธ อมรวิวัฒน (เชียงใหม)  :  ผมฟองประชาชนผานทานประธาน 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไมเปนไรครับ 

ไมเปนไร 

  นายจุลพันธ อมรวิวัฒน (เชียงใหม)  :  ใครเปนคนลงช่ือเพ่ือที่จะสงไปตีความ

ศาลรัฐธรรมนูญ เทากับนาทีนี้ฟงเสียงเราไมเห็นชอบอยูแลว แสดงวาทานตองการซื้อเวลา

ใหกับรัฐบาล 

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ทานจุลพันธครับ 

เรายังมีเวลาอยูครับ ถาหากมีการย่ืนจริง ๆ แลวตอนน้ันจะแสดงความคิดเห็นอยางไร 

ก็คอยวากัน ตอนนี้มันยังไมมีอะไรออกมาใหประธานไดรับทราบ ฉะน้ันก็เปนการอภิปราย

ปกติ ทานจุลพันธนั่งเถอะครับ เอาไวถึงเวลานั้นจะไดแสดงความคิดเห็นกัน เชิญทานชาดา

อภิปราย ตามดวยทานอมรัตน โชคปมิตตกุล เชิญทานชาดาครับ 

  นายชาดา ไทยเศรษฐ (อุทัยธานี)  :  เรียนทานประธานท่ีเคารพ กระผม ชาดา 

ไทยเศรษฐ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เรยีนดวยความเคารพครับ 

ในเร่ืองพระราชกําหนดฉบับนี้ตั้งแตที่เราออก พ.ร.บ. อุมหายแลว ผมเองก็เห็นใจเจาหนาที่ 

ตํารวจท่ีจะปฏิบัติงานวาจะตองมีการปฏิบัติงานท่ีซับซอน เรียกวาซับซอนพอสมควรนะครับ 



๕๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     ไอดา ๒๙/๒ 

 

แลวก็เปนการกระทําที่ถาไปโดนคนรายก็ไมเปนไร ไปโดนคนดีเขาบานเมืองก็จะวุนวายไปอีก 

แตสิ่งที่สําคัญก็คือวาแมแตการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยของผม ผมก็ตองยอมรับเพราะได

ออกเปน พ.ร.บ. อุมหาย เม่ือป ๒๕๖๕ แลว ไมใชเร่ืองของเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติงานได 

หรือไมได เปนเรื่องของรัฐบาลที่จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่ พ.ร.บ. ออกไป ขาราชการ

หนวยอ่ืนเขาก็เตรียมพรอมหมดแลว รัฐบาลเองมีหนาที่จะตองสนองตอการออก พ.ร.บ.  

ของสภาผูแทนราษฎร ดังนั้นจะมาอางวา ๓ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน อางไมได เพราะเปน

งานที่คุณจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย คุณเปนผู รักษากฎหมาย จะตองใหผูที่ดําเนินการ 

ตามกฎหมายน้ันมีเพียบพรอมในเรื่องของอุปกรณหรือวาอะไรก็ตามที่วาขาดแคลน รัฐบาล

จะตองแกปญหาเรื่องเหลาน้ันใหจบไป เพราะถือวาถาไมทํารัฐบาลไมใหเกียรติกับสภา

ผูแทนราษฎรท่ีออก พ.ร.บ. ใหไปปฏิบัติ แลวนี่เกิดอะไรข้ึนครับ ทานมาออกพระราชกําหนด 

จะมาชะลอการใชกฎหมายที่ออกโดยสภาผูแทนราษฎร การออกพระราชกําหนดจะถูกตอง

หรือไมผมไมทราบได เพราะผมไมใชนักกฎหมาย ผมไมมีความรูทางกฎหมายมากมาย  

รูแคพื้นฐาน แตผมเขาใจวา พ.ร.บ. เปนสิ่งท่ีจะระงับกับเหตุการณที่จะเกิดข้ึนครั้งหนา  

เปนเรื่องปจจุบันทันดวน เปนเร่ืองซึ่งเหนือความคาดหมาย เปนเร่ืองซึ่งเกิดข้ึนอยางโดยเฉพาะ 

ไมใชมาออกพระราชกําหนดเพ่ือปดและหยุดชะลอการใชพระราชบัญญัติ ไมมีสภาใดในโลกน้ี 

เขากระทํา สภาแหงน้ีกําลังจะกมไปเลียน้ําลายที่ตัวเองไดถมไวแลว ถาเปรียบดังโบราณวา 

ก็วาได ทําอะไรกันอยูครับ ผานการต้ังงบประมาณก็ผาน กอนงบประมาณจะคลอดออกมา

แปรญัตติก็ทําได ทุกอยางก็ทําได การปฏิบัติ ผูปฏิบัติตามกฎหมายเขาตองทําตามกฎหมาย

อยูแลว ถาหากรัฐใหสิ่งอํานวยความสะดวกหรือความตองการตามกฎหมายใหมันถูกตอง  

แตนี่ทําอะไรครับ อยาใหสภาแหงน้ีมันอัปลักษณตั้งแตวันแรกจนวันสุดทาย ------------------- 

 

                 - ๓๐/๑ 

 

 

 

 

 



๕๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ประไพพิศ ๓๐/๑ 

 

ผมขอเรียกรองดวยวาหลักการของกฎหมายมันจะเสียหาย ผมเขาใจวาการปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีตํารวจนั้นลําบากซับซอนแนนอน ผมเองก็ไมเห็นดวยในภาพรวม เพราะวาบางอยาง 

มันมีมุมมืดมุมสวาง ผมเขาใจการทํางานของเจาหนาที่ แตเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีผูกํากับดูแล

สํานักงานตํารวจแหงชาติบกพรองไมใหเกียรติสภาแหงน้ี เพราะนี่กําลังจะใชพระราชกําหนด

มาปดพระราชบัญญัติ ไมมีใครเขาทํากันหรอกครับทาน ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติกําลังจะมีผล

ทางกฎหมาย แลวสภาเราพิจารณาไปทําไม พ.ร.บ. อุมหายเม่ือป ๒๕๖๕ นี่แคเหตุการณ

เพียงปกวาเรากําลังจะทําอะไรกัน หรอืผูมีอํานาจทางรัฐบาลกําลังจะใชตํารวจนํ้าไมดี ตํารวจ

ดีทุกคน แตมันก็ถูกองคกรมีทั้งดีและไมดีกําลังจะใชอํานาจของตํารวจนํ้าไมดีเพื่อเปน

เคร่ืองมือของรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะถึงขางหนา ทานครับ ผมเพื่อน ๓ คน ขออนุญาตเอย

ตรงน้ีเลย มานพ รัชนารถ และนองหนอง แลวก็เรวัต ๓ คน ถูกอุมหายไปทุกวันน้ียังไมกลับ 

ผมเพิ่งไปพูดกับลูกสาวเขาลูกสาวนองโหนงวาพอคุณไมกลับมาแลวเขาบอกวาเขาจะไดดีใจ 

วันน้ีเขาดีใจ กลางงานแตงงานเลยครับ เหตุการณเพ่ิงผานไปท่ีอุทัยธานีเม่ือไมก่ีวันน้ี เขาบอก

เขาเฝารอพอเขามาตลอด แลวเขาฝนลึก ๆ วาพอเขาจะไดกลับมา แตผมก็บอกเขาแลววา 

ทําใจเถอะลูก พอหนูไมไดกลับมาแลว เขาดีใจเขารองไหท้ังน้ําตาในวันแตงงาน เพราะผม 

ถือวาผมตองบอกลูกของเพ่ือนไมใหเฝารออะไรกับสิ่งท่ีมันไมเปนจริง น่ีคือความรูสึกที่ผมเจอ 

แตผมเองรับได แตผมรับไมไดกับผูที่รับผิดชอบ มีหนาที่รับผิดชอบสํานักงานตํารวจแหงชาติ

โดยตรงคือทานนายกรัฐมนตรี ผมเคารพทาน แตสิ่งที่ทานทําทานกําลังบกพรองอยางมาก 

แลวทานจะมาใชสภาแหงน้ีมาลมลางสิ่งที่ตัวเองกระทําไปผมวามันไมถูกตอง หรือ ๔ เดือน 

๕ เดือน ๗ เดือนนี้ทานกําลังจะใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีไมถูกตองหรือเปลา ผมก็มีสิทธิ

ระแวงได ผมกราบเรียนดวยความเคารพ ไมตองยื่นหรอกครับศาลรัฐธรรมนูญ มันชัดเจน  

สภาแหงนี้อยากจะเปนสภาที่ประชาชนใหการเคารพนับถือก็วาไป แตไมใชมาทํางานแบบน้ี 

มันนาอดสจูริง ๆ กราบเรียนทานประธานสภาดวยความเคารพครับ  

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานอมรัตน ตามดวยนายกองตรี อาญาสิทธ์ิ ศรีสวุรรณ เชิญครับ 

  นางอมรัตน โชคปมิตตกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 

ดิฉัน อมรัตน โชคปมิตตกุล 



๕๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ประไพพิศ ๓๐/๒ 

 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว 

ทานอมรตันครับ ทานจิรายุหารอืหรือครับ ทานอมรัตนรอนิดหนึ่งนะครับ 

  นายจิรายุ หวงทรัพย (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานครับ  

คืออยางน้ีครับ เมื่อครูน้ีมันมีรายชื่อที่เซ็นไปแลวที่จะไปย่ืนศาลรัฐธรรมนูญ แตผมไปดูรายชื่อ

หนาบัลลังกก็คนเดียวกับพวกท่ีเซ็นไป ถาทานรูตัวกรุณารีบถอนชื่อขางหนา เพราะเดี๋ยวผม

จะแฉวาทําไมสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวทําไมรฐับาลพลเอกประยุทธถึงไดย้ือ มันมีบริษัท

นายทุนเขามาเก่ียวของเรื่องการซื้อวิทยุสื่อสารที่ถายรูปได หลายสตางค รอแปบเดียว 

ใครที่ไปลงชื่อ พ.ร.บ. ที่จะไปถอนรัฐธรรมนูญแลวกรณุาไปถอนชื่อ 

  นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ทานจิรายุ 

ผมวาเอาไวใหมันชัดเจนกอน ผมวาเราอยาเพิ่งเอาเรื่องที่ยังไมชัดเจน ยังไมเปนทางการ 

เอามาอภิปรายใหเสียเวลา เราใหทาน ส.ส. ที่ไดย่ืนรายชื่อเอาไวอภิปรายไปตามข้ันตอน

ลําดับข้ัน ถาหากวามีการย่ืนศาลรัฐธรรมนูญจริง ๆ มันก็ตองผานทางงานธุรการ งานสารบรรณ  

มีการตรวจสอบวาถูกตองหรือไมถูกตอง หลังจากน้ันก็ตองถึงทานประธานชวน ผมก็เชื่อวา

ทานประธานชวนทานมีแนวทางในการที่จะดําเนินการอยูแลว เดี๋ยวเราคอยคุยกันตอนน้ัน

แลวกัน เชิญทานอมรัตนไดอภิปรายครับ เชิญครบั 

  นางอมรัตน โชคปมิตตกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ ดิฉัน อมรัตน โชคปมิตตกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคกาวไกล วันน้ีดิฉัน 

ลุกข้ึนยืนเพ่ืออภิปรายคัดคานพระราชกําหนดที่จะเลื่อนการบังคับใชพระราชบัญญัติอุมหาย 

และซอมทรมานที่เคยผานสภาผูแทนราษฎรและผานวุฒิสภาไปแลว เราใชเวลาในสภาชุดนี้

ตอสูเร่ืองน้ีนานถึง ๒ ปกวา และตลอดเสนทางยาวนานมากกวา ๑๕ ป ท่ีสภาแหงน้ีเคยมี 

พ.ร.บ. อุมหายและซอมทรมานผานเขามาในวาระหนึ่งแลวถึง ๔ คร้ัง แลวก็มีอันเปนไป 

ไปทุกคร้ังไมเคยไดประกาศ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๓๑/๑ 

 

 



๕๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ   ปทมา ๓๑/๑ 

 

ผานวาระสอง วาระสามแลวประกาศใชไดจริง คร้ังน้ีเปนครั้งแรกท่ีเราใกลความจริงท่ีสุด  

และดิฉันผิดหวังเปนอยางมากที่ ครม. นําโดยนายกรัฐมนตรี คุณประยุทธ จันทรโอชา ไดชิง

ออกพระราชกําหนด โดยอางวาเปนเร่ืองจําเปนฉุกเฉินเรงดวนท่ีจะตองระงับยับย้ัง ๔ มาตรา 

ไมบังคับใชชะลอไปอีก ๘ เดือน ดิฉันรับไมได ท้ัง ๆ ท่ีประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญา

ระหวางประเทศของสหประชาชาติไปแลวอยางนอย ๒ อนุสัญญา คือในป ๒๕๕๐ เราได 

ลงนามในอนุสัญญาตอตานการซอมทรมาน และในป ๒๕๕๕ ก็ไดลงนามในอนุสัญญาตอตาน

การซอมทรมาน แตการไปลงนามในภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศโดยที่ในประเทศเรา

ภายในประเทศยังไมมีการออกกฎหมาย เพื่อรองรับสัญญาที่เราไปทําระหวางประเทศเลย 

แสดงวาตลอดเวลาท่ีผานมาคนก็หาย กฎหมายก็ไมมี เหตุการณอุมฆานับไมถวนทั้ ง  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ไมรวมที่ไมมีการบันทึกถูกอุมหายไปเฉย ๆ และมีการฌาปนกิจ

ภายใน ๑ วันตามศาสนาอิสลาม การอุมหายครั้งแรกท่ีไดดําเนินการทางกฎหมายไดมีการ 

เขาสูกระบวนการพิจารณาคือทนายสมชาย นีละไพจิตร การอุมหายประชาชนจํานวนมาก 

ในเหตุการณพฤษภาทมิฬ ป ๒๕๓๕ การอุมหายแมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ และลาสุด 

คนสุดทายผูลี้ภัยจากเหตุการณการรัฐประหาร ป ๒๕๕๗ นายวันเฉลิม สัตยศักดิ์สิทธ์ิ ที่ถูก 

อุมหายไปในประเทศเพ่ือนบานประเทศกัมพูชา กอนหนานั้นมีการอุมหายในประเทศ 

เพื่อนบานเราเชนเดียวกันที่ประเทศฝงซายแมนํ้าโขงคือการอุมฆาอุมหายผูลี้ภัยถึง ๙ คน 

ตั้งแตมีการรัฐประหาร ป ๒๕๕๗ เปนตนมา และ ๓ ศพสุดทายเปนการอุมหายอุมฆา 

ที่โหดเห้ียมที่สุดคือ ๓ ศพท่ีลอยในแมนํ้าโขงในป ๒๕๖๓ คือการอุมหายอาจารยสุรชัย  

แซดาน สหายภูชนะและกาสะลอง เปนการฆาโดยการยัดแทงปูนแลวก็หอหุมดวยกระสอบ

เอาไปลอยในแมน้ําโขงและศพมาโผลท่ีจังหวัดนครพนม ซึ่งจนถึงบัดนี้ก็ยังไมมีเบาะแสวา 

ทางการไทยจะเปนเดือดเปนรอน สุดทายสังคมเรามาตระหนักจากการซอมทรมานจนกระทั่ง

เสียชีวิตในเหตุการณผูกํากับโจที่จังหวัดนครสวรรค ที่ซอมทรมานผูตองหายาเสพติดบน สน. 

บนโรงพัก ทําใหสังคมตระหนักและ พ.ร.บ. นี้ก็ไดผานสภาผูแทนราษฎรในวาระหน่ึง  

ถึงวาระสามไปเรียบรอยแลว ดิฉันก็ไมทราบวาการเตะถวงอีก ๗-๘ เดือน ทานจะไมบังคับ  

๔ มาตราน้ี ทานจะเอาไปใชในการอุมหายหรือซอมทรมานใครในระหวางที่มีการจัดเลือกตั้ง

ใหญหรือเปลา การอางวาเปนการเรงดวนฉุกเฉินดิฉันคิดวายังมีเร่ืองเรงดวนกวา พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินนี้มากมายท่ีประมุขทั้งฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรี และประมุขฝายตุลาการ 



๖๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ   ปทมา ๓๑/๒ 

 

คือประธานศาลฎีกา แสรงแกลงทําเปนมองไมเห็นคะ คือมีการอุมหายหลักการของกฎหมาย

ที่บอกวาใหถือเปนผูบริสุทธ์ิไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษา และการอุมหายหลักนิติรัฐ  

อุมหายหลักนิติธรรมในประเทศน้ีท่ีอุมหายไปนานแลว และทวีความรุนแรงภายหลัง

รัฐประหารเมื่อป ๒๕๕๗ คือเกือบ ๙ ปมาแลว การอุมหายสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนสิทธิ

พลเมืองที่เราไดลงนามในภาคีระหวางประเทศ เหยื่อจากการทรมานจิตใจจากการไมเปนธรรม 

ทางกฎหมาย จากกฎหมายไมเปนกฎหมาย ศาลไมเปนศาล และการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จึงเกิดกรณีท่ีเยาวชน ๒ คน ตะวัน ทานตะวัน ตัวตุลานนท และนองแบม อรวรรณ ภูพงษ 

เร่ืองน้ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบันวันน้ีเลยคะ นองกําลังอดขาวอดอาหาร และตอนนี้ยายออกจาก

โรงพยาบาลธรรมศาสตรมาอยูที่หนาศาลฎีกาที่ทองสนามหลวง เพื่อใหทานตุลาการท่ีผานไป

ผานมาไดมองเห็น เกิดในใจกลางมหานครน้ีเองเยาวชน ๒ คน อดขาวอดอาหารมาเปนเวลา

กวา ๑ เดือนแลว และกําลังจะเสียชีวิตจากการอดอาหารเพื่อเรียกรองใหศาลทําตาม

กฎหมายในประเทศนี้มากกวา ๑ เดือนแลว เรียกรองจิตสํานึก มโนธรรมสํานึก ความเปนมนุษย 

ที่ผูพิพากษาจะตองมีกันทุกคนกอนที่จะมาเปนศาล  กอนที่จะมาเปนผูพิพากษา -------------- 

 

                 - ๓๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      สมร ๓๒/๑ 

 

เขาถูกขอหาเพียงเพราะออกไปทําโพลล (Poll) สอบถามความคิดเห็นเรื่องขบวนเสด็จวา

ประชาชนมีความเดือดรอนจากขบวนเสด็จหรือไม และกระบวนการยุติธรรมก็ยังไมมีการ

ตัดสินจากศาลชั้นตนเลย เด็ก ๒ คนน้ีกําลังรอใหผูใหญในบานเมืองไดเห็น แลววันน้ีถาดิฉัน

ไมไดพูดดิฉันจะรูสึกผิดไปตลอดชีวิต ดิฉันจะขอพูดแทนเธอทั้งสอง ทั้งตะวันและแบม 

ใหประธานรัฐสภาฟงและใหถูกบันทึกไวในสภาแหงนี้ ใหประธานศาลฎีกาไดรูสึกอดสู 

ละอายใจที่ทานเปนประธานฝายตุลาการ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ทานอมรัตน 

ผมวาเราพูดเชิงสัญลักษณก็นาจะได แตอยาไดไปลวงเกินสถาบันอื่น ขอรองนะครับ 

   นางอมรัตน โชคปมิตตกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไดคะ ขอบคุณมากคะ ดิฉัน 

จะรูสึกผิดไปตลอดชีวิตถาดิฉันไมไดพูดแทนพวกเธอ ใหที่ประชุมรัฐสภาแหงน้ีไดบันทึกไว 

ขอเรียกรองลาสุดของเธอดิฉันจะไมใหเสียเวลาในสภามาก แตขอเรียกรอง ณ ชั่วโมงนี้ 

ณ นาที น้ีท่ีผู ใหญในบานเมืองสามารถทําไดคือขอเรียกรองขอยายสถานท่ีที่ตั้งเต็นท 

หนาศาลฎีกา ทองสนามหลวง เพราะ ๒ คนมีปญหาสุขภาพ รางกายบอบบางและออนแอมาก 

เมื่อวานนี้เธอยื่นหนังสือไปที่ประธานศาลฎีกาขอยายสถานที่จากการนอนอยูที่ฟุตพาท 

หนาศาลฎีกา ขอยายสถานที่เขาไปอยูที่หนาพระบรมราชานุสาวรียกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

ภายในบริเวณศาลฎีกาเพื่อความปลอดภัย เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ดีกวามาอยูริมถนน  

เปนท้ังฝุนทั้งควันแบบน้ี และอีกขอเรียกรองหนึ่งก็คือขอใหตุลาการทั้งหลายทานมีจิตสํานึก

แลวก็รับฟงวาผูตองหาทางการเมืองอีก ๓ คนที่ตะวันและแบมเรียกรองสิทธิในการปลอยตัว

ในการประกันตัวนั้นเขายังอยูในกระบวนการพิจารณาคดี ขอพวกเธอ ๒ คนจะรอดตาย 

หรือจะมีชีวิตอยูตอไป และพวกทานก็จะไดรอดพนจากขอหาเปนฆาตกรไดกรุณาใหสิทธิ 

ในการประกันตัว ๓ คนที่เหลือ เพื่อใหตะวันและแบมยุติการอดน้ําอดอาหารและมีชีวิตอยู

ตอไป พวกเราอายุกันแบบน้ีแลวเรากําลังจะจากโลกน้ีไปอยาทํากับอนาคตของชาติแบบน้ี 

อยาทําดวยความเห็นแกตัวแบบน้ี เรามีหนาที่จะปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงไมใช 

ใหเด็กรุนใหม ใหอนาคตของชาติมาปรับตัวใหเขากับคนในโลกยุคเกาแบบของเรา สําหรับ 

พ.ร.ก. ที่จะเล่ือนการบังคับใช ๔ มาตราออกไปอีก ๘ เดือน ดิฉันไมเห็นดวยดวยเหตุผล  

๔ ประการดังน้ี ๑. ความยุติธรรมที่ลาชาก็คือความไม ยุติธรรม ๒. เหตุผลที่  ครม. 

นายกรัฐมนตรีอางมาเพื่อขอเลื่อนการบังคับใชไป ๘ เดือนน้ันเปนเหตุผลที่ฟงไมข้ึน รวมทั้ง 



๖๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      สมร ๓๒/๒ 

 

การใชรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ มาอางวาเปนเร่ืองจําเปนเรงดวนท่ีจะเลื่อนบังคับใชก็เปน

เร่ืองที่ขัดรัฐธรรมนูญและไมใชเหตุผลที่แทจริง เพราะวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ไดเคยเขามาตอบกระทูในสภาแหงน้ีแลววามีความพรอม อีกทั้ง พลตํารวจเอก สุรเชษฐ หักพาล 

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติก็ไดเคยเขามาชี้แจงในกรรมาธิการแลววามีความพรอม 

ที่จะทําตามกฎหมายน้ี เพราะฉะน้ันขออางวาไมพรอมในเร่ืองงบประมาณที่จะไปซื้อกลอง 

ติดตํารวจทุกคน ไปซื้อกลองติดกับรถทุกคันเพื่อที่จะติดตามใหมีการบันทึกเทป บันทึกขอมูล

เพื่อใหญาติของผูตองหาและทนายความไดทราบความคืบหนาวาการจับตัวผูตองหาตอนน้ี 

อยูในข้ันตอนไหนแลว การออก พ.ร.ก. ครั้งน้ีเปนเร่ืองที่ฟงไมข้ึน ดิฉันขอคัดคาน 

   นายศภุชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ทานเลยเวลา 

มานานแลวครับ 

  นางอมรัตน โชคปมิตตกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดิฉันขอใชสิทธิเรียกรอง 

เพื่อนสมาชิกในที่นี้ดวยวามีใครบางที่ไปลงชื่อในการขอใหศาลรัฐธรรมนูญตีความ ดิฉัน 

ขอเรียกรองจิตสํานึกของทาน ตลอดเวลาท่ีผานมาก็ไมมีใครกลาที่จะพูดคัดคานทําเหมือน 

เห็นดวยทุกคน แตแอบไปลงชื่อกันแบบน้ีไดอยางไร ขอบคุณมากคะ 

   นายศุภชัย โพธ์ิสุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็ขอให 

ชวยกันรักษาเวลาดวย ตอไปเชิญนายกองตรี อาญาสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ ตามดวยทานวิสาร 

เตชะธีราวัฒน เชิญครับ 

   นายกองตรี อาญาสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียน 

ทานประธานสภาผูแทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายกองตรี อาญาสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ วันน้ีผมขออนุญาต 

ที่จะอภิปรายความเห็นเกี่ยวกับพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

                  - ๓๓/๑ 

 

 



๖๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         ธมนธรณ ๓๓/๑ 

 

ที่กําลังพิจารณาเปนเร่ืองเรงดวนอยูในสภาแหงนี้ กระผมเองไดเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ของสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทํา

ทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธที่ผานมาแลว 

ในการนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนวาในชั้นการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการกระทําทรมานและทําใหบุคคลสูญหายน้ัน ประชาชนไดใหความสนใจและ

ติดตามการตราการพิจารณากฎหมายกันอยางมากมาย เพราะเปนกฎหมายที่มีความมุงหมาย 

ที่จะคุมครองสิทธิ อิสรภาพ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในถ่ินชนบท 

ถิ่นทุรกันดาร ในปาเขา ในทะเล ในทองที่หางไกล กฎหมายฉบับน้ีในมาตรา ๒๒ ไดเพิ่ม

บทบาทของขาราชการฝายปกครอง พนักงานอัยการ ใหเปนผูที่จะอํานวยความยุติธรรม

ใหกับพี่นองประชาชนในการตรวจสอบและถวงดุล การปฏิบัติงานดานอํานวยความยุติธรรม 

คุมครองประชาชนในระดับพื้นท่ี ในระหวางการพิจารณากฎหมายฉบับนี้หนวยงานตาง ๆ  

ที่เก่ียวของไดเขาชี้แจงแจงถึงความพรอมในการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แตวาเมื่อมีเหตุให

ชะลอโดยการออกพระราชกําหนดฉบับน้ี โดยอางถึงเหตุผลวามีวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ 

ไมเพียงพอ ซึ่งผมเห็นวาเปนการที่เราจะเลื่อนหรือการไมบังคับใชกฎหมายตามท่ีรัฐสภาแหงน้ี 

ไดตามกฎหมายมาแลวน้ัน จะเปนเหตุสําคัญที่จะทําใหพี่นองประชาชนขาดความเชื่อม่ัน 

ขาดความเชื่อถือในระบบกระบวนยุติธรรมของประเทศไทย ผมมีความกังวลวาถาหากเราได

อางเหตุผลดังกลาวแลวเพื่อที่จะเลื่อนการบังคับใชกฎหมายก็อาจจะเกิดความรูสึกที่ไมดี 

ในพ่ีนองประชาชน แตวาดวยเหตุผลที่หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดอางมานั้นก็เปนเหตุผลท่ีควร

จะตองไดรับการพิจารณาในเร่ืองของความถูกตองความชอบธรรม เพราะฉะน้ันเราควร 

ที่จะตองหาชองทางที่จะยุติในเร่ืองดังกลาวน้ี ในเบ้ืองตนผมขออนุญาตท่ีจะอภิปรายเพื่อให

พิจารณาตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ  

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานวิสาร ตามดวยทานละออง ปยะไพรชั เชิญครบั  

   นายวิสาร เตชะธีราวัฒน (เชียงราย)  :  ทานประธานท่ีเคารพครับ กระผม 

วิสาร เตชะธีราวัฒน พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงราย ผมขออนุญาตทานประธานวา 

สิ่งแรกที่อยากจะขอเรียนทานประธานก็คือผมคิดวาคณะรัฐมนตรีไดทําผิดกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๗๒ ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสอง อันน้ีกลาวหากันแรง ๆ เลยครับ  



๖๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ         ธมนธรณ ๓๓/๒ 

 

ทานผูนําฝายคานทานไดบอกแลววาพระราชกําหนดฉบับนี้จริง ๆ แลวในมาตรา ๑๗๒  

ทั้งวรรคหน่ึง วรรคสอง เขาบอกวามันเพื่อความปลอดภัยของประเทศ เพ่ือความปลอดภัย

สาธารณะ และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเปนการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ แตเร่ืองน้ี 

มันไมใชเร่ืองฉุกเฉิน ไมใชเรื่องเรงดวนท่ีไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได ผมเรียนวาอันที่ ๑  

ผมคิดวา ครม. ทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน สวนที่มีทางผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติไดกรุณาชี้แจง ผมขออนุญาตเอาเปนประเด็นหักลาง แลวก็ใหพี่นองประชาชน 

ไดตามผมไปทั้ง ๓-๔ มาตรา ที่เราจะขอยกเวน ในมาตรา ๒๒ ที่ทานบอกวาทานตองใช

เคร่ืองบันทึกภาพ บันทึกเสียง ตลอดจนถึงอุปกรณตาง ๆ ท่ีมันมีขอจํากัด ตอนเชาผมไดพบ

กับทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ขออนุญาตเอยนาม ทานก็ช้ีแจงผมบอกวาเ ร่ืองน้ี 

เปนเรื่องนอกเหนือจากกรรมาธิการท่ีเราเคยพิจารณากฎหมายฉบับน้ีไปแลว แตเม่ือสักครู

เพ่ือนสมาชิกหลายทานไดเอาเหตุผลมาชี้แจงอยางไรครับ ----------------------------------------- 

 

                  - ๓๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    ฐานวีร ๓๔/๑ 

 

๑๒๐ วัน ปรากฏวาทานเพ่ิงไปยื่นเม่ือ ๘๑ วัน ที่สําคัญก็คือในกฎหมาย มาตรา ๒๒ ที่เรา

แกไขมา เขาไมไดบอกเลยวาจําเปนตองบันทึกแบบไหน ไมมีปญหาครับ แลวจริง ๆ แลว

ผูกอการรายหรือคนกระทําความผิดท่ีเราจะตองไปบันทึกเสียงหรือภาพ ไมตองบันทึกทีละ  

๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง เดี๋ยวน้ีเทคโนโลยีมีมือถือทีละ ๕ นาที ๕ นาทีทําไดตลอด ท่ี ผบ.ตร. รุนกอน

ทานเคยไปซื้อไบโอเมทริกซ (Biometrics) เคยขอ ๑๙๑ จาก กสทช. เปน ๗,๐๐๐ ลานบาท 

เปนหลายพันลานบาทไปตั้งศูนย ๑๙๑ ศูนยเฉพาะกิจอันน้ีเตรียมการอะไรกันไวหรือเปลา 

ผมเรียนทาน ผบ. วาผมรูประวัติทานดี ทานเปนคนธรรมะธรรมโม เปนคนท่ีตั้งใจจริงนะครับ 

แตตอวาเลยวากอนหนาทาน และหลังทาน ลูกนองทาน มันหวยแตกทั้งน้ันเลยครับ สิ่งท่ีผม

อยากขออนุญาตหักลางทานประธานก็คือวา ๑๒๐ วันเราเห็นชัดแลว มาตรา ๒๒ วรรคสอง

อีกเชนเดียวกัน เร่ืองน้ีเปนเร่ืองที่พี่นองประชาชนควรจะไดรับสิทธิ ตอนนี้ตํารวจทานพูดแลว

นาสงสาร ตํารวจมี ๒ มือ ตํารวจจะตองปองกันตัวเองเกิดไปโดนผูรายละ ทั่วไปทาน ผบ. 

ลองถามลูกนองทานสิครับ มีแตพี่นองประชาชนตาดํา ๆ ท่ีโดนกระทําอยางรุนแรงท้ังน้ัน 

ทานไมพูดถึงหรือวาตํารวจซอม ตี อุมหาย ซึ่งตัวนี้เราตองการท่ีจะใหมีการถวงดุลระหวาง

พนักงานอัยการกับเจาหนาที่ฝายปกครอง ถาในกรุงเทพฯ ก็เปนผูอํานวยการฝายสอบสวน

กับกรมการปกครอง กับสํานักงานอัยการ ซึ่งตรงนี้มันจะเปนหลักประกันในการที่จะชวยเหลือ

ถวงดุลให พ่ีนองประชาชนไดรับความยุติธรรม และกฎหมายที่เราออกไปแลวมันก็ดี 

มันก็สมบูรณอยูแลวครับ ในมาตรา ๒๓ เชนเดียวกัน เขาบอกวาตองเอาเร่ืองน้ีเพื่อที่จะใหมี

การเลื่อนเวลาออกไป หรือวาไมสามารถปฏิบัติการได ผมเรียนทานประธานครับ เรามาอาน 

มาตรา ๒๓ ไมไดเก่ียวกับเทคโนโลยีหรือเคร่ืองไมเครื่องมืออะไรของทานเลยไปยกเวนทําไม

เขาบอกวาตองใหเจาหนาท่ีก็คือตํารวจควบคุมตัวแลวจะตองมีการพิสูจนอัตลักษณ นามสกุล 

ตําหนิ รูปพรรณ ขอ ๒ วันเวลาเกิดเหตุ ขอ ๓ การควบคุมตัว ตรงน้ีไมจําเปนตองเลื่อนเลย

ทานก็ทําของทานปกติอยูแลวครับ มาตรา ๒๔ ที่ผมอยากขอคัดคานทานรองนายกรัฐมนตรี

กับทานรัฐมนตรีกับ ครม. ชุดน้ีมีส่ิงท่ีบอกเหตุใหชัดเจนคอือะไร เขาบอกวามันไมใหถึงขอมูล

เพราะอาจจะมีสวนไดเสยีอาจจะมีการสกัดก้ันยากที่เปนผูตองหาไมใหไดรับการรับรูวาเขาอยู

ที่ไหน ตรงไหน แตท่ีสําคัญคืออะไรครับ ความยุติธรรมที่จะใหทนายที่ผูถูกกระทําเขาไปชวย

ถวงดุลดูแล ปรากฏวาไมมีครับ และขอมูลอันน้ีในมาตรา ๒๔ ทาน ผบ. ตอบผมสิมันตองใช

เครื่องมือเคร่ืองไมอะไรครับ มันไมจําเปนเลย ขอน้ีไมจําเปนเก่ียวกับเรื่องอุปกรณที่ทาน 



๖๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    ฐานวีร ๓๔/๒ 

 

จะตองไปซื้อเลยทานจะยกเวนไปทําไมครับ และสุดทาย มาตรา ๒๕ อันน้ีเปนดุลยพินิจ 

ของศาลชัด ๆ เพราะไมไดเก่ียวกันเลยวามันมีการควบคุมเก่ียวของใด ๆ ดุลยพินิจของตํารวจ

มีหรือไม มันเปนเรื่องของศาลลวน ๆ เพราะฉะน้ันผมถึงบอกวาในการที่ทานจะดีเลย 

(Delay) ออกไปมาตรา ๒๒  มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ ไมมีเหตุผลครับ ผมฟง

เพื่อนสมาชิกท้ังฝายคาน ฝายรัฐบาลอภิปราย ผมเห็นเหตุผลประการเดียวเหมือนกับเพื่อน

สมาชิกฝายรัฐบาลหลายทานท่ีเม่ือสักครูอภิปรายไป สภาแหงนี้เราออกกฎหมายไปแลว 

เปนพระราชบัญญัติไปแลว ใหเวลาไปแลว มีคณะกรรมาธิการมาชี้แจงทุกทาน แตปรากฏวา

มันเหมือนกับถมน้ําลายแลวไปเลียข้ึนมาเอง สภาเราจะเปนอยางน้ีหรือครับ ขอเถอะครับ 

วันน้ีวันสุดทายครับ ขอใหเรามีศกัดิ์ศรีอยาใหเร่ืองน้ีเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน

ที่จะตองรับกรรม สุดทายเหมือนกับเพื่อนสมาชิกเขาใจ ผมก็เขาใจครับ กฎหมายฉบับน้ี

ออกมาเพ่ือที่จะทําลายลางอุมหายฝายคานหรือเปลาครับ ผมไมม่ันใจครับ โดยเฉพาะ

ประธาน ก.ตร. แหงชาติ ประธาน ก.ตร. ชื่อ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ทานพูดอะไรแลว

ทานทําไมไดครับ กฎหมายฉบับน้ีก็เชนเดียวกันที่ทานตองการทําตรงน้ีขึ้นมามันมีอะไรแอบ

แฝงหรือเปลา อีก ๒-๓ เดือนเห็นวาจะเลื่อนยุบสภาจากวันที่ ๑๕ มีนาคม เปนวันที่ ๒๑ ตรง

กับวันเกิด แลวก็เลือกตั้งก็อาจจะเลื่อนไปอีก แตอยางไรก็ไมเกินเดือนพฤษภาคมแนนอน 

  

- ๓๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ           ณิชากร ๓๕/๑ 

 

แตทานจะใชโอกาสอยางนี้เพื่อที่จะอุมหายแกนนําคนหัวคะแนนที่ไมปฏิบัติตามใจทาน  

หรือวาเปนคนของฝายคานอยางนั้นใชไหมครับ ผมไมมั่นใจ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  

พูดอะไรไมเคยอยูกับรองกับรอย พี่นองประชาชนทราบไหม เขาเคยประกาศวาจะใหของขวัญ 

พี่นองประชาชน ลดราคาน้ํามันเบนซินวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒ บาท ตอนนี้มันเลยมาแลว 

และกฎหมายฉบับนี้ทานขอไปก็ไมมีทางทําไดครับ สุดทายครับทานประธาน แอมเนสตี 

(Amnesty) เขามาย่ืนหนังสือใหผูนําฝายคาน ผมขออนุญาตไมมีเวลาไดอาน แตพวกเรา 

เห็นดวยกับทานรอยเปอรเซ็นต เพราะทั้งหมดเกือบ ๒๐ องคกร และที่สําคัญมันเปนองคกร

ระหวางประเทศ ประเทศไทยเราจะตกตํ่าขนาดน้ีหรือครับ ตอนน้ีไปคบหาสมาคมกับใคร 

เขาไมเชื่อถือเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของเราอยูแลว แตทานไมยอมทําตามกฎหมาย 

ที่ทานไปลงนามใหสัตยาบันไว เหมือนกับเพื่อนสมาชิก ผมเรียนทานประธานวาผมไมเห็นดวย

อยางยิ่งที่จะใหพระราชกําหนดฉบับนี้ผานสภาไปได ขอเรียกรองเพื่อนสมาชิกที่เคารพ 

ทุกทานดวย ไมวาจะเปนฝายคาน ฝายรัฐบาล ทานใดท่ีหลงผิดไปลงช่ือโดยไมทราบมากอน 

ขอเอาเกียรติภูมิของสภามา เราอยาใหถูกครอบงําโดยฝายบริหารซึ่งไมเอาเร่ืองเอาราวเร่ืองน้ีมา 

แลวก็มาบีบบังคับพวกเรา ชวงน้ีวันประชุมวันสุดทาย ขอทําส่ิงดี ๆ ใหพี่นองประชาชน 

คนไทยบาง ขอบพระคุณทานประธานครับ ผมไมเห็นดวยกับพระราชกําหนดฉบับน้ีครับ  

   นายศุภชัย โพธิ์สุ  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญ 

นางสาวละออง และตามดวยทานพิสิฐ ลี้อาธรรม  

   นางสาวละออง ติยะไพรัช (เชียงราย)  :  ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน ละออง 

ติยะไพรัช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ดิฉันไมเห็นดวยกับ 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระทําใหบุคคลสูญหาย ทานประธานคะ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ ออกมาต้ัง ๑๒๐ วัน 

กอนจะประกาศใช ทานไปอยูที่ไหนกัน ที่ทานใหเหตุผลวันน้ีก็คือเร่ืองหน่ึง เร่ืองของ 

การของบประมาณ ๒. เรื่องของอุปกรณตาง ๆ ที่ไมไดจัดซื้อ แลวก็ไมไดมีการทดสอบ  

ไมไดมีการท่ีจะเรียนรูของหนวยงานราชการ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ดิฉันพูดถึงเร่ืองงบประมาณ 

งบประมาณมันก็ตองมีการต้ังตนวาทานจะตองใชเคร่ืองไมเคร่ืองมืออะไรบางและขอสํานัก

งบประมาณ ถาในเรื่องที่ทานบอกวาทานไมสามารถที่จะขอ เพราะวามันเกินในเร่ืองของ

งบประมาณที่ขอไปแลวไมได มันก็ยังมีสวนท่ีจะเปนงบกลางของนายกรัฐมนตรี ถาทานเห็น 



๖๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ           ณิชากร ๓๕/๒ 

 

ความสําคัญ ในเรื่องของอุปกรณไมไดเปนสวนหลัก ดิฉันไดขออนุญาตวาอุปกรณไมไดเปน

สวนหลักวาการแกไขปญหา เปนเรื่องของหนวยงานที่จะตองรับผิดชอบวาทานสามารถ 

ที่จะใชมาตรการอื่น ที่จะมาแกไขวาถาทานมีกลองซีซีที วี (CCTV) ไมพอหรือเครื่อง

บันทึกเสียงไมพอ ถาทานเห็นความสําคัญวาการอุมฆา การอุม การทรมานของผูตองหา 

หรือวาพ่ีนองประชาชนตาง ๆ ควรจะไดรับสิทธิเสรีภาพ ทานนาจะมีมาตรการอื่นเขามา

ควบคุม เชน ดานระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการอ่ืนที่ทานเห็นสมควร นํามาใชไปกอน  

อันน้ีคือสิ่งท่ีดิฉันเห็นวาถาทานมีความที่อยากจะใหกฎหมายตรงน้ีใหเปนประโยชนกับพี่นอง

ประชาชน ซึ่งดิฉันเองก็รูสึกไมสบายใจเร่ืองสิทธิเสรีภาพของพ่ีนองประชาชน ซึ่งเราจะเห็น

จากขาว มีราชการระดับสูงที่ไดทําเร่ืองของทั้งทรมานของผูตองหา แลวก็จากที่เราเห็นขาว  

ผูกํากับคนหน่ึงชื่อผูกํากับโจ ดิฉันเห็นแลวดิฉันก็รูสึกวาหวาดผวาตลอดเวลา ดิฉันอยากให

กฎหมายฉบับนี้ผาน เพราะวาพี่นองประชาชนทั้งผูบริสุทธิ์ก็ตาม ไมบริสุทธ์ิก็ตาม ทั้งญาติ 

พี่นอง เม่ือถูกคุมขังหรืออะไรก็ตามก็จะมีความรูสึกหวาดผวา หวาดกลัววาพี่นองของเรา  

จะอยูที่ไหน จะเปนอยางไร และสภาพในการสอบสวนเปนอยางไร วันนี้ดิฉันอยากจะให

กฎหมายฉบับน้ีซ่ึงเปนกฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งเราไมเคยมีใชมากอนและดิฉัน

ทราบวาทั่วโลกเขามีกฎหมายที่จะคุมครองผูบริสุทธ์ิหรือผูตองหาที่ยังจะบริสุทธ์ิหรือ 

ไมบรสิุทธิ์ก็ตาม ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 - ๓๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    วีรุทัย ๓๖/๑ 

 

ดิฉันเห็นวากฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหสิทธิเสรีภาพของพ่ีนอง

ประชาชนไดรับการคุมครอง แลวดิฉันวาถาการเลื่อนใชไปมันก็จะเปนการท่ีเราไมทราบวา

เหตุการณมันจะเกิดข้ึนวาเพราะอะไรทานถึงเลื่อน และ ๑๒๐ วันที่ผานมาทําไมทานถึง 

ไมมีการจัดการหรือรองขอวาทานไมมีงบประมาณ ทานไมมีเทคโนโลยี หรือวาทานไมมี 

การท่ีจะใหอบรม หรือทําอะไรใหกับเจาหนาที่ในของตํารวจ ดิฉันก็ตองขอทานประธานวา

มันมีขอสงสัยวาการเลือกตั้งครั้งท่ีจะเขามาถึงจะมีอะไรแอบแฝงหรือเปลา หรือวาคดีตาง ๆ 

อะไรท่ีผานมาจะมีอะไรแอบแฝงหรือเปลาดิฉันไมทราบ แลวก็อยากใหทานประธานและ

เพ่ือนสมาชิกก็ชวยกันวากฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายที่สําคัญจริง ๆ คะ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานพิสิฐ ล้ีอาธรรม ตามดวยทานสุรวิทย คนสมบูรณ เชิญครับ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย  

ทานประธานครับ เมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปตยก็ไดใชเวลาอยางมากในการดูพระราชกําหนด

ฉบับน้ี แลวก็มีความเห็นพองกันวากฎหมายฉบับน้ีไมนาจะชอบดวยรัฐธรรมนูญ ที่ทานอางมาวา 

มีความจําเปนเรงดวนอันนี้ไมนาจะเขาขาย เพราะฉะนั้นเราจึงมีมติกันวาจะขอย่ืนศาลรัฐธรรมนูญ 

ในเร่ืองของเนื้อหาการที่ทานเลื่อนบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระทําใหบุคคลสูญหาย หรือพูดงาย ๆ กฎหมายอุมหายมันไดไมคุมเสียนะครับ 

ความรูสึกของประชาชนตอเรื่องน้ีจะแยมากทั้งในสวนของชาวโลกดวยตอภาพลักษณของ

ประเทศไทยวาเรื่องอยางน้ีแทนท่ีจะเล่ือนออกไปควรจะตองเรงทํา แลวทานอางเร่ืองของ

ความลาชา เร่ืองเวลา ผมก็ไมอยากตําหนิหลาย ๆ ทานท่ีมีบทบาทในเร่ืองน้ี ผมเชื่อวา 

เปนเพราะระบบ ก็คือผูบริหารสูงสุดของเรามีงานเยอะแยะไปหมด มีงานลนมือ ผมเคยอภิปราย 

ในสภาวาทานควรจะตัดลดงานของสํานักนายกรัฐมนตรีลงจากท่ีมีกวา ๓๐ หนวยงานลง

เหลือเทาที่จําเปน เพราะฉะน้ันผมจึงอยากจะเสนอใหทานถอนพระราชกําหนดฉบับนี้ออกไป 

แตวาผมอยากจะขอใหทานไดเสนอพระราชกําหนดอีกฉบับหน่ึงกลับเขามาดวย ๕ มาตรา

เหมือนกัน ก็คือพระราชกําหนดวาดวยการยกเลิก พ.ร.บ. เก่ียวกับความผิดของการใชเช็ค 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๓๔  เพราะวาขณะนี้ประชาชนจํานวนมากมีความเดือดรอนจาก

เศรษฐกิจเงินหมุนไมทัน เขาประกอบอาชีพอยางสุจริตแตเขียนเช็คไป กฎหมายเมื่อป ๒๕๓๔ 



๗๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    วีรุทัย ๓๖/๒ 

 

มีเจตนาที่จะใหระบบเรามีการใชเช็คแทนการใชเงินสด ซึ่งเวลานี้ทางฝายบริหารไมวาจะเปน

กระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่เก่ียวของก็เห็นดวยวากฎหมายฉบับน้ีลาสมัย เพราะฉะน้ัน

กระทรวงยุติธรรมก็ไดนําเสนอกฎหมายนี้เขามาในสภาอยูแลว เพียงแตวาในสภาเรามีปญหา

เร่ืองของการใชเวลาในเรื่องของกฎหมาย เพราะฉะน้ันกฎหมายฉบับน้ีจอคิวอยูหลายเดือน

ดวยกัน ประชาชนที่เดือดรอนทุกวันน้ีถูกดําเนินคดี ถูกเอาเรื่องอยูในศาลมากมายดวยกัน  

ทั้งท่ีจริง ๆ แลวคดีอยางนี้เปนคดีแพง ไมใชคดีอาญาที่ตองเอาคนเขาคุก ผมจึงอยากจะขอ

วิงวอนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดโปรดพิจารณาราง โปรดพิจารณาทาํกฎหมาย

เปนพระราชกําหนด มี ๕ มาตราเหมือนกัน ก็คือมาตรา ๑ ชื่อ  มาตรา ๒ บังคับใช  มาตรา ๓ 

ใหยกเลิก พ.ร.บ. ฉบับป ๒๕๓๔ แลวก็ใหคดีความตาง ๆ ที่อยูในศาลก็ดีหรือในกระทรวง

ยุติธรรมก็ดีเปนอันยกเลิก แลวก็มาตรา ๕ ก็คือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ

งาย ๆ ที่ทานนําเสนอ ประกาศออกไปเพื่อจะใหประชาชนจํานวนมากที่กําลังเดือดรอน 

ทุกวันน้ีไดออกมาทํามาหากิน ไดออกมาประกอบอาชีพสุจริตของเขาเพื่อจะไดมีรายได  

แลวก็มาใชหนี้หรือเปนเรื่องของคดีความทางแพงตอไป ก็ขอกราบเรียน ขอบพระคุณมากครับ  

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานสุรวิทย คนสมบูรณ ตามดวยทานณัฏฐชนน ศรกีอเก้ือ  

    

- ๓๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                       ชญาภา ๓๗/๑ 

 

  นายสุรวิทย คนสมบูรณ (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ 

ผม นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขตอําเภอ 

คอนสวรรค อําเภอแกงครอ อําเภอบานแทน ขออภิปรายไมเห็นดวยกับการที่รัฐบาลออก

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทรมานและการทําใหบุคคลสูญหาย ซึ่งผม

เห็นวาในขณะน้ีประเทศไทยยังมีปรากฏการณที่ไมชอบมาพากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

จับกุมคุมขังบุคคลยังมีขาวคราวออกมาเสมอวามีการบีบบังคับตาง ๆ ไมวาจะเปนการใช 

ถุงดํามาคลุมศีรษะ ซึ่งขาวคราวก็เห็นอยูแลววาไมกี่เดือนมานี้ก็มีการกระทําเอาถุงดําไปคลุม

เพื่อที่จะบังคับขูเข็ญ แตในที่สุดก็เสียชีวิต ดังท่ีเราเปนขาวคราวออกมาชัดเจน การจับกุมท่ี

ใชไฟแช็คไปจุดลูกอัณฑะบาง การซอมผูตองหาบาง สิ่งเหลานี้ยังมีอยู และการที่คนไทยที่มี

คดีอาจจะถูกกระทําใหสูญหายทั้งในประเทศและในตางประเทศตามที่เราเห็นขาวคราว  

เม่ือสถานการณเปนอยางนี้ สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐสภาก็ไดแกไขปญหา

โดยการตราพระราชบัญญัติเพื่อที่จะปองกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทํา 

ที่ทําใหบุคคลสูญหาย ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธที่ผานมา แตก็เสียดาย 

ที่รัฐบาลชุดนี้อาจจะแสดงถึงการที่รัฐบาลไมอยากจะใหเหตุการณดังกลาวนั้นสูญหายไป  

คือคงจะไมปองกันบุคคลใหพนจากการทรมาน จากการทําใหสูญหายจึงออกพระราชกําหนด

เพื่อยับย้ังการมีพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการแสดงวารัฐบาลมีเปาหมายพิเศษหลาย ๆ อยาง 

ที่เราอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงของการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนและรัฐบาล 

ปลอยใหเจาหนาที่บางคนกระทําโหดรายทารุณไรมนุษยธรรมกับพี่นองประชาชน สิ่งเหลานี้

ถือวาเปนความผิดพลาดลมเหลวของรัฐบาลชุดปจจุบันที่มีหนาที่ในการคุมครองพี่นอง

ประชาชน แตกลับปลอยใหพี่นองประชาชนจะถูกซอมทารุณหรือกระทําการทรมานตาง ๆ 

ทานประธานท่ีเคารพครับ การออกพระราชกําหนดฉบับนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒  

ในเร่ืองของกฎเกณฑการออกเปนพระราชกําหนด ซึ่งปกติแลวการออกเปนพระราชกําหนด

เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติ การที่ทานมายับยั้งกฎหมาย 

ที่เปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชน ไมใชเปนการรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติ  

และไมใชเปนการท่ีจะปองกันไมใหเกิดภัยสาธารณะ ตรงกันขาม การออกพระราชกําหนด

ดังกลาวเปนการตรงกันขามกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ การกระทําของ

รัฐบาลที่ออกพระราชกําหนดดังกลาวนั้นไมใชเปนการกระทําเพ่ือปองกันหรือปกปอง  



๗๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ                       ชญาภา ๓๗/๒ 

 

หรือแกไขปญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ไมใชเปนการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ 

เพราะฉะน้ันผมเห็นวารัฐบาลชุดน้ีไดกระทํา หรือไดออกพระราชกําหนดเพ่ือยับย้ังกฎหมาย

อันจะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน เปนการทําลายความม่ันคงของประเทศชาติ  

เปนการท่ีจะไมใหสิทธิมนุษยชนของคนไทยไดมีอยูตอไป ขอบพระคุณท่ีพี่นอง ส.ส. ของเรา 

พี่นองประชาชนท่ีไมเห็นดวยกับรัฐบาลและแสดงออกตาง ๆ หลาย ๆ อยางในครั้งนี้ ขอบคณุครับ  

  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

 ตอไปเชิญทานณัฏฐชนน ตามดวยทานกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เชิญครบั 

           

       - ๓๘/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ        สุพิชชาย ๓๘/๑ 

 

  นายณัฏฐชนน ศรีกอเก้ือ (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

ผม ณัฏฐชนน ศรีกอเก้ือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ ๗ อําเภอ 

นาทวี สะบายอย สํานักแตว สํานักขาม ของอําเภอสะเดา พรรคภูมิใจไทย ทานประธานครับ 

พ.ร.บ. ฉบับนี้เขาเรียกวา พ.ร.บ. อุมหาย พ.ร.บ. อุมฆา มันไมไดเกิดข้ึนใน ๓ จังหวัด

ชายแดน และ ๔ อําเภอบานผมครับทานประธาน ปญหาเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย 

มีปญหา คือ พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียกวา พ.ร.บ. อุมหาย พูดแบบ

ชาวบาน ทานประธานครับ มันเปนการออกกฎหมายซอน มันซอนอยางไร โดยใชอํานาจ 

ของมติ ครม. ใชอํานาจของสภาผูแทนราษฎรวันนี้ออกพระราชกําหนด ยกเวน พ.ร.บ.  

๔ มาตราที่ผมกลาวมาแลว พระราชกําหนดฉบับนี้ใครไดประโยชน ใครเสียประโยชน 

ประชาชนเสียประโยชนคือกฎหมายไมคุมครองในหวงเวลาดังกลาว สวนเจาหนาที่ที่ได

ประโยชน ไดอยางไรครับทานประธาน ก็คือยืดเวลาในการบังคับใชกฎหมาย ในการเตรียม

อุปกรณ และฝกความชํานาญของเจาหนาที่ เห็นไหมครับ มันจะมีขอแตกตางระหวาง

ประชาชนกับเจาหนาที่ เพราะฉะน้ันการขยายเวลาบังคับใชพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให บุคคลสูญหาย  

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ทั้งหมด  

๔ มาตราออกไป หัวใจหลักคืออะไร คือการควบคุมตัวผูตองสงสัยหรือผูตองหา และมี 

การบันทึกภาพและเสียงตามท่ี พ.ร.บ. ไดกําหนดไว การเขาถึงขอมูลและเปดเผยขอมูล 

การควบคุมตัว เพราะฉะน้ันเดิม พ.ร.บ. บังคับใชวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ผานมาแลว 

แต พ.ร.ก. ที่เราจะออกวันน้ีจะขยายไปจนถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ก็คืออีกประมาณ  

๖-๘ เดือนขางหนา เพราะฉะน้ันการอางถึงการใชกฎหมายเพราะอะไร ขาดอุปกรณ  

ขาดความชํานาญของเจาหนาที่ไมพอ เหตุผลมันไมพอครับทานประธาน เพราะสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติรับรูการเกิดกฎหมายอุมหายตลอดมา เพราะฉะนั้นถาประชาชนจะไดรับ

ผลกระทบ เราจะอางวาไมพรอมในการปฏิบัติไมได ประเทศนี้จะอยูอยางไร เจาหนาที่บังคับ

ใชกฎหมายมีปญหา เรามทีางแกก็คอืใหสภามาแก แตถาประชาชนบังคับใชกฎหมายโดยไมมี

ขอแม เพราะไดระบุไววาขนาดประชาชนไมรูกฎหมายยังบอกวาตองรู ไมรูไมได นี่คือ

ประชาชน ผมหนักใจมาก เพราะพระราชกําหนดฉบับน้ี ผมในฐานะที่เปนโฆษกกรรมาธิการ 



๗๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ        สุพิชชาย ๓๘/๒ 

 

การตํารวจ สภาผูแทนราษฎร เขาใจกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ เราอยูกันมา ๔ ป

ในการทําหนาที่กรรมาธิการ และเขาใจกระบวนการงบประมาณของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ สิ่งท่ีสําคัญที่สุดครับ เขาใจความชํานาญของทานท่ีทานอางถึง แตในฐานะ ส.ส. หนาที่

ของพวกผมคือออกกฎหมาย แกกฎหมาย และเสนอกฎหมาย แตวันน้ีมันมาแปลก ทําหนาท่ี

ซอนกฎหมายในวันสุดทายในการประชุม เอา พ.ร.บ. มาแก ซอนโดยพระราชกําหนด 

เพราะฉะน้ัน พ.ร.ก. ฉบับนี้สงผลใหประชาชนถูกละเมิด พ.ร.บ. อุมหาย และถูกละเมิด

เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน เพราะฉะน้ันก็ขอให เพื่อนสมาชิกพิจารณาขอดี ขอเสีย  

ของ พ.ร.ก. ฉบับนี้ และลงมติตามเจตนารมณของประชาชน ไมใชจะใหสภาแหงน้ีมาทะเลาะ

ขัดแยงกับเจาหนาท่ีตํารวจ และไมใหสภาแหงน้ีขัดแยงกับรัฐบาลเจาของ พ.ร.ก. เพราะ 

พ.ร.ก. ฉบับน้ีเขาเรียกวา พ.ร.ก. เจาปญหา ขอบคุณครับ 

   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปเชิญทานกมลศกัดิ์ ตามดวยทานณธีภัสร กุลเศรษฐสิทธ์ิ เชิญครับ   

 

 - ๓๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    นัชชา ๓๙/๑ 

 

  นายกมลศักด์ิ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

ผม กมลศักด์ิ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดนราธิวาส ประกอบดวย

อําเภอบาเจาะ อําเภอย่ีงอ อําเภอรือเสาะ และอําเภอศรีสาคร พรรคประชาชาติ   

ทานประธานครับ ผมในนามตัวแทนพรรคประชาชาติขอเปนสวนหนึ่งในการอภิปรายแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับพระราชกําหนดที่ฝายรัฐบาลเสนอมากับพระราชบัญญัติการปองกัน

ปราบปรามการทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย กอนที่ผมจะอภิปรายในหลักการและ

เหตุผล แลวก็เปนมติของพรรคประชาชาติเรา ก็คือวาเราไมเห็นดวยกับที่ฝายรัฐบาลเสนอ

พระราชกําหนดเขามา เราเห็นควรจะไมอนุมัติพระราชกําหนดฉบับนี้ ผมเรียนอยางน้ี 

ทานประธานครับ พรรคประชาชาติเราน้ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญมาจาก ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต เราถูกปกครองดวยกฎหมายพิเศษท้ังพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ๒๔๕๗ 

และพระราชกําหนดการบริหารราชการสถานการณฉุกเฉิน ๒๕๔๘ รวม ๑๙ ป พี่นอง

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลาถูกกระทํา

ทรมานกับกฎหมายพิเศษเปนจํานวนมาก และถูกกระทําใหเสียชีวิตกับการบังคับใชกฎหมาย

พิเศษนี้หลายราย ต้ังแต ๒๕๔๗ เปนตนมา ไมวาจะเปนอิหมามยะผา กาเซ็ง  สุไลมาน แนซา  

อับดุลราฮิม หรือวาท่ีลาสุดในสภาแหงน้ีที่เพื่อนสมาชิกและผมไดพูดมาตลอดก็คือนายอับดุลเลาะ  

อีซอมูซอ ผมเองก็เคยตั้งกระทูสดถามนายกรัฐมนตรีถึงบุคคลที่ถูกทรมาน ทหาร เจาหนาที่

ควบคุมตัวกลับมาคุมคลั่งก็คือนายมาริยะ เปนพี่นองที่อยูในตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ  

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๓ กลับมาคุมคลั่งเสียสติ สิ่งเหลานี้พรรคประชาชาติเราไมน่ิงนอนใจครับ 

เราไดเปนเจาของญัตติในการย่ืน พ.ร.บ. เรียกสั้น ๆ วา พ.ร.บ. อุมหาย ตอนท่ีเรายื่นเราย่ืน

เปนพรรคแรก แตโชคดีเรารูตัวมาตลอดเราอยูฝายคาน แตบังเอิญเกิดเหตุการณผูกํากับโจ

นครสวรรค รัฐบาลอยูไมไดก็เสนอเขามาเปนกฎหมาย ทําใหเราเปนเจาของญัตติใน พ.ร.บ. 

ฉบับน้ีเชนกัน ดีใจครับ ใชเวลาตอสูมาเปนป สภาผาน ๓ วาระดวยคะแนนเปนเอกฉันท  

แตอยูดี ๆ มาวันน้ีทราบขาวกอนหนานี้รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดขยายระยะเวลาตั้งแต

มาตรา ๒๒-๒๕ ซึ่งเปนหัวใจหลักในการที่จะปองกันไมใหพี่นองผมถูกกระทําทรมานและ

กระทําใหเสียชีวิตในระหวางการควบคุมตัวใชกฎหมายพิเศษ ถาเปรียบเสมือนลูกที่สอบ

มหาวิทยาลัยไดคณะดี ๆ ปรากฏวาพอถึงเวลาเปดเทอมจะไปเรียนพอกลับบอกวาไมมีเงิน

เสียคาเทอม อยางน้ีหรือคนท่ีเปนพอที่ดีของลูก ตอนท่ีกฎหมายฉบับน้ีผานสภาแหงน้ีพี่นอง  



๗๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ    นัชชา ๓๙/๒ 

 

ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะพ่ีนองชาติพันธุมลายูตางแซซองดีใจวาอยางนอย

ที่สุดเขาจะมีกําแพงปองกันไมใหลูกหลานเขาทรมานจากการควบคุมตัว พอทานมาออก 

พ.ร.ก. มันท่ิมแทงใจดํากับพ่ีนองชาติพันธุมลายูในบานผม ผมดูหลักการและเหตุผล 

ฟงคําชี้แจงของผูบัญชาการบอกแหงชาติผมรับไมได ทานบอกวาทานไมมีงบประมาณในการ

จัดซื้ออุปกรณ ปกวาท่ีผานมาทานทําอะไรอยูครับ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

ก.ตร. แสดงใหเห็นวาทานไมใสใจยินดี ไมตองการท่ีจะใหพี่นองไดรับการคุมครองสิทธิเลย 

ทานทราบไหมวากฎหมายฉบับน้ีไมเฉพาะแตคุมครองพี่นองประชาชน แตมันยังคุมครอง

เจาหนาท่ีที่สุจริต กฎหมายฉบับนี้จะเอาผิดกับเจาหนาที่ที่คิดไมสุจริตกับพี่นองประชาชน

เทานั้น เวลากฎหมายที่ตองการคุมครองประชาชนทานกลับไมพรอมในเร่ืองงบประมาณ 

บานผมดานมีจํานวนเปนพันดาน ทานเชื่อไหมทานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผมขอเรียน

ใหทานทราบผานทานประธานขอเวลา ๒-๓ นาทคีรับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ไดกลับมาข้ึนบัลลังกเพื่อดาํเนินการประชุมตอไป) 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 

 

- ๔๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ          พรเทพ ๔๐/๑ 

 

  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ไมมีกฎหมายใหการถายรูปพี่นอง

ประชาชนผานดานเลย แตทานทราบไหมทุกวันนี้อันไหนท่ีไมมีกฎหมายรองรับทานกลับ

พรอมที่จะคุกคามพี่นองประชาชนในการเดินทาง พันกวาดานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

ทานไปสิครับ ทานลองไปดู มีกลองโทรศัพทมือถือของพ่ีนองหรือกลองอื่น ๆ พรอมที่จะ 

เอาผิดกับพี่นองประชาชน แตถึงเวลาท่ีพี่นองประชาชนขอใชกฎหมายคุมครองเขาบาง  

ทานกลับไมพรอมในเร่ืองเหลาน้ี นี่หรือท่ีทานบอกวาทานคือผูนําของพี่นองประชาชนที่แทจริง 

สภาของเราสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทานประยุทธน่ีแหละครับ ทานจําไดไหมสิงหาคม 

๒๕๖๒ ทานก็ออกพระราชกําหนดเพื่อขยายเวลา พ.ร.บ. คุมครองสถาบันครอบครัวมาคร้ังหนึ่ง 

ถามวาตอนน้ีตอนที่ทานออก พ.ร.ก. ขยายระยะเวลา พ.ร.บ. สถาบันครอบครัว ทานอางวา

ทรพัยากรไมพอ มาจนถึงทกุวันนี้ยังไมมีการบังคับใชใด ๆ เลย ผานมาก่ีปแลวครับ ยังกลับไป

ใช พ.ร.บ. ครอบครัว ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ผมจึงมีประเด็นคําถามที่จะถามทานผูมาชี้แจงวา  

ในมาตรา ๔ ที่ทานเสนอ พ.ร.ก. ฉบับนี้เขามา มาตรา ๔ ทานบอกวาในระหวางมาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ. ปองกันการอุมหายนี้ ยังไมมีผลใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานกระทําใหบุคคลสูญหายและหนวยงาน 

ที่มีเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบควบคุมตัวตามมาตรา ๒๒ เรงเตรียมการใหมีความพรอม

รองรับการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเร็ว ถามวาถาครบวันที่ ๓๐ กันยายน ถาทานยังไมพรอม ทานยังจะขยายตอใชไหมครับ  

ทานตอบผมนะครับ  

  ประเด็นที่ ๒ ในระหวางน้ี ๖ เดือน ทานตอบสิวาทานมีหลักประกันอะไร 

ที่จะคุมครองพ่ีนองบานผมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลาวา

จะไมใหถูกซอมทรมาน วาจะไมใหเกิดการเสียชีวิตในระหวางการควบคุมตัว เพราะบานผม

เจาหนาท่ีเขาไปบนบานงายมาก เจาหนาท่ีสงสัยนิดเดียวก็เอาตัวไปเลย ทานไมเคยโดน  

ทานไมเคยรับเร่ืองเหลาน้ี ไมเคยรับเร่ืองรองเรียนจากญาติพ่ีนอง พอแมที่ลูกหลานเขาถูกเอา

ตัวไปและไมรูไปอยูที่ไหน ทานคิดวา ๖ เดือนไมชา แตคนเหลาน้ีเขามีความหวังกับกฎหมาย 

พ.ร.บ. อุมหาย ๖ เดือนท่ีทานขยาย ทานลองนึกความรูสึกของคนในพ้ืนที่บานผมสิวาเขาจะ 

รูสึกอยางไร ถาทานตอบไดทานมีหลักประกันผมใหผาน แตถาทานตอบไมไดวาทานไมมี

หลักประกันท่ีจะคุมครองพี่นองผม ผมและพรรคประชาชาติเราไมยอมแนนอน ผมถือวา 



๗๘ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ          พรเทพ ๔๐/๒ 

 

ทานใดที่มีสวนรวมในการขัดขวางกฎหมายฉบับนี้ ทานไมไดจริงใจในการแกปญหา  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กฎหมายฉบับนี้ตอนท่ี พ.ร.บ. อุมหายออกมา มันสรางบรรยากาศ

ในกระบวนการสันติภาพที่รัฐบาลบอกวามีความจริงใจที่จะพูดคุยกับผูเห็นตาง เมื่อทานมา

ขยายระยะเวลาเชนน้ี เหตุการณผมไมรูวามันจะเปนเชนใด เพราะกฎหมายฉบับนี้ไมคุมครอง

เฉพาะการควบคุมตัว แตมันรวมตลอดถึงการตรวจคน น่ันหมายความวาหากมาตรา ๒๒ 

ใชบังคับ หรือทานสามารถท่ีจะนําอุปกรณอ่ืนมาใชไปพลาง ๆ กอน ผมเชื่อวาการวิสามัญ

ฆาตกรรม ๓ ป ๖๗ ศพ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตคงไมใชเรื่องปกติเหมือนเชนที่เกิดข้ึน

ทุกวันนี้ ทุกวันน้ีพ่ีนองผมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตไดยินขาวการวิสามัญฆาตกรรม 

เปนเร่ืองปกติ กลายเปนเร่ืองปกติของวิสามัญฆาตกรรม ------------------------------------------ 

 

- ๔๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       อุทัยวรรณ ๔๑/๑ 

 

ปดลอม ตรวจคนทีไรก็เสียชีวิตเมื่อนั้น ๓ ป ๖๗ ศพ ทานดูตัวเลขอาจจะนอย แตชีวิตคน

แมแต ๑ คนก็มีคา ผมจึงขอสรุปวาวันนี้เห็นชัดเจนวาทาน พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ไมมีวิสัยของการเปนผูนําที่อยูเคียงขางพี่นองประชาชน เพราะทานไมเคารพ

สิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพี่นองเลยในการออก พ.ร.ก. ฉบับน้ี ขอบคุณครับ  

ทานประธานครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ สมาชิก 

ที่เคารพครับ ในระหวางท่ีเราพิจารณาอภิปรายอยูนั้น สมาชิกสวนหน่ึงไดเสนอเรื่องขึ้นมา  

โดยทานนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะไดเขาชื่อเสนอความเห็น 

ตอประธานสภาวาพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไมเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหน่ึง ใหประธานสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน  

๓ วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัยและใหรอการพิจารณากําหนดไวกอน 

ตามมาตรา ๑๗๓ ตามมาตรา ๑๗๓ ของ รัฐธรรมนูญได กําหนดว า เมื่ อสมาชิ ก 

สภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดไดเขาชื่อเสนอ

ความเห็นตอประธานเพ่ือใหเสนอความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด ประธานตองสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในกําหนด  

๓ วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็น เพื่อวินิจฉัยและใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดน้ัน 

ไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ไดใชเวลาในการตรวจสอบ

รายชื่อคํารองทั้งหมดซึ่งสงมา ปรากฏวามีจํานวนสมาชิกที่ตรวจสอบลายมือชื่อเรียบรอยแลว

ทั้งหมดไดจํานวน ๑๐๐ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ดังน้ันเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่และเปนไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวจึงใหรอการพิจารณา 

พระราชกําหนดนี้ไวกอน จนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอจบการพิจารณา

ในวาระน้ีเพียงเทาน้ีครบั 

   นายวิสาร เตชะธีรา วัฒน  (เชี ยงราย)  :   ทานประธาน ผม วิสาร  

เตชะธีราวัฒน สมาชิกหมายเลข ๓๓๗ ผมกราบเรียนทานประธานวาเม่ือสัปดาหที่แลว 

มี เอกสารมาใหผมเซ็น  ผมขออนุญาตว าถ าผมมี รายชื่ อ เ ซ็นเ ก่ียว กับการ ย่ืนต อ 

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ป.ป.ช. ในเรื่อง พ.ร.ก. เลื่อนการอุมหาย ผมขออนุญาตไมรับรูนะครับ 



๘๐ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       อุทัยวรรณ ๔๑/๒ 

 

และขออนุญาตวาถามีผมจะไมถือวาอันนั้นเปนลายเซ็นผมนะครับ ขออนุญาตปฏิเสธ 

กลางสภาแรง ๆ ครบั 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ  

ผมขอผานกระบวนการตอไปนะครับ ในลําดบัตอไปที่ตองเรียนสมาชิก 

   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองท่ีคางพิจารณา  ไมมี  

   ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองเสนอใหม  ไมมี  

   กอนปดการประชุมนะครับ ผมขออภัยดวยครับ  

   นายจิรายุ หวงทรัพย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานฟงนดิหน่ึงครับ   

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 

   นายจิรา ยุ หวงทรัพย  (กรุ ง เทพมหานคร)  :  ขออนุญาตนิด เดียว 

ทานประธานครับ ผม จิรายุ หวงทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  

พรรคเพื่อไทย คือเร่ืองน้ีไมไดวาอะไร เปนเร่ืองของระบบฝายนิติบัญญัติ ทานประธาน 

ทําถูกตองทุกประการ แตถาผมไมยืนพูดน่ีประเทศชาติจะลมจมและเสียหายได โดยเฉพาะ 

ผบ.ตร. ผมขออนุญาตใชเวลาสั้น ๆ ทานประธานฝากทาน ผบ.ตร. ดวยครับ ทานไปติดตาม

ตรวจสอบ พลตํารวจโท จ มีเก่ียวของกับการเตรียมการในการซื้อวิทยุสื่อสารประมาณ 

๔,๐๐๐ กวาลานบาททั่วประเทศท่ีผมกําลังจะอภิปรายนี่ แตปรากฏวาทานพูดเรื่องนี้แลว 

ก็ไมเปนอะไร  

 

                  - ๔๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     ไอดา ๔๒/๑ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไดยินเม่ือตอนเชา 

ทีหน่ึงแลวครับ พอแลวนะครับ 

  นายจิรายุ หวงทรัพย (กรุงเทพมหานคร)  :  เพื่อชาติบานเมืองผมขอใชเวลา

เพ่ือประโยชนของประชาชนครับ ไปเตรียมกับบริษัททุนจีน 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณจิรายุ เพื่อไมให

เสียหายตอบุคคลภายนอก สมาชิกที่เคารพครับ เราไดทําใหกระบวนการของฝายนิติบัญญัติ

ไดเดินมาโดยถูกตองแลวนะครับ 

  นายจิรายุ หวงทรัพย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ เปดแอร 

มานานแลวใจเย็น ทานประธานครับ เด๋ียวฟงสมาชิกสักหนอย วันสุดทายไมจําเปนตอง 

รีบปดครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมขออนุญาตเลยนะครับ 

ขอใหทานผูนําฝายคานไดกลาวอะไรกอน แลวก็หลังจากนั้นผมขอขอบคุณพวกเราเล็กนอย 

แลวเราก็พรอมกันฟงพระบรมราชโองการปดสมัยประชุม เชิญทานหมอชลนานครับ 

  นายชลนาน ศรีแกว (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานประธาน 

ที่ เคารพ กระผม ชลนาน ศรีแกว พรรคเพื่อไทย จังหวัดนาน ในฐานะผูนําฝายคาน  

ตองขอบคุณทานประธานท่ีใหโอกาสตัวกระผมในฐานะเปนตัวแทนของพรรครวมฝายคาน 

แลวก็เพื่อนสมาชิกพรรครวมรัฐบาลหลายทานที่ ไดร วมกันพิจารณาการจะอนุมัติ 

หรือไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการทรมานและการอุมหาย 

ทานประธานครับ ก็เปนที่นาเสียใจท่ีกระบวนการการพิจารณาของเราไมแลวเสร็จ 

กระบวนการการพิจารณาเราไมแลวเสร็จ การแลวเสร็จคือไดมีโอกาสลงมติที่จะอนุมัติ 

หรือไมอนุมัติ เหมือนที่กระผมไดกราบเรียนไปยังทานประธานท่ีน่ังเปนประธานที่ประชุม

กอนหนาทานประธานนะครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมฟงอยูครับ 

  นายชลนาน ศรีแกว (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  วาแนวโนม 

การอนุมัติในสภาแหงน้ีฟงจากสมาชิกสวนใหญท่ีอภิปรายทุกคนข้ึนมาคัดคาน ไมอนุมัติ 

พระราชกําหนดฉบับน้ี เพราะฉะน้ันแนวโนมคือการไมอนุมัติ การย่ืนศาลรัฐธรรมนูญของ

สมาชิกพรรครวมรัฐบาล ผมจําเปนตองตั้งขอสังเกตในโอกาสน้ีเลย ถาสภาแหงน้ีจะอนุมัติ 



๘๒ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ     ไอดา ๔๒/๒ 

 

พระราชกําหนดน้ียื่นโดยคณะรัฐมนตรีที่คุมเสียงขางมากในสภาแหงน้ี น่ันหมายความวาทาน

ตองการใหมีการอนุมัติ เม่ือทานเห็นวาไมมีการอนุมัติ คาดการณวาจะถูกควํ่าในสภาแหงน้ี 

ทานเลยไปปรับใชกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งโดยอาศยัชองทางการระงับยับยั้งโดยการ

ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดึงจังหวะเวลาออกไป ทานประธานครับ มันจะเปนการบันทึก

ประวัติศาสตรชาติไทยของรัฐสภาไทยท่ีชงโดย ครม. กินโดย ครม. แลวก็อุมหายโดย  

ครม. เอง นาอับอายนะครับทานประธาน ดวยความเคารพผมตองพูดแรง มันเปนเหตุการณ

ที่ไมควรเกิดข้ึน สิทธิในการยื่นเพื่อจะไมใหอนุมัติควรเปนเสียงที่เห็นตรงขามวาไมควรอนุมัติ 

ถาทานอนุมัติผมถึงจะยื่น ทุกคนเห็นหมดวาควรจะไมอนุมัติ การย่ืนคร้ังน้ีจะแปลเจตนาอื่น

ไมไดเลย อาศัยกลไกของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใชเวลาไมนอยกวา ๖๐ วันในการวิ นิจฉัย  

ทานมีเวลาถึง ๒ เดือนท่ีจะระงับยับย้ังกฎหมายฉบับน้ีไว ในชวงนี้ก็มีการบังคับใชไปตาม 

พระราชกําหนดท่ีทานออกสงตอไปถึงรัฐบาลชุดหนายาวเลย กระบวนการตาง ๆ ท่ีมีคนตั้ง

ขอสงสัยวาเพ่ือใหไดมาซึ่งการเลื่อนบังคับใชที่จะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนที่แทจริง

หรือเปลา มันก็เลยมีคําถามอยูตลอด โดยเฉพาะประเด็นของทาน ส.ส. จิรายุที่จะอภิปราย

ไมไดเปนเพราะจัดหาเคร่ืองไมทัน ไมเปนเพราะจัดหาอุปกรณไมทัน แตกระบวนการของ 

การอีบิดดิง (e-Bidding) ไมทันมันจริงหรือเปลาทานประธาน 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณหมอครบั อยาเลยเถิด

ไปเลยนะครับ คุณหมอทําหนาที่ที่เสร็จสมบูรณ 

  นายชลนาน ศรีแกว (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ขออภัยครับ  

ถาทานประธานบอกผมเลยเถิด ก็ขออนุญาต ลวงเลยมานิดเดียวครับทานประธาน ไมได 

เลยเถิด ทานประธานวินิจฉัยวาเลยเถิดผมก็กราบขออภัย แตขอลวงเลยมาถึงเจตนารมณ

ของพวกเรานิดเดียว เพราะฉะนั้นดวยความเคารพทานประธาน มนัตั้งขอสังเกตเปนอื่นไมได

ในการย่ืนคํารองผานทานประธานไปยังศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัย มันเปนการระงับยับยั้ง

อํานาจของรัฐสภาแหงน้ี ของสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ ตีความเปนอื่นไมไดครับ ถาเหตุการณ

มันเกิดข้ึน ถามคีวามเสียหายเกิดขึ้น ----------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๔๓/๑ 

 



๘๓ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ประไพพิศ ๔๓/๑ 

 

เชนในระหวางเลือกต้ังถาพบวามีการใชอํานาจหนาที่ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่นอง

ประชาชน คนท่ีเขาชื่อตองรับผิดชอบ เพราะไมมีการใหความเปนธรรมในเร่ืองของสิทธิ 

ในการเขาไปในกระบวนการยุติธรรมของพวกเราครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คณุหมอครับ เราใหเกียรติ

เพ่ือนสมาชิกนะครับ ทุกคนมีสิทธิครับ 

  นายชลนาน ศรีแกว (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมสรุปแลวครับ 

ดวยความเคารพทานประธาน วันน้ีเปนวันสุดทายของสมัยประชุมเรา เปนวันท่ีถูกบันทึกไวใน

ประวัติศาสตรของชาติไทยเราวารัฐสภาเราทํากันอยางน้ี มันจะไดเปนบทเรียนจดจําไปถึง

ลูกหลานและพวกเราที่กลับมาสมัยหนา ถาเรามีโอกาสไดใชอํานาจของพี่นองประชาชนอยาง

แทจริง ไมถูกปดก้ันไมถูกบิดเบือน ผมมั่นใจวากระบวนการเหลาน้ีมันจะไมเกิดข้ึนในสภา

แหงนี้ ฝากพี่นองประชาชนชวยเปนกรรมการตัดสินในคูหาเลือกต้ังครับ ทานประธานครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เปดโอกาสใหตัวแทน

ฝายรัฐบาล ๑ ทานนะครับ ทานชินวรณครับ 

  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธาน 

สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตย จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผมมีความจําเปนท่ีจะตองลุกขึ้นอภิปรายก็เพราะวาผูนําฝายคาน 

ไดพูดถึงวาจะเปนประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแหงนี้ โดยเฉพาะ 

ทานอางอิงถึงสมาชิกของพรรครวมรัฐบาลวาไดรวมกระบวนการอุมหาย พ.ร.ก. ซึ่งผมคดิวา 

ถาไมไดรับฟงเหตุผลอีกฝายหน่ึงก็จะไมเปนหลักที่เรียกวาตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ  

แลวก็ไมตรงตามหลักที่เ รียกวาเราตองเคารพสิทธิของแตละฝาย ฝายของผมก็ยึดหลัก 

นิติธรรมที่เห็นวาเม่ือพวกผมไดลงช่ือกัน เห็นวาพระกําหนดดังกลาวมิไดเปนไปตามเง่ือนไข

ของพระกําหนดตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พวกผมก็มี 

ขอสงสัย และจริง ๆ ไมใชแตพวกผมนะครับ ผมฟงตั้งแตชวงเชา ในสภาน้ีพูดเหมือนกัน 

ทุกคนเลยวาพระกําหนดน้ีที่ออกมาไมชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ 

เพราะฉะน้ันเมื่อทุกคนเห็นดวยกันวาไมชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ เราก็มี

ความจําเปนท่ีจะตองย่ืนใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ ครับ  



๘๔ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ       ประไพพิศ ๔๓/๒ 

 

ไดดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ แตผมมีเหตุผลประกอบนิดเดียววาในเร่ือง 

ของการออกพระราชกําหนดที่เก่ียวเน่ืองกับมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ 

มาตรา ๒๕ นั้น มิเพียงแตเปนเร่ืองตามระราชบัญญัติอุมหายตามที่เราไดผานความเห็นชอบไป 

แตยังมีพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินการ พวกผมเปน ส.ส.  

ก็มีจิตสํานึกเชนเดียวกันในหลักนิติธรรม ในหลักสิทธิมนุษยชน และในหลักการที่เราจะตอง

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะฉะน้ันผมอยากจะใหผูนําฝายคานไดเคารพสิทธิ

ของฝายพวกผมท่ีไดดําเนินการในการเขาชื่อกันเพื่อท่ีจะใหดําเนินการของพวกผมน้ัน 

เปนไปตามรฐัธรรมนูญและมีเหตุผลสําคัญประกอบ ๓ ขอครบั  

  ๑. การย่ืนใหศาลรัฐธรรมนูญตีความน้ันเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ 

และจะไดปราศจากขอสงสัยที่จะตองถกเถียงตอไป สวนราชการก็จะไดไปปฏิบัติได  

  ๒. เปนการรนระยะเวลาลงมาที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

ถาเราปลอยไปใหผาน พ.ร.ก. น้ีมีผลอีก ๖ เดือน ไปจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม แตวาถาเราย่ืนศาล

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลวภายใน ๖๐ วันเทานั้นเอง ๒ เดือนเทาน้ันเอง 

ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยออกมา ใน ๒ เดือนน้ีผมยังเชื่อม่ันวาพวกเราซึ่งเปนสมาชิก

รัฐสภาถึงแมจะอยูในชวงไหนก็แลวแต คนท่ีรักในสิทธิมนุษยชนเราตองชวยกันตรวจสอบ

ตอไป  

  ๓. ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูนําฝายคานวาคร้ังน้ี 

เปนคร้ังแรกที่ผมนั่งในสภานี้มา ๙ สมัย ท่ี ส.ส. พรรครวมรัฐบาลไดรวมกันย่ืนเสนอกฎหมาย

ที่ฝายบริหารเปนผูเสนอ ทานลองคิดดูวาพวกเราทุกคนรักและปกปองที่จะประกันสิทธิ

เสรีภาพของพี่นองประชาชนหรือไม ผมจึงขอยืนยันอีกครั้งหน่ึงวาเราตางฝายตางทําหนาที่

ขอขอบคุณครับ 

 

- ๔๔/๑ 

 

 

 



๘๕ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ   ปทมา ๔๔/๑ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ความจริงมีพวกเรา

อยากจะพูดตอนะครับ แตวาเราอาจจะไมจบ ผมถึงขออนุญาตวาเราใหสิทธิใหเกียรติ 

ทั้ง ๒ ฝายมีโอกาสไดอภิปรายพอสมควรแลวนะครับ สมาชิกครับ ผมขอกดออดเปนคร้ัง

สุดทายเชิญพวกเราเขามาเพื่อเตรียมฟงพระบรมราชโองการครับ กอนที่จะขอให 

ทานเลขาธิการไดอานพระบรมราชโองการ ขออนุญาตใหผมไดขอบคุณพวกเราส้ัน ๆ  

สิ่งแรกก็คือผมขออนุญาตขอบพระคุณทานรองประธานทั้งสองชวยงานดวยความเหนื่อยยาก 

ขออนุญาตขอบคุณทานเลขาธิการ ขอบคุณไปถึงวุฒิสภา ขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนนะครับ 

รวมทั้งลามมือ ขอบคุณพ่ีนองสื่อมวลชนที่ทําหนาท่ีถายทอด ตลอดระยะ ๔ ปพวกเรา 

ทุกฝายทํางานหนัก ผมทราบดีครับ เพราะผมเปนผูแทนราษฎรมา ๑๖ สมัย เปนประธาน 

สภาผูแทนราษฎรมา ๒ ครั้ง ผมรูวาพวกเราทํางานหนัก เพราะผมก็รวมทํางานหนักกับ 

พวกเรา ที่จริงควรจะประกาศผลงาน แตผมจะไมรบกวนเวลาเพราะสามารถประกาศ 

วาระอ่ืนได แตอยากจะบอกวาส่ิงที่เปนผลดีเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชนไมวาเรื่องใดก็ตาม 

ทานทั้งหลายเปนผูริเ ร่ิมนะครับ อยางที่ทานทราบวาขอหารือทานตอนเชาประมาณ 

๑๓,๐๐๐ กวาเรื่อง เราไดยินเพื่อนเราพูดเมื่อวันที่ ๒๒ วาเขาสําเร็จไปมากนอยรอยละเทาไร 

เปนเรื่องที่นาประทับใจ ผมถึงบอกวาถาอยางน้ันก็ขอขอบคุณฝายบริหารดวย สุดทาย 

จริง ๆ ครับ ผมหวังวาแมเราจะไมมีโอกาสกลับมาทุกคน แตขอใหเพื่อน ๆ สวนใหญ 

ไดกลับมาทําหนาท่ีของทานตอไป การเมืองไมมีอะไรแนนอนหรอกครับ คนที่คานอยูวันน้ี

อาจจะเปนรัฐบาลในวันหนา คนท่ีเปนรัฐบาลขณะน้ีอาจจะเปนฝายคานในขณะนั้น สิ่งสําคัญ

ก็คือวาเราพูดอะไรไปวาไมดี วันนี้วันน้ันก็ตองไมดี อะไรท่ีดีวันน้ีวันนั้นก็ตองดี ขออวยพร 

ใหเพื่อน ๆ ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับ ผมขอขอบพระคุณครับ เชิญเลขาธิการครับ 

ขอเชิญพวกเรายืนข้ึนครับ  

  นางพรพิศ เพชรเจรญิ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  พระบรมราชโองการ  

  

 

 

 

 



๘๖ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ   ปทมา ๔๔/๒ 

 

“พระราชกฤษฎีกา  

ปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังที่สอง 

พ.ศ. ๒๕๖๖  

____________ 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖  

เปนปท่ี ๘ ในรัชกาลปจจุบัน  

 

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

  โดยท่ีไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ

ประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน บัดน้ี จะสิ้น

กําหนดเวลาหน่ึงรอยย่ีสิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังที่สอง ในวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาปดประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง ตั้งแตวันที่ ๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

         นายกรฐัมนตรี” 

    

                 - ๔๕/๑ 

 



๘๗ 
สผ ๓๑/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) เปนพิเศษ      สมร ๔๕/๑ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 

ปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๑ นาฬิกา 

 

 





การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปที่ ๔ 

คร้ังที ่๓๑ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) เปนพิเศษ 

วันองัคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

____________________ 

รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นางสาวกัลยรัชต ขาวสําอางค  รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวสิริธร ลิมปพยอม  ผูอํานวยการสํานักรายงาน 

       การประชุมและชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

  นางสาวณภาดา สัตตวัตรกุล  ผูบังคับบัญชากลุมงานชวเลข ๓ 

  นางสาวปทมา นรินทร    เจาพนักงานชวเลขอาวุโส  

  นางสาวนิษฐกานต วงศปยะพัฒนา  เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

  นางสาวณิชากร ฤกษศิริ  เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

ผูจดและจัดทํารายงานการประชุม 

  นายพรเทพ ไชยสงวนสุข  นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร 

  นางไอดา สารพัดวิเศษ   นางสาวประไพพิศ ดีสุน   

  นางสาวปทมา นรินทร    นางสมร ปอมปองกัน 

  นางสาวธมนธรณ พุทธวงษวิไกร นางสาวฐานวีร ศรีธรรศพงศ  

  นางสาวณิชากร ฤกษศิริ  นางสาววีรุทัย ผาสุขเวชพร  

  นางสาวชญาภา ภูระหงษ  นางสาวสุพิชชาย เน่ืองพิมพ 

  นางนชัชา โนไธสง    

 

ผูควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระบบสนบัสนุนการจัดทํารายงานการประชุม 

  นางสาวนิษฐกานต วงศปยะพัฒนา  

 

กลุมงานชวเลข ๓ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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